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ในหลวงกับการเสด็จทรงดนตรี
ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

รองศาสตราจารย์พวา  พันธุ์เมฆา

 ในชวงทศวรรษ ๒๕๑๐ ผูบริหารมหาวิทยาลัยตางๆ 

สมัยนั้นไดมีหนังสือกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ ไดเสด็จไปทรงดนตรีท่ี มหาวิทยาลัยรวมวงดนตรี อส.

เพ่ือเปดโอกาสใหคณาจารย นิสิต นักศึกษา ไดเฝาทูลละอองธุลี

พระบาทอยางใกลชิด ซึ่งพระองคก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

เสด็จพระราชดำเนินไปตามคำกราบบังคมทูล

 ในยุคแรก ๆ ไดเสด็จที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหิดล ตอมาผูบริหารของวิทยาลัยวิชาการศึกษาสมัยนั้น คือ 

ศาสตราจารย ดร.สุดใจ เหลาสุนทร ก็ไดกราบบังคมทูลอัญเชิญ

เสด็จมายังวิทยาลัยวิชาการศึกษา เพื่อทรงดนตรีบาง ซึ่งก็ทรง

มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาเชนกัน

 ครั้งแรกท่ีเสด็จคือป ๒๕๑๒ ครั้งนั้นเสด็จมาพระองค

เดียว กอนการเสด็จทางวิทยาลัยไดมีการเตรียมการซักซอม

ความเขาใจแกบรรดาคณาจารยและนิสิตท่ีจะเขาเฝาในหอประชุม

โดยเมื่อเสด็จมาถึงทุกคนตองยืนขึ้น และรองเพลงสรรเสริญ

พระบารมี ตอดวยเพลงราชาเปนสงาแหงแควน อาจารยกำธร

สนิทวงศ ณ อยุธยา เปนผูซักซอมการรอง จังหวะจะโคนและ

โทนเสียงที่จะรอง บางตอนตองรองใหเบาดวยสำเนียงที่เยือกเย็น

ใหเหมาะกับเนื้อรอง  เชน  เพลงสรรเสริญพระบารมี ตอน

“เย็นศิระเพราะพระบริบาล…”  อาจารยกำธร แนะใหลดเสียง

ใหเบาลง ใหฟงแลวรูสึกเย็นจริงๆ เปนตน  สวนชี้แจงเรื่องทั่วไป

บนเวทีเปนหนาที่ของอาจารยทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ

 เมื่อเสด็จมาถึง ผูเขาเฝาทั้งหมดไดยืนขึ้นถวายความ

เคารพ แลวรองเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแลว ขึ้นเพลงราชา

เปนสงาแหงแควน ทุกคนรองดวยโทนเสียงเดียวกัน หนักแนน 

พรอมเพรียง ฟงแลวซาบซ้ึงใจมาก เม่ือรองเพลงจบ ทรงมีรับส่ัง

ใหทุกคนนั่งลง และมีพระราชดำรัสกับผูที่อยูในหอประชุมอยาง

เปนกันเอง จากนั้นเปนการบรรเลงเพลงแรก จำไดวาคือเพลง 

“I Think of You”

 วันนั้นผูทำหนาที่ โฆษิกาบนเวทีคือ ศาสตราจารย 

คุณหญิงอุบล  หุวะนันท รองอธิการบดี วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ปทุมวัน พอถึงชวงกลางๆ ตอนหนึ่งมีผูขอใหคุณหญิงอุบล 

รองเพลงใหท่ีประชุมฟง ซ่ึง คุณหญิงอุบล ก็ตกลง แตทานไดกราบ

บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กอนรองท่ีไมโครโฟน

ประมวลขอความไดวา เนื่องจากขาพระพุทธเจาซุมเสียงไมดีนัก

ฉะน้ันเวลารอง ใครขอพระราชทานเสียงแซกโซโฟนใหดังเปนพิเศษ

เพื่อกลบเสียงอันไมไพเราะของขาพระพุทธเจา เคร่ืองดนตรีที่

ทรงอยางชำนาญคือ แซ็กโซโฟน

 พอดนตรีบรรเลง คุณหญิงอุบลรองเพลง พระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ประทับยืน และทรงเปาแซ็กโซโฟนดวย

เสียงดังเปนพิเศษเพื่อกลบเสียงรองตามที่คุณหญิงอุบลทูลขอไว

ถึงตอนน้ีบรรดาผูที่อยูในหอประชุมบางอมยิ้ม บางหัวเราะดวย

ความประทับใจในพระอารมณขันของพระองค

 อีกตอนหน่ึงทรงเลาเร่ืองขำในวันพระราชทานปริญญาบัตร

ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อหลายปกอนโนนใหฟง

คือตั้งแตสมัยที่ใชหอสมุดหลังเกา (ปจจุบันเปนที่ทำการขององคการ

นิสิตและชมรมตางๆ)  เปนสถานที่ประกอบพิธี ทรงเลาวาในวันที่

ตองเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรน้ันบังเอิญทรงปวดพระทนต

(ฟน) แตพระองคไมอยากเลื่อนหมายกำหนดการ ดวยทรงทราบวา

บัณฑิตทั้งหลายไดเตรียมตัวฝกซอมในการเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรมาแลวหลายวัน (สมัยกอนการซอมรับปริญญาจะ

ใชเวลาอยางนอย ๕ วัน) ทั้งผูปกครองบัณฑิตซ่ึงมาจากตางจังหวัด

กันเปนสวนใหญจะตองเสียเวลา จึงตั้งพระราชหฤทัยเสด็จมาเปน

องคประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให กอนเสด็จไดทรง

เรียกแพทยไปปรึกษาวาจะทำอยางไร แพทยถวายคำแนะนำวา

ใหฉีดยาระงับปวดชั่วคราว กะวาใหยาออกฤทธิ์อยูใหไดประมาณ

๒ ชั่วโมง เม่ือเสร็จพิธี เสด็จกลับไปที่พระราชวังแลวจึงจะถวาย

การรักษาอยางเปนทางการตอไป พระองคก็ทรงปฏิบัติตามคำ

แนะนำน้ัน

 ปรากฏวาวันนั้นขณะท่ีกำลังพระราชทานปริญญาบัตร

ใหบัณฑิตไปไดประมาณ ๒ ใน ๓ ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด 

ยาระงับปวดท่ีฉีดไวเกิดหมดฤทธ์ิ อาการปวดเริ่มแสดงอาการ 

คอยๆ รุนแรงขึ้น คนที่เคยปวดฟนจะรูรสดีวาทรมานแคไหน แต

พระองคก็ทรงอดทนพระราชทานปริญญาบัตรไป ทรงเลาวาตอนน้ัน

อาการปวดทำใหปากชาไปหมด มือหยิบปริญญาบัตรสงใหบัณฑิต

ไปอยางไมรูตัว ความรูสึกสวนใหญไปอยูที่อาการปวดฟน จน

กระท่ังมาสะดุงรูสึกตัวอีกครั้ง เพราะมีบัณฑิตชายคนหน่ึงพอเขามา

รับปริญญาบัตร ไดกลาวขึ้นวา ทรงพระเจริญ ทำใหรูสึกวามีคน

เอาใจชวยเราอยู ทำใหมีกำลังใจมอบปริญญาบัตรตอไป มีกำลังใจ



45

ที่จะตอสูกับอาการปวดฟนได

 ปถัดมาก็เสด็จมาทรงดนตรีอีกตามคำกราบบังคมทูล

ของวิทยาลัยฯ ปนั้นนอกจากพระองคทานแลว ยังมีสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

สิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนา ดุลโสภาคย และสมเด็จพระเจา

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ตามเสด็จดวย 

ตามหมายกำหนดการจะมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

และเพลงราชาเปนสงาแหงแควน เชนปที่ผานมา แตปนั้นขาด

ผูทำหนาที่ประสานงานบนเวทีที่จะชี้แจงแกผูเขาเฝาทั้งหลาย 

เมื่อเสด็จมาถึงจึงมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมีเทานั้น จบแลว

ไมมีใครกลาเปนตนเสียงขึ้นเพลงราชาเปนสงาแหงแควนหอ

ประชุมจึงเงียบกริบ 

 เมื่อไมมีใครรอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึง

เสด็จมาที่ไมโครโฟนและรับสั่งวา  จบเพลงสรรเสริญพระบารมีแลว

ตามสูจิบัตรบอกวาจะรองเพลงราชาเปนสงาแหงแควน แตไมได

ยินเลย ทำเอาทุกคนยืนกมหนาเงียบกริบกันทั้งหอประชุม ขณะน้ัน

ผูตามเสด็จบางสวนไดน่ังลง รวมท้ังสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ซึ่งประทับลงบนพระราชอาสน และพระเจาลูกเธอทั้งสอง

พระองคประทับลงกับพรมใกลที่ประทับของสมเด็จพระนางเจาฯ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงทอดพระเนตร

นาิกาท่ีติดอยูตรงแผงหนาของท่ีน่ังช้ันบน และรับส่ังวาวันน้ันท่ี

เสด็จมาหางจากวันทรงดนตรีปกอนกี่ชั่วโมง กี่นาที แลวทรงมี

รับสั่งวา สำหรับปนี้ คนที่เคยนั่งอยูที่นี่เมื่อปที่แลว ใหนั่งลงได 

มีคณาจารย นิสิตนักศึกษาบางสวนนั่งลง เพราะไดเคยเขาเฝา

เมื่อปที่แลว

 ชวงน้ีเองพระองคทรงชำเลืองไปทางสมเด็จฯ ทรงเห็น

วาสมเด็จฯ ประทับนั่งแลว จึงรับสั่งผานไมโครโฟนอีกครั้งวา

คนที่เคยนั่งอยูที่นี่เมื่อปที่แลว ใหนั่งลงได พอรับสั่งอยางนี้ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอทั้งสองพระองคทรงรีบประทับยืน และ

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินธรฯ ทรงกราบบังคมทูลสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหประทับยืนดวย เพราะท้ังสาม

พระองคมิไดเสด็จในปท่ีแลว แตสมเด็จฯ ทรงเขิน พระราชทาน

ย้ิมใหแกผูเขาเฝา แตไมประทับยืน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ

จึงรับสั่งทางไมโครโฟนวา ขณะน้ีมีคนข้ีโกง ไมยอมยืน เพราะป

ท่ีแลวไมไดมา ถึงตอนน้ีผูเขาเฝาในหอประชุมพากันอมย้ิม ในท่ีสุด

สมเด็จฯ ก็ประทับยืน แลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงรับส่ัง

ใหทุกคนนั่งลงได

 การท่ีทรงหยอกลอสมเด็จฯ ครั้งนั้นแสดงใหเห็นถึง

พระปรีชาสามารถในดานไหวพริบปฏิภาณการสรางอารมณขัน 

ทำใหผูเขาเฝาทุกคนในวันนั้นพากันมีความสุขในหัวใจอยางเปยมลน

โดยทั่วกัน

สามทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พุทธศักราช ๒๔๙๒ – ๒๕๒๒

กองทุน ศาสตราจารย ดร.สุดใจ  เหลาสุนทร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒๕๔๕ 
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 การศึกษาบ้านเราเหมือนจับคนใส่กล่อง เรียนรู้อย่างเดียว
 อย่างอื่นไม่รู้ แล้วพยายามบอกเขาว่า อย่างอื่นเธอเรียนรู้ไม่ได้

เรียนทางวิทยาศาสตร์ เล่นดนตรีไม่เป็น ศิลปะไม่เป็น
เมืองไทยแยกสายวิทย์ สายศิลป์ กันมากเกินไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชดำรัส ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร   
ขณะเสวยพระกระยาหารกลางวัน 
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘
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เ มื่ อ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ 
ทรงพระอักษรระดับปริญญาเอก

พระราชสมภพและพระราชอิสริยยศ  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร 

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี (Her Royal Highness

Princess Maha Charkri Sirindhorn) ทรงเปนพระราชธิดา

องคที่ ๒ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลเดชและ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ

เมื่อวันเสารที ่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เวลา ๑๘.๕๒ น. 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยมีศาสตราจารย 

นายแพทยหมอมหลวงเกษตร สนิทวงศ ณ อยุธยา เปนประธาน

คณะแพทยผูถวายพระประสูติกาล สมเด็จพระเทพฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงไดรับการเฉลิมพระนามจากสมเด็จพระสังฆราช

กรมพระวชิรญาณวงศวา สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินธร

เทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลยโสภาคย ซ่ึงมีความหมายวา “นางแกว”

(พระนามตนของพระองคมาจากสรอยพระนามของสมเด็จ-

พระปตุจฉาเจาฟาวลัยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

ผูทรงเปนพระพี่นางในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนก) อยางไรก็ตามสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ โปรดใหทรงเรียกพระนามเลนๆ วา “นอย” จึงทรงเปน

ทูลกระหมอมนอย ของเหลาบรรดาขาราชบริพารและผูใกลชิด

โดยทั่วไป  

 สำหรับพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์นั้น สมเด็จ

พระเทพฯ ทรงดำรงอยูในฐานันดรศักดิ์เปนสมเด็จเจาฟา แตมี

พระอิสริยยศเสมอดวยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระบรมราชินี

และสมเด็จพระยุพราช นอกจากนี้แลว พระองคยังมีพระราช

อำนาจในการสั่งการเสมอดวยกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข

(กรมพระราชวังหลัง) ใหพระราชบัญชาเปนพระเกียรติยศรอง

ลงมาจากพระราชบัณฑูรของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม

มกุฏราชกุมารเทานั้น  

 กอนที่สมเด็จพระเทพฯ จะไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกลาฯสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ นั้น พระองคทานมีเครื่องยศ

เปนเบญจปฎลเศวตฉัตร (ฉัตร ๕ ชั้น)เมื่อพระองคทานไดรับ

การสถาปนาพระองคทานก็ทรงไดรับการเล่ือนเคร่ืองยศเปน

สัปตปฎลเศวตฉัตร (ฉัตร ๗ ช้ัน) ซ่ึงในประวัติของพระบรมราช

จักรีวงศน้ัน ไดเคยมีพระบรมวงศานุวงศชั้นผูใหญฝายในที่เคยรับ

พระราชทานสัปตปฎลเศวตฉัตรตามโบราณ ขัตติยราชประเพณี 

กอนหนาสมเด็จพระเทพฯ เพียง ๘ พระองค คือ 

    ๑. สมเด็จพระอมรินทรามาตย พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี ๑ 

    ๒. สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี ๒

และทรงเปนพระบรมราชชนนีใน รัชกาลท่ี ๔ และพระบาท

สมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว 

    ๓. สมเด็จพระศรีสุลาไลย พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จ

พระน่ังเกลาเจาอยูหัว 

    ๔. สมเด็จพระเทพศิรินทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๔ 

และทรงเปนพระบรมราชชนนีใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอม-

เกลาเจาอยูหัว 

    ๕. สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร พระราชธิดาใน

รัชกาลที่ ๓ ผูทรงเปนเสด็จอาของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรม-

ราชินี ซึ่งไดทรงบำรุงเลี้ยงดูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวตลอดมา หลังจากท่ีสมเด็จพระราชชนนีสวรรคตแลว 

    ๖. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และทรงเปนพระบรมราชชนนี

ของรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ 

    ๗. สมเด็จพระศรีสวรินทรา พระบรมราชเทวีในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

    ๘. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จยา

ชีวิตเมื่อทรงพระเยาวและการศึกษา

 เม่ือสมเด็จพระเทพฯ เจริญพระชันษาไดราว ๓ พรรษา

เศษ ไดทรงเร่ิมเขารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา

ในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม 

๒๕๐๑ โดยทรงไดรับหมายเลข ๒๘ เปนเลขประจำพระองค 

พระองคทรงมีพระสหายรวมชั้นเรียนอีก ๒๐ คน ซึ่งเปนบุตร

หลานของพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ ตลอดจนมหาดเล็ก

ผูไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหมารวมเรียนดวยโดยปราศจากการ

แบงชั้นวรรณะ วิชาที่ทรงศึกษาในช้ันอนุบาลนี้คือ วิชาภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ เลขคณิต และขับรอง พระอาจารยที่ถวายพระอักษร

ขณะน้ันไดแก อาจารยคุณหญิงทัศนีย บุณยคุปต อาจารยคุณหญิง

อังกาบ บุณยัษฐิติ และอาจารยคุณหญิงสุนามัน ประนิช ทั้งนี้



48

ปรากฏวาสมเด็จพระเทพฯ โปรดโรงเรียน พระอาจารย และ

พระสหาย เปนอันดี  

 ความเปนผูมีพระทัยฝกใฝในการศึกษาของสมเด็จ

พระเทพฯ นั้นปรากฏออกมาต้ังแตคร้ังทรงพระอักษรในระดับชั้น

อนุบาล โดยท่ีมีตัวอยางปรากฏในหนังสือ “๒๕ ป จิตรลดา”

เรื่อง “เมื่อขาพเจาตามเสด็จไปถวายพระอักษร” เขียนโดยทาน

ผูหญิงสุนามัน ประนิช เลาถึงการท่ีทานผูหญิงไดตามเสด็จไป

ถวายพระอักษรแดทูลกระหมอม ๓ พระองคใหญ เนื่องในวโรกาส

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศตางๆ ในยุโรป

เปนเวลาถึง ๖ เดือนครึ่ง ต้ังแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๓

ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ จะขอคัดมาเปนบางสวน

ดังนี้   “…ไดเริ่มสอนเขาเรียน ๙ โมงเชา เลิกเรียนบาย ๓ โมง

หยุดวันเสารและอาทิตย ตารางสอนก็จะใช ตารางสอนเชนเดียวกับ

โรงเรียนจิตรลดาที่กรุงเทพฯ 

 ขณะนั้น ทูลกระหมอมหญิงใหญทรงเรียนอยูชั้นประถม

ปที่ ๔ ทูลกระหมอมชายทรงเรียนอยูชั้นประถมปที่ ๓ ทั้งสอง

พระองคจึงตองทรงเรียนทั้งเชาและบาย สวนทูลกระหมอมนอย

ทรงเรียนแตตอนเชาเทาน้ัน เพราะทรงอยูช้ันอนุบาล ทูลกระหมอม

เล็กยังไมไดทรงเขาโรงเรียนเพราะพระชันษาเพียง ๓ พรรษา

หองที่ใชเรียนคือหองรับแขกมีโตะใหญตัวหนึ่ง ประทับเรียน

พรอมกันทั้ง ๓ พระองค แตตอนถวายพระอักษรก็ตองผลัดกัน

ทีละองค คือเริ่มตนดวยทูลกระหมอมหญิงใหญ วิชาแรก คือ

เลข อธิบายแลวก็ใหทรงทำแบบฝกหัด ตอดวยอธิบายเลขแก

ทูลกระหมอมชาย แลวถวายใหทรงทำแบบฝกหัดเชนกัน ทูล

กระหมอมนอยนั้น กวาท่ีขาพเจาจะวนมาถึงก็ทรงกระวนกระวาย

พระทัย ไมโปรดอยูเฉย บางครั้งก็จะทรงวิ่งไปมาในหองรับแขก

สมกับท่ีทรงไดรับพระฉายานามวา “เจาหญิงสลาตัน” ในวันหลังๆ

ต้องบอกพระพี่เลี้ยงใหทูลกระหมอมนอยเสด็จเขามาหองเรียน

สายลง เพื่อจะไดไมตองรอ และทรงเรียนไดเลย ขาพเจาจะ

สอนคนเดียวทุกวิชา เพื่อที่จะไดทรงเรียนทันพวกเพื่อนๆ ทาง

กรุงเทพฯ และกลับไปสอบเลื่อนชั้นดวย

 ถึงแมวาทูลกระหมอมนอยจะทรงอยูเพียงช้ันอนุบาล

แตก็ทรงมีความพยายามและขยันขันแข็งในการเรียนอยางมาก 

ทรงทำงานไดรวดเร็ว แมแตเลขที่ขาพเจาตั้งโจทยไวใหวันละ

๑๐ - ๑๕ ขอ จะทรงทำไดในเวลา ๑๐ นาที เทานั้น ขาพเจา

จะตองมาต้ังโจทยเพิ่มอีก..ทูลกระหมอมนอยทรงโปรดการอาน

และเขียนหนังสือตั้งแตทรงพระเยาว ในตอนนั้นกำลังจะเริ่มหัด

อาน ขาพเจาก็ไดเขียนจดหมายไปถึงอาจารยทัศนียใหชวยสง

หนังสืออานประกอบสำหรับเด็กอนุบาล อาจารยไดกรุณาสงไป

ให ๘ เลม จำพวกเรื่องลูกเปดขี้เหร ขาพเจาก็ตั้งใจจะสอนให

อานวันละหนา วันแรกก็ทรงอาน ๑ หนาในหองเรียน ตอนบาย

ซึ่งเปนเวลาประทับพักผอนทรงอยากรูเรื่องราวตอ จึงเอามา

ทรงอานตอโดยพระองคเองจนจบเลมในบายวันน้ัน ตัวใดที่ทรง

อานไมออก ก็จะใหพระพ่ีเลี้ยงอานใหเฉพาะตัวนั้น หนังสือ ๘

เลมที่อาจารยสงไปก็ทรงอานจนจบหมดภายใน ๘ วัน ระหวางท่ี

อยูตางประเทศน้ันทูลกระหมอมนอยทรงเห็นพวกขาหลวงและ

ขาพเจาไดจดหมายจากทางกรุงเทพฯ ก็ทรงอยากจะไดมีจดหมาย

มาถึงพระองคเองบาง จึงไดทรงขอกระดาษมาเขียนจดหมายถึง

คุณสงา พระพี่เลี้ยงที่อยูทางกรุงเทพฯ ถาคำใดสะกดไมถูก เชน

“สมเด็จแม” ก็จะถามตัวสะกด กวาจะเสด็จกลับกรุงเทพฯ 

ก็ทรงอานและเขียนไดคลอง จะทรงอานหนังสือหรือแมแตกระดาษ

ทุกชิ้นท่ีทรงพบ…”

 เม่ือทรงเรียนจบช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ไดทรงสอบ

รวมกับนักเรียนท่ัวประเทศ โดยใชขอสอบของกระทรวงศึกษาธิการ

และสมเด็จพระเทพฯ ทรงสอบไดที่หน่ึง ไดคะแนนรวมรอยละ 

๙๖.๖๐ อันนับวาเปนคะแนนสูงสุดสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา

ปท่ีเจ็ด จึงทรงไดรับพระราชทานรางวัลเรียนดีจากพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๑๓ 

ณ กรีฑาสถานแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

 ระหวางท่ีทรงศึกษาอยูน้ีเปนท่ีทราบโดยท่ัวกันวา สมเด็จ

พระเทพฯ ทรงพระปรีชาสามารถในวิชาแทบทุกดาน เชน ภาษาไทย

ภาษาตางประเทศ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รำไทย ดนตรีไทย 

และวาดเขียน เปนตน ซ่ึงมักจะทรงไดคะแนนมากกวาพระสหาย

ในชั้นเดียวกันอยูเสมอ นอกจากน้ียังโปรดหนังสือมาตั้งแตทรง

พระเยาวและทรงพระปรีชาสามารถในทางรอยแกวและรอยกรอง

เปนอยางยิ่ง ทรงเร่ิมบทพระนิพนธตางๆ ต้ังแตเมื่อพระชนมายุ

ไดเพียง ๑๒ พรรษา เปนตนมา บทพระนิพนธเหลานี้ไดรับการ

ตีพิมพแพรหลายในหนังสือหลายเลม ตัวอยางเชน เร่ือง “อยุธยา”

“เจาครอกวัดโพธิ์” “ศาสนาเกิดขึ้นไดอยางไร” เปนตน บท

พระนิพนธท่ีรูจักกันดีในปจจุบันคือ “พุทธศาสนาสุภาษิตคำโคลง”

ซ่ึงทรงถอดมาจากภาษาบาลี และ “กษัตริยานุสรณ” ซ่ึงทรงทูล

เกลาฯถวายสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำป พ.ศ. ๒๕๑๖ (ขณะน้ันสมเด็จ

พระเทพฯทรงมีพระชนมายุเพียง ๑๘ พรรษา) 

 นอกเหนือจากการศึกษาแลวสมเด็จพระเทพฯ ก็ทรง

รวมในกิจกรรมของโรงเรียนอยูเสมอมิไดขาด เชน ทรงวาดภาพ

ไวจำหนายในงานประจำปของโรงเรียน เพื่อหารายไดไวใชใน

กิจการของโรงเรียน ทรงรวมการแสดงถวายหนาพระท่ีนั่ง ซึ่งมี

ทั้งรำไทย บัลเลย ดนตรี และเม่ือเสร็จงานพระองคจะทรงชวย
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เหลือครู และพระสหายทำความสะอาดในบริเวณงาน โดยท่ีขณะ

ทรงชวยทำความสะอาด จะทรงแยมพระโอษฐอยางแจมใสมิได้

ทรงแสดงพระอาการวาเหน็ดเหนื่อยแตอยางใด

 สมเด็จพระเทพฯทรงเปนท่ีรักของพระสหาย เพราะ

ทรงไวซึ่งความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ความเสียสละ ความมีน้ำใจ

นักกีฬา และความอดทน เคยมีตัวอยางวาพระองคทรงว่ิงเลนกับ

พระสหายและทรงลมลงไปเปนเหตุใหพระบาทถลอกมีพระโลหิต

ไหลซึมออกมา แตพระองคทรงนิ่งเฉยไมเอื้อนพระโอษฐแสดง

ความเจ็บปวดแตอยางใด คร้ันพระพ่ีเล้ียงทูลถามวาทรงเจ็บหรือไม

แทนท่ีจะทรงกันแสงกลับทรงแยมพระสรวลและทรงมีพระราช

ดำรัสตอบวาไมเจ็บ แตก็ทรงพระดำเนินเขยงไป และอีกคร้ังหน่ึง

ทรงวิ่งไลกับพระสหาย แลวทรงพลาดไปชนขอบราวบันไดถึงกับ

พระทนตบิ่น ก็ปรากฏวามิไดทรงกริ้วแตอยางใด

 ทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดาน้ีจนจบชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ ๕ โดยทรงสอบไลไดเปนที่หนึ่งของประเทศแผนกศิลปะ

ประจำปการศึกษา ๒๕๑๕ ไดคะแนน ๘๙.๓๐% ยังความภาคภูมิ

แกคณะพระอาจารยผูถวายการสอน และยังความปติยินดีแก

ประชาชนทั้งประเทศผูเฝามองดูการเจริญพระชนมายุของพระองค

เปนอยางยิ่ง

 หลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายจากโรงเรียนจิตรลดาแลว ไดทรงสมัครเขาสอบคัดเลือก

เพ่ือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เชนเดียวกันกับนักเรียนสามัญอ่ืนๆ

ทรงเลือกคณะท่ีจะเขาศึกษาดังท่ีทรงนิพนธไวในเร่ือง “ถาขาพเจา

มีโอกาสไปศึกษาในมหาวิทยาลัย” วา “ขาพเจาสนใจในวิชาท่ีเก่ียวกับ

ภาษาไทย และภาษาตางประเทศตางๆ จึงคิดจะเขาเรียนในคณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งสอนภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศที่ขาพเจาชอบ หรือไมก็คณะโบราณคดี มหา-

วิทยาลัยศิลปากร หรือคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิชาเหลาน้ีเปนวิชาท่ีขาพเจาชอบ และคิดวาเปนประโยชนตอตนเอง

และประเทศชาติอยางแทจริง” ผลการสอบซึ่งดำเนินการโดย

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ปรากฏวาทรงสามารถสอบเขาคณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดในลำดับที่ ๔ นับเปน

สมเด็จเจาฟาพระองคแรก ท่ีทรงเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ของประเทศไทย

 ตลอดระยะเวลา ๔ ป ท่ีทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงน้ี

ไดทรงวางพระองคเยี่ยงบุคคลสามัญ โดยทรงปฏิบัติพระองคตาม

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด ทรงรวมทำกิจกรรม

เชนเดียวกับนิสิตทั่วไปสำหรับดานการศึกษาทรงเลือกเรียนวิชา

ประวัติศาสตรเปนวิชาเอก เพราะทรงมีพระราชประสงคที่จะ

ทรงทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานใหมากท่ีสุด เพื่อที่

จะไดทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจใหเปนประโยชนแก่

ประเทศชาติใหไดกวางขวางยิ่งขึ้น และทรงเลือกวิชาภาษาไทย 

วิชาภาษาบาลี-สันสกฤต เปนวิชาโท ซึ่งทั้งๆ ที่ทรงมีพระราช

ภารกิจท่ีตองรับสนองปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รวมท้ัง

พระราชภารกิจในสวนพระองคเองอยูเนืองๆ แตก็ทรงวิริยะอุตสาหะ

ในการศึกษาเลาเรียนเปนอยางยิ่งทำใหทรงสอบไลไดแตมเฉล่ีย

๓.๙๔ ในภาคตนของปการศึกษา ๒๕๑๖ โดยทรงเปนท่ี ๑ ของ

นิสิตชั้นปที่ ๑ ในคณะอักษรศาสตร นอกจากนี้ยังทรงไดรับรางวัล

คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาฝรั่งเศส จากสมาคมฝรั่งเศส หรือ

การที่ทรงไดรับรางวัลเงินทุนศาสตราจารยคุณพระวรเวทยพิสิฐ

ซึ่งเปนรางวัลสำหรับนิสิตชั้นปที่ ๑ ที่สอบไดคะแนนยอดเยี่ยม

ในวิชาภาษาไทย เปนตน และทรงสอบไดที่หนึ่งเชนนี้ทุกป จนถึง

ปสุดทายทรงสอบไลไดแตมเฉล่ีย ๓.๙๘ นับเปนที่หนึ่งของคณะ

อักษรศาสตร เชนเคย จึงทรงไดรับพระราชทานปริญญาอักษร

ศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัว ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ และในวันรุงขึ้นยัง

ทรงไดรับพระราชทานรางวัลเหรียญทองในฐานะท่ีทรงสอบไดที่

หนึ่งมาทุกปอีกดวย ทรงเปน”เจาฟา” พระองคแรกที่ทรงสำเร็จ

การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 นอกจากพระสติปญญายอดเย่ียมดังท่ีไดกลาวมาแลว

พระองคยังทรงมีพระอุตสาหะวิริยะอันยอดเย่ียมอีกดวย เนื่อง

จากระหวางท่ีทรงศึกษาอยูน้ัน ทรงมีพระราชภาระท่ีจะตองติดตาม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ไปในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเย่ียมราษฎรตางจังหวัด

อยูเปนประจำ ทำใหไมสะดวกตอการศึกษาเลาเรียน แตก็ทรง

ติดตามการเรียนอยูตลอดเวลา โดยทรงอาศัยเวลาวางหลังจาก

ปฏิบัติพระราชภารกิจประจำวันเสร็จสิ้นแลว ซึ่งเรื่องนี้เปนที่

ทราบกันทั่วไปในบรรดาพระสหายรวมชั้นเรียนของพระองค

และยามที่ไดทรงมีโอกาสเขาศึกษาดวยพระองคเองแลวบรรดา

นิสิตอักษรศาสตรจะไดเห็นภาพท่ีเจนตา คือภาพท่ีสมเด็จพระเทพฯ

ทรงถือหนังสือเต็มพระหัตถ และทรงห้ิวพระกระเปาใบโตบรรจุ

สรรพตำราเปนจำนวนมาก ทรงพระดำเนินไปยังหองเรียนตางๆ 

อยูเปนประจำ เปนที่สะดุดตาพิเศษเนื่องจากนิสิตทั่วๆ ไปมัก

ถือสมุดหนังสือกันคนละ ๓ - ๔ เลม เทาน้ัน 

 แมจะทรงคร่ำเครงตอการศึกษาเลาเรียนเชนนี้ แต

สมเด็จพระเทพฯ ก็ยังทรงปลีกเวลาสวนหนึ่งเขารวมกิจกรรม

ของคณะอยูเสมอ เชน เม่ือทรงศึกษาอยูช้ันปท่ี ๑ ก็ทรงเขารวม

ซอมรองเพลงเชียรเชนเดียวกับนิสิตนองใหมอื่นๆ ซ่ึงการซอม

รองเพลงเชียรนี้มักจะเริ่มขึ้นในเวลาเที่ยงตรงอันเปนเวลารับ
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ประทานอาหารกลางวัน ดังน้ันนิสิตนองใหมท่ีจะเขาซอมรองเพลง

เชียรจะตองรีบกระวีกระวาดรับประทานอาหารกลางวันเสียตั้งแต่

ในชวงเวลา ๑๐.๕๐ - ๑๑.๑๐ น. ซึ่งเปนเวลาหยุดใหนิสิตได้

พักผอนหรือดื่มน้ำ (ประมาณ ๒๐ นาที) หากอาจารยผูสอนสอน

เกินเวลา เวลารับประทานอาหารของนิสิตนองใหมในชวงนี้ก็จะ

สั้นลงไปอีก แตสมเด็จพระเทพฯ ก็ทรงสามารถเสวยพระกระยาหาร

กลางวันในชวงเวลาส้ันเพียงสิบกวานาที แลวทรงเขารวมรองเพลง

เชียรในฐานะนิสิตนองใหมไดเสมอ

 กิจกรรมอ่ืนท่ีสมเด็จพระเทพฯ ทรงเขารวมคือ ทรงสมัคร

เปนสมาชิกชมรมดนตรีไทย และชมรมวรรณศิลป สโมสรนิสิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งประชาชนทั่วไปมักจะไดเห็นภาพที่

ทรงดนตรีไทยในโอกาสตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยูเนืองๆ โดย

โปรดทรงซอดวงเปนพิเศษ แมวาจะทรงเคร่ืองดนตรีไดหลาย

ชนิดก็ตาม สวนทางดานกิจกรรมของชมรมวรรณศิลปนั้น เคย

ทรงรวมกับพระสหายอีกกลุมหน่ึง เปนผูแทนของคณะอักษร

ศาสตร แขงขันกลอนสดระหวางคณะในมหาวิทยาลัย ไดรับรางวัล

ชนะเลิศมาแลว โดยกอนการแขงขันนั้นตองทรงสละเวลาในช่ัวโมง

ท่ีวางเรียนมาทรงซอมกลอน และทรงแสดงความเปนปฏิภาณกวี

ใหบรรดาพระสหายเห็นประจักษในการซอมอยูบอยครั้ง ทั้งนี้

สืบเนื่องมาจากที่พระองคทรงสนพระทัยฝกใฝในวรรณกรรมตางๆ

มาต้ังแตยังทรงพระเยาวนั่นเอง

 นอกจากกิจกรรมทางสโมสรนิสิตจุฬาฯแลว ยังทรงเปน

สมาชิกชมรมภาษาไทย ชมรมภาษาตะวันออก และชมรมประวัติ

ศาสตรในคณะอักษรศาสตร และยังทรงเปนกรรมการจัดหาเร่ือง

ลงพิมพในหนังสือ “อักษรศาสตรพิจารณ” ของชุมนุมวิชาการ

คณะอักษรศาสตรอีกดวย ในบางครั้งก็พระราชทานบทพระนิพนธ

ลงพิมพดวย เชนเร่ือง “การเดินทางไปรวมพิธีพระบรมศพพระเจา

กุสตาฟท่ี ๖ อดอลฟ แหงประเทศสวีเดน” และรอยกรองตางๆ

กลาวไดวา สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานความรวมมือแกทาง

คณะและทางมหาวิทยาลัยมากกวานิสิตบางคนดวยซ้ำไป และทรง

ปฏิบัติพระองคตามระเบียบประเพณีของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด

ทรงเขารวมพิธีตางๆ ทุกพิธีที่ทางมหาวิทยาลัยและคณะอักษร

ศาสตรจัดข้ึน เชน พิธีรับนองใหม พิธีไหวครู พิธีปฏิญาณตนเปน

นิสิตใหมคณะอักษรศาสตร เปนตน ในพิธีรับนองใหมนั้น เนื่อง

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงเปนนองใหมท่ีพ่ีๆ มีความ

ต่ืนเตนสนใจเปนพิเศษ จึงทรงถูก “รับ” จนเหน็ดเหน่ือยอยางย่ิง

พระเสโทหล่ังไหลตลอดเวลา แมกระน้ันพระองคก็แยมพระสรวล

เสมอ ไมเคยทรงแสดงวาเบ่ือหนายหรือรำคาญใครๆ เลย นอกจากน้ี

ในคราวท่ีคณะอักษรศาสตรจัดการพัฒนาคณะ เกณฑนิสิตเขารวม

ชวยกันเก็บเศษกระดาษ ทำความสะอาด ตลอดจนปลูกตนไม

ประดับคณะเพ่ิมเติม สมเด็จพระเทพฯ ก็ทรงเขารวมอยางขยัน

ขันแข็ง โดยทรงจับจอบฟนดินดวยพระองคเองดวยซ้ำ

 สมเด็จพระเทพฯ ทรงไดรับฉายาวาเปน “หนอนหนังสือ”

พระองคหนึ่ง นอกจากจะสนพระทัยในการอานหนังสืออยาง

จริงจังแลว ยังทรงเปนนักสะสมหนังสือดวย หนังสือที่มีคุณคา

บางเลม ซึ่งไมทรงมีแตพระสหายมี ก็จะทรงยืมหนังสือเหลาน้ัน

จากพระสหายไปอาน เพื่อมิใหพลาดหนังสือเลมนั้นไป จากการ

อานหนังสือเปนจำนวนมากนี่เอง ทำใหทรงรอบรูในวิชาการตางๆ

เชน ประวัติศาสตร โบราณคดี ภาษาไทย และภาษาตะวันออก 

เปนอยางดี

 สิ่งซึ่งสนับสนุนการศึกษาประการหนึ่งของพระองค

ก็คือ พระพลานามัยอันสมบูรณ สมเด็จพระเทพฯ โปรดกีฬาและ

การออกกำลังกายตางๆ ระหวางที่ทรงศึกษาอยูนั้น หากมีการ

แขงขันกีฬาก็จะทรงเขารวมดวยอยางเต็มพระทัย เคยทรงรวม

การแขงขันฟุตบอลในคณะอักษรศาสตร และทรงรวมทีมนิสิตนอง

ใหมชักคะเยอกับทีมอาจารยคณะอักษรศาสตร เปนตน ซึ่งทั้งหมด

นี้ทรงปฏิบัติดวยความราเริงแจมใส เปนที่ประทับใจแกบรรดา

พระสหายรุนพ่ีรุนนองอยางยิ่ง  

 สมเด็จพระเทพฯ ไดทรงสอบเขาศึกษาตอระดับปริญญา

มหาบัณฑิต(ปริญญาโท)พรอมกัน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบาลี-

สันสกฤต ที่คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งการที่นิสิตผูใดจะศึกษาตอในระดับปริญญาโทน้ัน

ไมใชเรื่องงาย และการศึกษาปริญญาโทพรอมกันสองสาขายิ่งเปน

เร่ืองยากกวาหลายเทา สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระภารกิจมากเกิน

กวาท่ีจะทำวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทของท้ังสองมหาวิทยาลัย

ไดพรอมกันจึงตัดสินพระทัยเลือกทำวิทยานิพนธเรื่อง “จารึกเขา

พนมรุง” เพ่ือรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร กอน ซึ่งวิทยานิพนธเรื่องนี้ของพระองค

นับเปนผลงานชิ้นเอกดานโบราณคดีที่สำคัญระดับโลกเลยทีเดียว

โดยการกลาวเชนน้ีมิไดเปนการกลาวที่เกินจริงไปเลย เพราะ

วาจารึกเขาพนมรุงนี้เดิมทีเดียวศาสตราจารยจอรจ เซเดส 

นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสไดพบหลักศิลาจารึกครึ่งหลักที่อยูบริเวณ

ซากปรักหักพังของปราสาทหินเขาพนมรุง กอนท่ีจะไดรับการ

ซอมแซมเหมือนในปจจุบัน ศาสตราจารยจอรจ เซเดส ทานได

แปลและตีขอความของหลักศิลาจารึกครึ่งทอนนี้เปนหลักฐาน

สำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวปราสาทหินเขาพนมรุง ตอมาไดมีผูพบ

ทอนท่ีหักหายไปของศิลาจารึกเขาพนมรุง ซ่ึงสมเด็จพระเทพฯ 

ทรงแปลขอความในจารึกนั้นและนำเขามารวมกับขอความที่

ศาสตราจารยจอรจ เซเดส แปลไว โดยไดทรงแกไขขอความ
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บางสวนบางตอนที่ยังคลุมเครือไมชัดเจน เนื่องจากขอความ

ขาดหายไปครึ่งหน่ึงในตอนแรก ทำใหเราไดหลักฐานสำคัญย่ิง

ของปราสาทหินเขาพนมรุงอยางสมบูรณ และวิทยานิพนธนี้ได

ผานการตรวจสอบของคณะกรรมการไปดวยดี ทำใหสมเด็จ

พระเทพฯ ทรงสำเร็จการศึกษาไดรับพระราชทานปริญญาศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

หลังจากน้ันพระองคก็ทรงขะมักเขมนศึกษาตอท่ีคณะอักษรศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย ในสาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต ไดทรง

ทำวิทยานิพนธเรื่อง “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความลึกซึ้งและลุมลึกในความรูทางวรรณคดี และ

ภาษาศาสตรของพระองคทานเปนอยางย่ิง จนทรงไดรับพระราชทาน

ปริญญาอักษรศาสตร มหาบัณฑิต จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระอักษรจบระดับปริญญา

มหาบัณฑิตแลวถึง ๒ ปริญญา ก็มิไดทรงหยุดยั้งการใฝหาวิชา

ความรู จึงทรงมีพระราชดำริที่จะทรงศึกษาตอในระดับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก)ตอไป

สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระอักษรระดับปริญญาเอก

 สมเด็จพระเทพฯ สนพระทัยในดานศาสนาเปนอยางยิ่ง

ประจวบกับทางดานมหาวิทยาลัยมหิดลไดมีโครงการรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) ทางดาน

บัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเนนทางดาน

สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร

เสนอโครงการท่ีจะเปดปริญญาเอกสาขาศาสนศึกษา โดยจะมี

อาจารยจากอังกฤษมาประจำการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะ

มีการสอบวิทยานิพนธตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร

และใหปริญญาของแลงคาสเตอรดวย กลาวคือ เปนการเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยแลงคาสเตอรโดยไมตองไปถึงอังกฤษนั่นเอง

 สมเด็จพระเทพฯ ทรงทดลองสอบคัดเลือกเขาและ

ทรงสอบได แตพระองคทานไมโปรดที่จะเขาทรงพระอักษร

เนื่องจากเห็นวาคาเลาเรียนและคาใชจายตางๆ มีราคาเทากับท่ี

อังกฤษ จะถูกกวาก็ตรงที่ไมตองเสียเงินคาท่ีพักและคาเคร่ืองบิน

เทาน้ัน นอกจากน้ียังไมไดใชหองสมุดของมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร

อีกดวย คิดไปแลวเห็นจะไมคุม ซ่ึงเรื่องนี้ไดแสดงใหเห็นถึง

ความรอบคอบของพระองคทาน ที่ทรงดูการวาควรหรือไมควร 

คุมหรือไม รศ.ดร.โกวิท วงศสุรวัฒน ไดเคยกราบทูลถาม

สมเด็จพระเทพฯ ในเรื่องนี้ ซึ่งพระองคทานทรงอธิบายใหฟง

ดังที่ไดกลาวมาแลวและทรงลงทายดวยวา  

“พระเจาอยูหัวบอกวาแพง”

 ดวยความสนพระทัยในการท่ีจะทรงอุทิศพระองคเพ่ือ

ความผาสุกของประชาชนชาวไทย เมื่อพระองคทรงทราบขาววา

ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปดการศึกษาหลักสูตรปริญญา

เอกข้ึน ๒ สาขาวิชา โดยท่ีสาขาหน่ึงมีช่ือวา “พัฒนศึกษาศาสตร”

จึงไดทรงขอหลักสูตรไปศึกษาดูทรงเห็นวาการศึกษาวิชาในสาขา

นี้นาสนใจ เพราะมีการสอน คนควาในทฤษฎี หลักวิชา วิธีการ

ปฏิบัติท่ีนำไปใชในการพัฒนาประเทศได อันตรงกับพระราชกรณียกิจ

ของพระองค จึงตัดสินพระทัยสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญา

เอกท่ีมหาวิทยาลัยแหงน้ี

 วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พระองคไดเสด็จไป

สอบแขงขันรวมกับผูสมัครสอบคนอ่ืนๆ อีก ๒๐๐ กวาคน ท่ี

สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยประสานมิตร 

สุขุมวิท สำหรับความรูพื้นฐานของผูสมัครสอบคือ จะตองได

ปริญญาโทมาแลว มีหลายสิบคนท่ีจบปริญญาโทมาจากตางประเทศ

และสวนใหญของผูสมัครลวนแตมีพ้ืนฐานวิชามาทางดานการศึกษา

ซึ่งตรงสายวิชามากกวา ผิดกับสมเด็จพระเทพฯ ท่ีทรงศึกษามา

ทางอักษรศาสตรโดยตรง ความรูทางดานวิชาการศึกษาตองทรง

ศึกษาคนควาดวยพระองคเอง ซ่ึงอาจารยผูออกขอสอบบางทาน

ไดปรารภหวงใยพระองคทานวาจะทรงตอบคำถามในขอสอบเฉพาะ

สวนท่ีเปนทางดานการศึกษาไดไมดี

 ขอสอบท่ีผูสมัครสอบตองสอบมี ๒ วิชา คือ วิชาเอก

ทางพัฒนศึกษาศาสตร ซ่ึงแบงออกเปนอีก ๔ ชุดวิชา และวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสำหรับผูจะเรียนปริญญาเอก เม่ือสอบเสร็จ

มีการตรวจคะแนนวิชาเอกรวม พระองคทานเปนผูที่ไดคะแนน

สูงสุด ชุดวิชาทางดานการวิจัยซึ่งทรงศึกษาจากชั้นเรียนมานอย

ตองศึกษาดวยพระองคเองน้ันก็ทรงทำคะแนนไดสูง และชุดวิชา

ที่เปนการศึกษาที่มีผูหวงใยวาพระองคทานไมมีพื้นฐานมากอน

ก็ทรงตอบคำถามไดตรงประเด็น ถูกตอง ซึ่งในการตรวจขอสอบ

สวนนี้ใชอาจารยผูตรวจถึง ๓ คน เพื่อปองกันการอคติ และ

ผลการเฉลี่ยคะแนนพระองคทานก็ทรงไดคะแนนรวมเปนที่หนึ่ง

ดังกลาว สวนขอสอบภาษาอังกฤษซ่ึงพระองคใชเวลาสอบไมครบ

ตามกำหนดเพราะวันนั้นจะตองทรงรีบเสด็จกลับวัง เพื่อเปลี่ยน

ฉลองพระองคตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ

พระนางเจาฯพระบรมราชานีนาถไปในงานพระราชทานเพลิงศพ

วีรชนผูเสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ ที่วัดพระศรี-

มหาธาตุ บางเขน ก็ทรงทำคะแนนไดสูงสุดอีกเชนกัน โดยท้ัง

ชุดทรงทำผิดเพียง ๒ แหง แหงแรกเปนการตอบแบบเลือกตอบ

ในขอสุดทายพระองคทรงเลือกขอที่ถูกตองแลว แตภายหลัง

เปลี่ยนพระทัยเลือกใหมเปนขออ่ืน จึงผิดไป และอีกแหงเปน
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การแปลไทยเปนอังกฤษ โดยท่ีทรงสะกดคำผิดไปตัวหน่ึงเทาน้ันเอง

 สำหรับผูสอบเขาคนอ่ืนๆ ทางมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ไดคัดไวอีก ๑๒ คน แตมีผูสละสิทธ์ิ ๒ คน จึงเหลือพระสหาย

รวมช้ันปริญญาเอกเพียง ๑๐ คน 

ดังมีรายพระนามและช่ือตอไปน้ี 

    ๑.  สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี 

    ๒.  นายโกวิท วงศสุรวัฒน 

    ๓.  ชาญชัย อินทรประวัติ 

    ๔.  นายเนาวรัตน พลายนอย 

    ๕.  นายสมเกียรติ ชอบผล 

    ๖.  นายสรรค วรอินทร 

    ๗.  นายสุวกิจ ศรีปดถา

    ๘.  นายสุวัฒน เงินฉ่ำ 

    ๙.  นางอรอนงค เย็นอุทก 

    ๑๐. นายอาคม จันทสุนทร 

    ๑๑. นางอุไร แฉลม 

  สมเด็จพระเทพฯทรงพระราชทานฉายากลุมที่เรียน

ปริญญาเอกสาขาพัฒนศึกษาศาสตรรุนป พ.ศ. ๒๕๒๔ วา 

“The Gang of Eleven” เพื่อเปนการลอเลียน “The Gang 

of Four” ซึ่งเปนท่ีรูจักกันดีในทางการเมืองของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในขณะนั้น และฉายานี้ก็เปนที่ชื่นชอบของสมาชิก

ในกลุมทุกคน 

 กอนที่จะไดกลาวถึงเรื่องราวที่สมเด็จพระเทพฯ เมื่อ

ครั้งที่ทรงพระอักษรระดับปริญญาเอกตอไปจะไดกลาวถึงวิชา

พัฒนศึกษาศาสตรเสียกอนวาวิชานี้คืออะไรโดยจะไดคัดยอจาก

ขอเขียนของ ดร.ชิรวัฒน นิจเนตร และ ดร. นงลักษณ วิรัชชัย

 ซึ่งไดเขียนไวหนังสือ “เจาฟานักพัฒนา” ดังนี้

พัฒนศึกษาศาสตร : ความเปนมา

 ความสำคัญของการศึกษาตอการพัฒนาประเทศนั้น

เปนสิ่งที่หลายฝายไดตระหนักกันดีมาตั้งแตสมัยโบราณแลว

นักปราชญชาวกรีกโบราณชื่อเพลโต (Plato) ซึ่งมีชีวิตอยูเมื่อ

ประมาณ ๒,๔๐๐ ปมาแลวไดเขียนไวในหนังสือ “Republic” 

วา การศึกษาคือ เครื่องมืออันสำคัญของผูปกครองประเทศ

เพราะผูปกครองประเทศจะใชการศึกษาเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอ

ของพลเมืองในประเทศใหเปนไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในประเทศได ถาจัดระบบการศึกษา

ใหดี รัฐบาลตองการปรับปรุงกิจการของประเทศในดานใดก็ยอม

ทำไดโดยงายแตถาการศึกษาถูกทอดท้ิงเสียแลวไมวารัฐบาลตอง

การจะปรับปรุงสิ่งใดยอมไมเปนผล พลเมืองของประเทศใดที่

มีการศึกษาดี พลเมือง ของประเทศน้ันจะสามารถตอสูฟนฝา

อุปสรรคและเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนภายในประเทศใหลุลวงไปได

ดวยดี

 ในสมัยโบราณการศึกษามิไดแยกออกมาเปนระบบ

ตางหากอีกระบบหน่ึงของสังคมแตยังปนอยูในระบบครอบครัว

การใหการศึกษาก็เปนไปตามธรรมชาติหรือปกติวิสัย เชน เมื่อ

ลูกนายพรานตามพอเขาไปลาสัตวในปา พอก็จะสอนใหลูกสังเกต

รอยเทาสัตว ใบไมไหวหรือแสงสะทอนจากนัยตาของสัตวในเวลา

กลางคืน การกระทำเชนนี้ ก็เปนการถายทอดความรูและสิ่งอ่ืนๆ

แกเด็ก เพื่อใหเขาสามารถดำรงชีวิตอยูไดเมื่อเติบโตขึ้น แตสังคม

สมัยปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีความสลับซับซอนมากข้ึน

การใหการศึกษาแกเยาวชน จึงตองแยกออกไปเปนอีกระบบหน่ึง

โดยเฉพาะ มีการจัดตั้งหนวยงานและการกำหนดตัวบุคคลเขาทำ

หนาที่ใหการศึกษาอยางเปนทางการ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษาในยุคแรกๆ ยังจำกัดอยูแตในหองเรียน การสอน

เนนหนักในดานการอานการเขียน และเลขคณิต (ที่เรียกกันวา 

3RS คือ Reading, Writing, and Arithmatic) โดยหวังวา

เมื่อเด็กอานออกเขียนไดและคิดเลขเปนแลว คงจะสามารถปรับตัว

และดำรงชีวิตอยูในสังคมไดเอง การเรียนการสอนจึงเหมือนกับ

เกิดขึ้นอยูในสูญญากาศ เพราะมิไดคำนึงถึงสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจและสังคม

 การศึกษาจึงมีสภาพเปนการศึกษาเพื่อตัวมันเอง

(Education for Educations Sake) มิไดเชื่อมโยงเขากับ

เปาหมายและความตองการของสังคม ตอมาเม่ือมีการศึกษาคนควา

ในสาขาวิชาตางๆ มากขึ้น จึงพบวาการศึกษาเปนทั้งเหตุปจจัย

และเปนผลของระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย รูปลักษณใหมๆ ของ

การศึกษาจึงปรากฏขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการดานตางๆ

ของสังคม เชน การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน (Community 

Education) การศึกษาเพื่อประโยชนในชีวิตประจำวัน (Func

tional Education) เปนตน

 หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง สหรัฐอเมริกาไดพยายาม

ใหความชวยเหลือประเทศท่ีกำลังพัฒนาทั้งทางดานการทหาร

เศรษฐกิจ และการศึกษา เพื่อยกระดับความเปนอยูของประเทศ

เหลานั้นใหสูงข้ึน เริ่มตั้งแตแผนการมารแชล (Marshall Plan)

ซ่ึงใหความชวยเหลือแกยุโรปตะวันตก จนฟนตัวจากภาวะทรุดโทรม

หลังสงคราม แมแตองคการสหประชาชาติก็ประกาศใหมีทศวรรษ

แหงการพัฒนา (Development Decade) ซ่ึงเริ่มทศวรรษแรก

ในป ๑๙๖๐ ความชวยเหลือของประเทศท่ีพัฒนาแลวและองคการ

ระหวางประเทศตางๆ นั้น อยูในรูปของการเผยแพรแนวคิด 

เทคนิควิธีการ และอุปกรณรวมทั้งการฝกฝนอบรมคนในประเทศ
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ที่กำลังพัฒนา จึงจำเปนตองศึกษาลักษณะและความเปนอยูของ

ประเทศเหลานั้น เพื่อที่จะสามารถใหความชวยเหลือไดถูกตอง

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในระหวางป ๑๙๕๕ - ๑๙๖๕ ไดสนับ

สนุนใหมีการศึกษาคนควา เกี่ยวกับภาษา สภาพเศรษฐกิจ 

การปกครอง และวัฒนธรรมความเปนอยูของประเทศดอยพัฒนา

รวมทั้งการแสวงหาทฤษฎีและหนทางในการแกไขปญหา หรือ

พัฒนาประเทศนั้นๆ อยางกวางขวาง วิชาเกี่ยวกับการพัฒนาดาน

ตางๆ เชน พัฒนบริหารศาสตร (Development Admini-

stration) เศรษฐศาสตรพัฒนาการ (Development Economics)

รวมทั้งวิชาพัฒนศึกษาศาสตร (Development Education) ก็

เกิดขึ้นในชวงนี้

 พัฒนศึกษาศาสตร เปนวิชาการแขนงใหมที่เพิ่งจะเกิด

ข้ึนเมื่อประมาณ ๒๐ ป มานี้จากวิวัฒนาการของวิชาการศึกษา

(Education) หลายวิชา ดังจะเห็นวา วิชาพัฒนศึกษาในสถาบัน

บางแหง ยังคงใชชื่อเดิมของตนอยูโดยไมเปลี่ยนแปลงไปตาม

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม ทั้งที่มีเนื้อหาและขอบขายท่ีใกลเคียงกัน ที่มาหรือ

ตนตอของพัฒนศึกษาศาสตรมีอยู ๓ สาย คือ

 International Education วิชานี้เดิมทีศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธของภูมิปญญา วัฒนธรรม และการศึกษาในระหวาง

บุคคลและกลุมชนตางๆ ในสังคมต้ังแตสองสังคมข้ึนไปซ่ึงรวมถึง

ความสัมพันธระหวางประเทศ ความรวมมือและการแลกเปล่ียน

ขา่วสารหรือบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนวัสดุหรืออุปกรณตางๆ

เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันและสรางความเขาใจอันดีตอกัน

ระหวางชาติหรือวัฒนธรรมตางๆ วิชาการแขนงน้ี เกิดข้ึนจาก

การที่สังคมโลกมีความขัดแยงกันอยางมากจนทำใหเกิดสงคราม

โลกขึ้นสองคร้ัง สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาจึงสอนวิชา

การตางๆ ที่จะทำใหคนอเมริกันเขาใจคนชาติอื่นๆ มากขึ้น แต

ตอมาเม่ือมีความจำเปนในดานการสรางความเขาใจระหวางชาติ

ลดลงไป การเรียนการสอนของสาขาวิชานี้ จึงเปลี่ยนไปเปน

โปรแกรมทางพัฒนศึกษามากข้ึน เชน โปรแกรม International

Studies ของ Teachers College ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

 Comparative Education แตเดิมมีลักษณะเปนวิชา

การศึกษาเปรียบเทียบซึ่งอยูในขายวิชาครู (Pedagogy หรือ 

Teacher Education) หรือวิชาท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร แตหลัง

จากที่ผานวิวัฒนาการมาถึง ๔ ระยะ ก็กลายมาเปนโปรแกรมทาง

พัฒนศึกษาศาสตร โฉมหนาใหมของ Comparative Education

ไมใชเปนเพียงการวิเคราะหระบบการศึกษาของประเทศตางๆ

เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันอีกตอไป แตเปนการศึกษาปญหาของ

ระบบการศึกษาและบทบาทของการศึกษาในอันท่ีจะชวยแก

ปญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมใหหมดไป เทรตเวย 

(Tretheway)  ไดอธิบายไววา  Comparative Education 

ในแนวใหม เปนการวิเคราะหระบบการศึกษาและปญหาทาง

การศึกษาในสภาพแวดลอมของสังคมตั้งแตสองแหงขึ้นไปโดย

พิจารณาในแงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ

อุดมการ เพ่ือใหเขาใจองคประกอบตางๆ ท่ีทำใหการศึกษาของ

ประเทศเหลานั้นมีลักษณะคลายคลึงหรือแตกตางกัน สวน

พารกิน (Parkyn) เนนวานอกจาก Comparative Education 

จะมุงศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษา

ในประเทศกำลังพัฒนาแลวยังตองการสรางและตรวจสอบทฤษฎี

ตางๆ เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีสามารถนำไปใชกับประเทศอ่ืนๆ โดย

ทั่วไปอีกดวย ดังนั้น เปาหมายสำคัญของวิชาแขนงนี้จึงอยูที่การ

เพ่ิมพูนความเขาใจ เรื่องความสัมพันธระหวางการศึกษากับการ

พัฒนาสังคมมนุษย โดยอาศัยปจจัยตางๆ ซ่ึงไดจากการศึกษาคนควา

ในหลายแงหลายมุม และจากหลายสังคมหลายวัฒนธรรม สถาบัน

ที่มีชื่อเสียงมากทางดานนี้ ไดแก Comparative Education

Center ของมหาวิทยาลัยชิคาโก หลักสูตรท่ีเปดสอนอยูในสถาบัน

แหงนี้เนนหนักในเรื่องการนำวิธีการและแนวคิดทางสังคมศาสตร

มาใชกับการศึกษาในลักษณะของการศึกษาคนควาแบบขาม

วัฒนธรรม (Cross-cultural Study) โดยพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางระบบการศึกษากับระบบอื่นๆ ในสังคม รวมทั้งความ

สัมพันธ ซึ่งกันและกันของสวนตางๆ ภายในระบบการศึกษาเอง

เพ่ือใหสามารถวางแผนการศึกษา หรือกำหนดนโยบายการศึกษา

ของประเทศไดอยางเหมาะสมกับปญหาและความตองการที่มีอยู

 Educational Development วิชาแขนงนี้ศึกษาคนควา

เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาในหลายๆ ดาน แตเนนหนักในเร่ือง

วิธีการและกระบวนการทางการศึกษา เชน การวิจัยเพ่ือหาความรู

การผลิตหรือสรางสรรคสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การศึกษา

และเผยแพรสิ่งที่คนควาวิจัยมาได การนำความรูและสิ่งประดิษฐ

ตางๆ ไปประยุกตใช การผลิตผูประสานงานหรือตัวเชื่อมโยง

(Linker) การพัฒนาคนออกไปเปนผูนำการเปล่ียนแปลง การ

ดำเนินการและการปฏิบัติงานดานการศึกษาและการฝกคนใหรูจัก

กระบวนการปรับแปลง (Adaption Process) เพื่อใหสามารถ

พัฒนาบุคคลและสังคมได ตัวอยางของการศึกษาในแขนงนี้

ไดแก หลักสูตร Educational Development ของมหาวิทยาลัย

แหงรัฐโอไฮโอ (Ohio State University)

 แนวคิดพื้นฐานที่ไดจากแขนงวิชาทั้งสามนี้รวมทั้งกระแส

ความคิดเกี่ยวกับบทบาทใหมของการศึกษาและการประกาศใหมี

ทศวรรษแหงการพัฒนาข้ึน ทำใหนักวิชาการเร่ิมมองเห็นความสำคัญ

ของการศึกษาที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

แนวคิดนี้นำไปสูการตั้งศูนยและสถาบันตางๆ ขึ้นมากมายเพ่ือ
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คนควาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนารวมทั้งผลิตบัณฑิตสาขา

นี้ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก สถาบันและศูนยวิจัยเหลานี้ 

สวนใหญอยูในสหรัฐอเมริกา เชน International and Develop-

ment Education Program (IDEP) ท่ีมหาวิทยาลัยพิตสเบิรก

 Stanford International Development Education Center 

(SIDEC) ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด Center for Studies in

Education and Development ของมหาวิทยาลัยฮารวารด และ

Center for Development Education ในมหาวิทยาลัยซิราคิวส

เปนตน สวนในประเทศอังกฤษก็มี The Institute of Development

Studies ท่ีซัสเซก (Sussex) และ The London Institute of

Education ที่ประเทศเยอรมัน ก็มี The Amold Bergstraessor

Institute นอกจากนี้ ยังมีสถาบันในลักษณะน้ีอยูในบางประเทศ

แถบเอเชียและละตินอเมริกา สำหรับในประเทศไทย ก็มีโครงการ

ปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษาศาสตร เปด

สอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มาต้ังแตปี 

พุทธศักราช ๒๕๑๗

 

ความหมายและขอบขายของพัฒนศึกษาศาสตร

 พัฒนศึกษาศาสตร มีสภาพและปญหาเชนเดียวกับวิชา

การแขนงใหมทั้งหลายท่ียังมีขอถกเถียงโตแยงกันอยูมาก ในดาน

ความหมายและขอบขายของเนื้อหาวิชาเพราะเปนวิชาที่เกิดจาก

แนวคิดและหลักการท่ีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง

ที่มีการผสมผสานหรือหยิบยืมเนื้อหาและวิธีการมาจากวิชาแขนง

ตางๆ โดยเฉพาะวิชาในกลุมสังคมศาสตรมาประมวลเขาดวยกัน

ความหมายของวิชานี้จึงมีอยูมากมายหลายกระแส ข้ึนอยูกับทัศนะ

ของแตละบุคคล หรือจุดเนนของแตละสถาบัน เนื่องจากการตี

ความคำวา “การศึกษา” และ “การพัฒนา” ที่แตกตางกันรวม

ท้ังการนำคำๆ น้ีไปใชกับกิจกรรมและกระบวนการตางๆ อีกหลาย

ประเภท จนกอใหเกิดความสับสนในเร่ืองน้ีอยูมาก ในเบ้ืองแรก

น้ีจึงไดรวบรวมความหมายของ “พัฒนศึกษา” ในแงท่ีเปนศาสตร

หรือ แขนงวิชา (Area of study) เสียกอน เพื่อมิใหเกิดความ

ไขวเขวสำหรับผูที่เริ่มสนใจในวิชาการแขนงน้ี

 เทรตเวย (Tretheway) อธิบายวา Development 

Education เปนการศึกษาคนควาถึงบทบาทของการศึกษาใน

ประเทศท่ีกำลังพัฒนา ซ่ึงไดแกการคนควา (Study) และโครงการ

ปฏิบัติ (Action Programs) ท่ีจะมีสวนชวยเหลือโดยตรงแก

ประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจใน

กระบวนการพัฒนาและปญหาตางๆ ในการพัฒนาประเทศ 

ความหมายของเทรตเวยแสดงออกถึงทัศนะของประเทศที่พัฒนา

แลวซึ่งมีความเห็นวาฝายตนตองเขาไปมีสวนชวยเหลือในการ

พัฒนาประเทศลาหลังใหมีสภาพความเปนอยูดีขึ้น ดวยการศึกษา

คนควาและจัดโครงการปฏิบัติการดานตางๆ อยางไรก็ตามพัฒน-

ศึกษาไมจำเปนจะตองเกิดขึ้นจากประเทศท่ีพัฒนาแลวเสมอไป

ประเทศท่ีดอยพัฒนาก็สามารถศึกษาคนควาและจัดโครงการตางๆ

เพ่ือแกปญหาและพัฒนาประเทศของตนเองได

 พารกิน (Parkyn) ก็มีทัศนะและความเขาใจเชนเดียว

กับเทรตเวย คือ เห็นวา Development Education เก่ียวของ

กับความตองการอันเรงดวนของประเทศที่กำลังพัฒนาในการท่ีจะ

บรรลุถึงภาวะความทันสมัย (Modernization) ในทางเศรษฐกิจ

สังคม และการเมือง ความทันสมัยในที่นี้ใชตามคำนิยามของ

เลวี (Levy) ซึ่งหมายถึง ความสามารถของสมาชิกในสังคมนั้นๆ

ที่จะนำเอาพลังงานอ่ืนๆ ท่ีมิใชแรงคนหรือสัตวมาใช และ/หรือ

ความสามารถที่จะใชเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใหแรงงานที่ทุมเท

ลงไปไดผลหลายเทาทวีคูณ Development Education ในทัศนะ

ของพารกิน จึงยังจำกัดอยูเฉพาะในประเทศท่ีกำลังพัฒนา แต

ก็มีจุดเนนท่ีชัดเจนพอสมควรคือ เปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อให

ประเทศน้ันๆ มีความทันสมัยในกิจกรรมทางเทคนิค เพื่อที่จะ

ตอบสนองความตองการทางวัตถุ และทางวัฒนธรรมของประชาชน

ใหดีขึ้น รวมท้ังการดัดแปลงกลไกทางการเมืองและสถาบันทาง

สังคมอื่นๆ ไปในทิศทางท่ีจะใชความทันสมัยดังกลาวนี้ใหตอบ

สนองความตองการของคนในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด

 สปอนดิ้ง ชิงเกลตัน และ วัตสัน (Spaulding, 

Singleton and Watson) ไดอธิบายความหมายของ Inter-

national Development Education ซึ่งเปนแขนงวิชาที่เปด

สอนอยูใน SIDEC มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สหรัฐอเมริกา 

วาเปนโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นโดยอาศัยพ้ืนฐานของ

การวางแผนเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ

การเมือง ในภาคพ้ืนที่กำลังพัฒนาของโลกเปนการศึกษาคนควา

เกี่ยวกับเวลาสถานที่และประเภทของการจัดการศึกษาที่เหมาะสม

กับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมแขนงแตละแหงโปรแกรมการ

ศึกษาดังกลาวนี้ อาศัยเน้ือหาสาระและวิธีการของสังคมศาสตร

และนักสังคมศาสตรสาขาตางๆ โดยมีแนวคิดวาสถาบันการศึกษา

และยุทธวิธีทางการศึกษามีอิทธิพลตอการพัฒนาปจเจกบุคคล

และการพัฒนาประเทศ คำนิยามดังกลาวนี้มิไดหมายถึงวา จะมี

โปรแกรมการศึกษาแบบหน่ึงแบบใดโดยเฉพาะท่ีสามารถนำไปสู

การพัฒนาไดเสมอในทุกกรณี แตหมายความวา การศึกษาเปน

เคร่ืองมือที่มีศักยภาพสูงสุดประการหน่ึงในการพัฒนาประเทศ

คำอธิบายของสปอนด้ิงและคณะสอดคลองกับขอสังเกตของ

ผูเช่ียวชาญหลายคนท่ีวา International Development Education
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เปนพัฒนาการในระยะลาสุดของ Comparative Education จุดเนน

ของวิชาพัฒนศึกษาระดับนานาชาตินี้ไดแก การศึกษาและการวิจัย

เพื่อที่จะสามารถกำหนดนโยบายการศึกษาและการวางแผนการ

ศึกษาท่ีไดผลดีสำหรับการปฏิรูปหรือพัฒนาการศึกษา รวมท้ังการ

พัฒนาประเทศ โดยอาศัยวิธีการทางสังคมศาสตรมาสนับสนุน

 จากหลักสูตรวิชา International and Development

Education ท่ีเปดสอนอยูในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

พิตสเบิรกนั้น พัฒนศึกษาศาสตร หมายถึงการศึกษาคนควาใน

เรื่องความสัมพันธระหวางการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนา (เชน

ประเทศในแถบละตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา) และในเขต

ชุมชนเมืองที่ยากจนหรือเขตชนบทในสหรัฐอเมริกาเอง โดยมุง

วิเคราะหมุงในแงเวลา สถานท่ี และประเภทของการจัดการศึกษา

ใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับสภาพการณทางดานวัฒนธรรมของ

แตละประเทศ โดยอาศัยเนื้อหาสาระและเทคนิควิธีจากวิชากลุม

สังคมศาสตร เพื่อนำผลการวิเคราะหดังกลาวไปใชกำหนดนโยบาย

และการวางแผนการศึกษาใหเกิดผลดีที่สุด จะเห็นวาพัฒนศึกษา

ศาสตรตามความหมายนี้มิไดจำกัดอยูเฉพาะการศึกษาในประเทศ

ที่กำลังพัฒนาเทานั้น ประเทศที่พัฒนาแลวก็จำเปนตองอาศัย

การจัดการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีจะชวยใหเกิดการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแกประชาชนของตนเอง เชน

ในสหรัฐอเมริกาก็ตองจัดการศึกษาท่ีจะมีสวนชวยเหลือคนผิวดำ

ตามสลัมในเมืองใหญๆ  (Urban Ghetton) และคนยากจนในชนบท

ดวยเชนกัน

 พัฒนศึกษาศาสตร (Development Education) ตามท่ี

เปดสอนกันอยูในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร นั้น หมายถึง แขนงวิชาท่ีวาดวยวิธีการจัดการศึกษา

ท้ังระบบใหเปนเคร่ืองมือสำหรับชวยในกระบวนการพัฒนาประเทศ

โดยพยายามที่จะทำความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและความเก่ียวพัน

ของระบบการศึกษากับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนกลวิธีท่ีจะจัด

ระบบการศึกษาใหสงผลดีตอการพัฒนาประเทศ ดวยการใช้

ทฤษฎีและหลักการจากสังคมศาสตรหลายสาขา เชน สังคมวิทยา

เศรษฐศาสตร

 จากคำนิยามและคำอธิบายตางๆ ที่กลาวมานี้พอจะ

ประมวลไดวา พัฒนศึกษาศาสตรมีความหมาย เน้ือหาสาระและ

ขอบขายดังตอไปนี้

    ๑. เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการศึกษากับระบบ

สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงเปนการพัฒนาหรือ

สรางภาวะทันสมัย ทั้งในระดับสถาบันทางสังคม ระดับชุมชน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ไมวาจะเปนในประเทศที่พัฒนา

แลวหรือในประเทศที่กำลังพัฒนา การศึกษาในที่นี้รวมถึง ระบบ

การศึกษา สถาบันการศึกษา โปรแกรมการศึกษา กระบวนการ

ทางการศึกษา และปญหาการศึกษาตามสภาพการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศน้ันๆ 

    ๒. การศึกษาบทบาทของการศึกษาในอดีต (ตรวจสอบ

ความคิดและแนวทางเกาๆ เก่ียวกับบทบาทดังกลาว) บทบาท

ของการศึกษาในปจจุบัน (พิจารณาระบบการจัดการศึกษาที่เปน

อยู) และบทบาทของการศึกษาท่ีควรจะเปนในอนาคตวาจะสงผล

กระทบตอสังคมและประเทศอยางไรบาง โดยอาศัยหลักและวิธีการ

จากสังคมศาสตรสาขาตางๆ ในเชิงสหวิทยาการ ท้ังน้ีเพราะการ

ศึกษาน้ันไมสามารถท่ีจะพัฒนาระบบของตนเองใหกาวหนาหรือมี

ผลดีตอสังคมได โดยท่ีไมเก่ียวของหรือไมสอดคลองกับสภาพทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ

    ๓. การศึกษาคนควาในดานกระบวนการวางแผน และการ

กำหนดนโยบายทางการศึกษาและการนำไปปฏิบัติหรือบังคับใช

เพ่ือใหการศึกษามีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดการพัฒนาประเทศ

ในดานใดดานหน่ึงหรือหลายๆ ดาน สำหรับประเด็นน้ีอาจรวมถึง

การบริหารทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การจัดทำหรือ

พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมตางๆ ทางการศึกษา การสื่อสาร

ทางการศึกษาและการประเมินผล(โครงการ) การศึกษาอยางใด

อยางหน่ึงหรือหลายอยาง เพ่ือมุงใหมีการปรับปรุงหรือปฏิรูประบบ

การศึกษา เพ่ือสงผลตอการพัฒนาประเทศ

    ๔. การวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณทางสังคม และ

ทางการศึกษาในลักษณะขามวัฒนธรรม (Cross-culture) หรือ

ในระดับนานาชาติ เชน การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนหรือระบบ

การศึกษาของประเทศหนึ่งโดยคนชาติอื่นหรือจากประเทศอื่น

การนำรูปแบบหรือโปรแกรมการศึกษาของประเทศหน่ึงไปใชกับ

อีกประเทศหน่ึง เปนตน  จากประเด็นสำคัญท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด

พอจะสรุปยอยลงไปไดอีกวา ความหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

และการพัฒนาน้ันมีอยู ๒ แนวทาง คือ 

 ๑. การพัฒนาทางการศึกษา (Educational Develop-

ment) ซ่ึงหมายถึง การพัฒนาตัวระบบการศึกษาเอง เปนความ

พยายามท่ีจะศึกษาสภาพท่ีเปนอยูในระบบการศึกษา และหาชองทาง

ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ ไดแก วิธีการจัดการศึกษาแบบ

ตางๆ วิธีการบริหารการศึกษา การจัดหลักสูตรแบบตางๆ วิธีสอน

แบบตางๆ ท่ีจะทำใหการศึกษาประสบความสำเร็จตามเปาหมาย

ที่วางไว 

 ๒. การใช้การศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ประเทศ (Education for Nation Development) คือความ

พยายามท่ีจะศึกษาปญหาและเปาหมายตางๆ ของประเทศ ไมวา
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จะเปนเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมฯลฯ แลวมุง

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการดังกลาวเพ่ือใหบรรลุผล

ในการพัฒนาประเทศ เชน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

การศึกษาเพื่อพัฒนาทางการเมือง เปนตน

 ปจจุบันยังเปนที่ถกเถียงกันในวงการพัฒนศึกษาศาสตร

วา ระหวางความหมายขอที่ ๑ และความหมายที่ ๒ น้ัน ขอใด

จึงจะเปนเร่ืองของพัฒนศึกษาศาสตร นักวิชาการบางกลุมเช่ือวา

ความหมายท่ีสองเทานั้นที่จะเปนพัฒนศึกษาศาสตรแตบางกลุม

ก็ยอมรับวาท้ังสองความหมายตางก็เปนพัฒนศึกษาศาสตรดวยกัน

ท้ังส้ิน พรอมท้ังใหเหตุผลวา การพัฒนาการศึกษาก็ตองมีเปาหมาย

ท่ีจะจัดการศึกษาใหไดผลดี ถึงแมจะมุงพัฒนาท่ีตัวผูเรียน แตก็

มุงหวังใหเขาเปนคนท่ีมีคุณภาพเพ่ือท่ีจะออกไปพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติอีกตอหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนไปอยางชาๆ เพราะมีผล

ในทางออม สวนแนวทางที่สองนั้น มุงที่การพัฒนาประเทศ

โดยตรง ขอถกเถียงดังกลาวน้ี ถามองในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร

การศึกษาก็อธิบายไดวาท้ังสองแนวทางตางก็มุงใหเกิดประโยชนตอ

การพัฒนาประเทศ แตแนวทางแรกเนนหนักในดานประสิทธิภาพ

ภายในระบบการศึกษา (Internal Efficiency) กลาวคือ เม่ือจัด

การศึกษาไปแลว ผูเรียนจบออกมาตามจำนวนที่ตองการและมี

คุณสมบัติตางๆ ตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรหรือแผนการศึกษา

(ซึ่งคุณสมบัติหรือเปาหมายเหลาน้ี ก็ไดมาจากการวิจัยหรือการ

สำรวจปญหาและความตองการของคนในสังคม แลวมากำหนด

เปนแผนการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรระดับตางๆ ) สวนแนว

ทางท่ีสองมุงใหเกิดประสิทธิภาพภายนอกระบบการศึกษา (External

Efficiency) ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของระบบการศึกษาในการ

ตอบสนองเปาหมายในการพัฒนาประเทศ บัณฑิตท่ีจบออกไป

มีความรู ทักษะ และทัศนคติที่สอดคลองกับโลกของงานอาชีพ 

สามารถเพ่ิมผลผลิตใหแกประเทศและชวยใหประเทศพัฒนาได

อยางรวดเร็ว 

 นอกจากขอถกเถียงเกี่ยวกับความหมายของพัฒนศึกษา

ศาสตรดังกลาวแลว ผูท่ีอยูในวงการน้ียังมีความเห็นท่ีแตกตางกัน

ในเร่ืองความสัมพันธระหวางการศึกษากับสังคมศาสตรสาขาตางๆ

วาอยูในลักษณะใด ผูที่เชื่อวาพัฒนศึกษาศาสตร เปนเรื่องของ

การจัดการศึกษาท้ังระบบ ใหเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศน้ัน

เห็นวาการศึกษาเปนแกนสำคัญ ในการพัฒนาโดยมีสังคมศาสตร

สาขาตางๆ เปนรากฐานสนับสนุน หรือชวยเหลือในการระบุ

ปญหาและแนวทางแกไข  



57

 เพราะปญหาในการพัฒนาประเทศหรืออุปสรรคสำคัญ

ที่ขัดขวางการพัฒนานั้น มีสาเหตุจากองคประกอบเชิงมนุษย 

(Human Factor) ๓ ดาน ซึ่งประกอบดวย ความรูความคิด

(Cognition)  ความรูสึก  คานิยม  ทัศนคติ  และ ความเช่ือ

(Affection) พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติ (Action)ของ

คนเรา เชน ปญหาความยากจนอาจเกิดจากการท่ีประชาชนขาด

ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ทำใหมีรายไดนอยไมพอ

เลี้ยงชีพ และไมมีความรูเรื่องกลไกตลาดหรือการเปลี่ยนแปลง

ทางดานราคา ทำใหขายผลิตผลทางการเกษตรไดในราคาต่ำ ไม

รูจักรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อการตอรอง เปนตน การศึกษาและ

การฝกอบรมท่ีถูกวิธีจะมีผลใหมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ

เชิงมนุษยท้ังสามดาน ชวยใหเกษตรกรมีความรูและทักษะในการ

ทำงานทำใหสามารถขายสินคาไดในราคาสูงพอที่จะดำรงชีวิตอยู

อยางสบายได ปญหาความยากจนก็จะหมดไป เปนตน 

 แนวคิดดังกลาว เนนองคประกอบเชิงมนุษยวามีความ

สำคัญมากที่สุดในกระบวนการพัฒนาประเทศ ซ่ึงก็สวนจริงอยู

ไมนอย อยางไรก็ดีปญหาบางอยางท่ีเกิดขึ้นไมอาจแกไขไดดวย

การจัดการศึกษา เพื่อเปล่ียนแปลงองคประกอบเชิงมนุษยแต

เพียงอยางเดียว อาจจะมีวิธีการอื่นๆ ท่ีไดผลดีและเร็วกวาการ

ใชการศึกษา เชน ปญหาการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการตอตาน

รัฐบาล ปญหาอาชญากรรม ปญหาชองวางในสังคม ฯลฯ การ

ศึกษาเพียงอยางเดียวอาจจะแกไขปญหาเหลาน้ันไมได เคร่ืองมือ

หรือวิธีการอ่ืนๆ เชน การออกกฎหมายบังคับ การใชกระบวนการ

ทางสังคม (Social Movement) การใชกลไกทางการเมืองอาจ

แกปญหาไดดีกวาหรือไดผลเร็วกวาการศึกษา จึงมีผูเห็นวา 

การศึกษากับสังคมศาสตร นาจะมีความสัมพันธกันในลักษณะ

สหวิทยาการ หรือ ผสมผสานเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
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 แนวคิดเชนน้ีสอดคลองกับ “การศึกษา” ในความหมาย

ใหม ซึ่งเปนที่ยอมรับกันมากในปจจุบัน กลาวคือ การศึกษามี

ขอบเขตกวางขวาง จนเกือบจะเหมือนกับความหมายของสังคม

ประกิต (Socialization) หรือ การเรียนรูทางสังคม เพราะรวมถึง

การศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนและ

การศึกษาตามปกติวิสัย การศึกษาจึงเปนกระบวนการท่ีทำใหคน

เกิดการเรียนรูและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามท่ีตองการ ดังน้ัน

พัฒนศึกษาศาสตรจึงนาจะเปนแขนงวิชาท่ีวาดวยการแสวงหา

กระบวนการท่ีจะทำใหคนและสังคมพัฒนาสภาพที่เปนอยูใหดี

ข้ึนกวาเดิม หรือบรรลุถึงจุดหมายปลายทางท่ีประสงค ดวยเหตุน้ี

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน การออกกฎหมาย

บังคับ การกระตุนใหมีการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปของขบวน

การตางๆ (Social Movement) การใชสื่อมวลชน การอบรม

เลี้ยงดู ฯลฯ ตางก็เปนกระบวนการที่ทำใหคนเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาไดทั้งสิ้น การศึกษาจึงเปนกระบวนการเบ็ดเสร็จ (Total

Process) ท่ีแยกออกจากสังคมศาสตรไดยาก นักสังคมวิทยาจะ

มองการศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมท่ีจะถายทอดวัฒนธรรม

และจัดสรรบทบาท หรือหนาที่ใหแกคนในสังคม นักจิตวิทยา

สังคมก็มองการศึกษาในลักษณะท่ีเปนกระบวนการพัฒนาบุคคล

ใหมีจิตลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค ดานรัฐศาสตรหรือ

การเมืองก็เกี่ยวพันอยูกับการศึกษาเปนอันมาก ดังคำกลาวของ

เพลโตที่วา “รัฐเปนอยางไร โรงเรียนก็เปนอยางนั้น” และ 

“ถาทานตองการอะไรในรัฐ ก็จงบรรจุไวในโรงเรียน” เปนตน

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา พัฒนศึกษาศาสตรเปนเร่ืองของการ

นำทฤษฎีและหลักการจากสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

สาขาตางๆ มาใชศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทางการศึกษาและ

ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

รวมทั้งการแสวงหาแนวทางแกไขปญหาและตอบสนองความ

ตองการของประเทศชาติโดยอาศัยยุทธวิธีทางการศึกษา และ/หรือ

กระบวนการสังคมประกิต (Socialization Process) พัฒนศึกษา

ศาสตรจึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ มิใชวิชาการศึกษาใดๆ แต

เปนความพยายามที่จะสอดประสาน (Integrate) แนวคิดและ

ทฤษฎีจากสาขาวิชาตางๆ มารวมกันวิเคราะหระบบการศึกษา 

กระบวนการทางการศึกษา รวมทั้งปญหาและแนวทางตางๆ ใน

การพัฒนาประเทศ ดวยเหตุที่การศึกษาหมายความรวมถึงการ

ศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ และทุกรูปแบบ ประกอบกับปญหา

และความตองการของประเทศก็มีอยูเปนอันมาก ขอบเขตของ

พัฒนศึกษาศาสตร จึงครอบคลุมอยูในวิชาการหลากหลายสาขา

เชน ในสังคมวิทยา ก็จะมีบทท่ีวาดวยการศึกษาและการเล่ือนข้ัน

ทางสังคม (Social Mobility) ในรัฐศาสตรก็จะมีสวนที่วาดวย

การศึกษากับการสรางจิตสำนึกทางการเมือง หรือ การปลูกฝง

วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Socialization) ในจิตวิทยา

สังคมจะกลาวถึงการศึกษาในฐานะที่เปนสื่อทำใหบุคคลมีการ

เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เปนตน ดังน้ันในแงเน้ือหา

แลวอาจจะไมจำเปนตองมีวิชาพัฒนศึกษาศาสตรข้ึนมาอีก แตใน

ทางปฏิบัติ (Pragmatic and Organizational Reasons) มีความ

จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีวิชาการแขนงน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

แงของการสอดประสาน หรือบูรณาการทางทฤษฎีและผลงานวิจัย

ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษา

เพ่ือใชความเขาใจกับระบบและกระบวนการศึกษา รวมท้ังวิธีการ

หรือแนวปฏิบัติท่ีจะใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา จุดเนน

ท่ีสำคัญของพัฒนศึกษาศาสตรคือ ความตองการท่ีจะใหการศึกษา

เปนตัวนำการเปล่ียนแปลง (Agent of Change) ในดานตางๆ

ซ่ึงสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรจะพูดถึงประเด็นน้ีแตเพียง

ผิวเผินและกระจัดกระจาย จุดเนนดังกลาวนี้จะทำใหนักพัฒน-

ศึกษาศาสตรมองปญหาและวิธีแกไขในมุมท่ีกวางไกล มีการศึกษา

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับการดำเนินงานตามโครงการตางๆ อยาง

รอบคอบ ซึ่งตางจากการมองปญหาหรือแกปญหาเฉพาะดาน

อยางท่ีผูชำนาญพิเศษ (Specialists) เฉพาะสาขามักจะทำกัน

ลักษณะสหวิทยาการกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาพัฒนศึกษาศาสตร ของ มศว

 ในตอนตนไดกลาวแลววาวิชา “พัฒนศึกษาศาสตร” 

เปนวิชาที่มีลักษณะสหวิทยาการ จึงควรที่จะไดทำความเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องสหวิทยาการกันใหเขาใจเสียกอน การที่จะเขาใจ

ความหมายตามรูปศัพทของคำวาลักษณะสหวิทยาการ ตองเขาใจ

ความหมายของคำวาวิทยาการ (Discipline) ใหชัดเจนเสียกอน

ผูท่ีอยูในวงการศึกษายอมรูจักคุนเคยกับคำวา วิทยาการ วิชาการ

วิชา หรือสาขาวิชา และใชศัพทดังกลาวเสมอเปนศัพทที่ไมตอง

ใหคำจำกัดความ (Undefined Term) แตหากใหแตละทานให

คำจำกัดความของคำวา “วิทยาการ” เพ่ือใหไดความหมายเปนท่ี

เขาใจตรงกัน ยอมไดความหมายแตกตางกันในรายละเอียดหลาย

รูปแบบ 

 Heinz Heckhausen ใหความหมายของวิทยาการวา

หมายถึงการศึกษาสำรวจเน้ือหาสาระเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในขอบเขตท่ี

กำหนดเพ่ือแกไขปรับปรุงความรูเดิมที่มีอยูแลว และเพื่อสราง

สมความรูใหมเก่ียวกับเน้ือหาสาระน้ัน วิทยาการแตละสาขามีเน้ือหา

วิชาประกอบดวย วัตถุที่ตองการศึกษา เน้ือหาสาระท่ีกำหนดจะ

ศึกษา กฎเกณฑและทฤษฎี วิธีการศึกษา เคร่ืองมือ และขอคนพบ

จากการประยุกตวิทยาการน้ันกับสภาวะท่ีเปนจริงในสังคม
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 Marcel Boisot เสนอแนวคิดวาวิทยาการเปนระบบ

การศึกษาความจริงจากปรากฏการณในธรรมชาติ โดยอาศัยหลัก

เกณฑท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาการสาขาน้ัน เพ่ือทำความเขาใจ

และอธิบายปรากฏการณดังกลาวใหไดขอมูลท่ีจะนำไปใชประโยชน

ตอมวลมนุษยได ตามแนวคิดนี้ วิทยาการมีองคประกอบสำคัญ

สามสวน คือ ปรากฏการณธรรมชาติ หลักเกณฑเฉพาะวิทยาการ

และความรูที่เปนผลจากการใชวิทยาการน้ัน

 Erich Jantsch กลาววา วิทยาการไมวาสาขาใดก็ตาม

เปนกิจกรรมท่ีมนุษยทำข้ึนเพ่ือแสวงหาความรูใหมอันจะนำไปใช

ประโยชนในการพัฒนาความเปนมนุษยและสภาพแวดลอมใหดีข้ึน

Jantsch เห็นวามวลวิทยาการในโลกน้ีเปนระบบท่ีมนุษยสรางข้ึน

เพื่อจุดมุงหมายสุดทายอยางเดียวกันคือ การพัฒนามนุษยชาติ

ในระดับที่แตกตางกันตามลักษณะและธรรมชาติของวิทยาการ 

หากจัดระเบียบมวลวิทยาการตามระดับความเกี่ยวเนื่องในการ

พัฒนามนุษยชาติจะจำแนกไดเปน ๔ ระดับ ดังนี้

    ๑. วิทยาการระดับประจักษ (Empirical level) วิทยาการ

ระดับนี้มีความเปนปรนัยสูง ใชการสังเกต การวัดเปนเครื่องมือ

ในการศึกษา ใชตรรกเปนหลักในการสรางทฤษฎี มุงเนนที่การ

ทำความเขาใจ การอธิบาย การควบคุมและการพยากรณปรากฏ

การณธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย ประกอบดวยวิทยาศาสตร

บริสุทธ์ิดานวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตร

ทางจิต และพฤติกรรมศาสตร

    ๒. วิทยาการระดับปฏิบัติ (Pragamtic level) วิทยาการระดับ

นี้มีคุณคามาเกี่ยวของบาง  มีความเปนปรนัยนอยกวาระดับ

ประจักษ เนนการศึกษาท่ีหนวยยอยในระบบสังคมรวมประกอบ

ดวยสังคมศาสตร และเทคโนโลยีแขนงตางๆ รวมทั้งนิเวศวิทยา

ธรรมชาติ ตัวอยางของวิทยาการในระดับน้ีไดแก ประวัติศาสตร

สังคมวิทยา ภาษาศาสตร เศรษฐศาสตรจุลภาค มานุษยวิทยา

เฉพาะแขนงวัฒนธรรม เปนตน

    ๓. วิทยาการระดับบรรทัดฐาน (Normative level) วิทยา

การระดับน้ีเก่ียวของกับระบบสังคมท้ังระบบ เปนผลของกิจกรรม

ทางวิชาการที่มนุษยพยายามพัฒนาสภาพแวดลอมและสังคมให

เหมาะสมตามบรรทัดฐานอันจะชวยพัฒนามนุษยชาติ เน้ือหาสาระ

ของวิทยาการในระดับน้ีเก่ียวของกับคุณคาอยางมาก มีความเปน

ปรนัยนอย ประกอบดวยวิทยาการเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสังคม

ทั้งระบบ เชน กฎหมาย เศรษฐศาสตรมหภาค 

    ๔. วิทยาการระดับคุณคา (Meaning or Purposive level)

เปนวิทยาการระดับที่มีสวนชวยในการพัฒนามนุษยชาติสูงสุด

ขาดความเปนปรนัย วิทยาการในระดับนี้ไดแก วิทยาการสาขา

ปรัชญา ศิลปศาสตร และศาสนา เปนตน

 จากความหมายของคำวาวิทยาการท่ีรวบรวมมาขางตนน้ี 

สรุปไดวา วิทยาการเปนกิจกรรมของมนุษยในการศึกษาแสวงหา

ความรูใหมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในขอบเขตท่ีกำหนดข้ึน เม่ือนำ

ความรูไปใชในการพัฒนามนุษยชาติใหดีข้ึน วิทยาการแตละสาขา

มีองคประกอบท่ีสำคัญส่ีสวน คือ จุดมุงหมายเฉพาะของวิทยาการ

วัตถุดิบ หลักเกณฑ ซ่ึงไดแก สังกัป ทฤษฎี วิธีการและเคร่ืองมือ

และสวนสุดทายคือ เน้ือหาสาระของวิทยาการอันเปนความรูท่ีจะ

นำไปใชประโยชนตอไป องคประกอบท้ังส่ีสวนน้ีมีลักษณะแตกตาง

กันไปในวิทยาการแตละสาขา เมื่อจัดระเบียบวิทยาการท้ังระบบ

ตามความเก่ียวเน่ืองในการพัฒนามนุษยชาติอันเปนเปาหมายของ

มวลวิทยาการจะจำแนกวิทยาการไดตามเกณฑวิทยาศาสตร/

มนุษยวิทยา ออกเปนสี่ระดับคือ ระดับประจักษ ระดับปฏิบัต ิ

ระดับบรรทัดฐาน และระดับคุณคา

 วิทยาการแตละสาขาตางก็มีวิวัฒนาการตามเวลาท่ีผานไป

ความเจริญกาวหนาของวิทยาการยิ่งมีมากเทาไรยิ่งมีผลใหเกิด

การพัฒนามนุษยชาติใหดีข้ึนเทาน้ัน โดยท่ีมวลวิทยาการมีเปาหมาย

สุดทายอยางเดียวกันและวิทยาการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

มีการศึกษาวัตถุดิบกลุมเดียวกัน ใชหลักเกณฑคลายคลึงกัน 

ความเจริญกาวหนาในสาขาวิชาวิทยาการหนึ่งยอมจะมีผลตอ

ความกาวหนาของวิทยาการในสาขาท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันดวย

ดวยเหตุน้ีการแบงแยกมวลวิทยาการออกเปนสาขาตางๆ ขาดจาก

กันจึงทำไดยาก วิทยาการแตละสาขามีขอบเขตท่ีคาบเก่ียวเหล่ือม

ซอนกันอยู ดังแผนภาพตอไปน้ี
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 ยิ่งไปกวานั้นการวัดความเจริญกาวหนาของวิทยาการ

แตละสาขาจากดัชนี จำนวนนักวิชาการ ปริมาณงานวิจัย ปริมาณ

ทฤษฎี ปริมาณและคุณภาพของเน้ือหาสาระของวิทยาการในสาขา

นั้นๆ จึงไมพอเพียง ตองรวมดัชนีปริมาณการประสารวิทยาการ

สาขาน้ันกับวิทยาการท่ีมีลักษณะคลายคลึงดวย ในปจจุบันน้ีเปน

ท่ียอมรับกันท่ัวไปวาวิทยาการสาขาตางๆ จะกาวหนาไปดวยดีตอ

เมื่อมีการผสมผสานระหวางวิทยาการเหลานั้น

 การผสมผสานหรือการรวมตัวกันของวิทยาการต้ังแต

สองสาขาข้ึนไปน้ันทำใหเกิดลักษณะบูรณาการ (Integration) ของ

วิทยาการไดผลเปนวิทยาการที่มีขอบเขตกวางขวางขึ้นหรือมี

ลักษณะใหมเฉพาะตัวขึ้น เนื่องจากมวลวิชาการจำแนกไดเปน 

๔ ระดับ แตละระดับแตละสาขาของวิทยาการมีองคประกอบ

สำคัญ ๔ สวน ลักษณะบูรณาการของวิทยาการอาจเกิดขึ้นจาก

การรวมวิทยาการในระดับเดียวกันหรือตางระดับได อาจเกิดจาก

การรวมเฉพาะองคประกอบบางสวนหรือทุกสวนได ดังน้ันบูรณาการ

ของวิทยาการจึงจำแนกไดเปน ๕ ประเภท คือ

    ๑. บูรณาการประเภทพหุวิทยาการ (Multidisciplinarity) 

หมายถึง การรวมกันของวิทยาการในระดับเดียวกันต้ังแตสอง

สาขาขึ้นไปโดยไมมีการผสมผสานระหวางองคประกอบของวิทยา-

การเลย มีแตเพียงการเทียบเคียงวิทยาการเทานั้น ผลจากการ

บูรณาการไดเปนวิทยาการระดับเดิม มีจุดมุงหมายกวางขวางและ

มีองคประกอบสวนอื่นๆ คงเดิมตามลักษณะของวิทยาการท่ีมา

รวมกัน

    ๒. บูรณาการประเภทอเนกวิทยาการ (Pluridisciplinarity)

หมายถึงการรวมกันของวิทยาการท่ีมีจุดมุงหมายคลายคลึงกันและ

เปนวิทยาการระดับเดียวกัน ไมมีการผสมผสานระหวางองคประกอบ

ของวิทยาการสวนอ่ืนๆ นอกจากจุดมุงหมายเทาน้ัน ผลจากการ

บูรณาการไดเปนวิทยาการระดับเดิมท่ีมีจุดมุงหมายเฉพาะซ่ึงเปน

จุดมุงหมายรวมของวิทยาการเดิม และมีองคประกอบสวนอื่นๆ 

คงเดิมตามลักษณะของวิทยาการเดิม 

    ๓. บูรณาการประเภทปฏิวิทยาการ (Crossdisciplinarity) 

หมายถึงการรวมกันของวิทยาการตั้งแตสองสาขาขึ้นไป ซึ่งมี

จุดหมายคลายคลึงกัน และเปนวิทยาการระดับเดียวกัน ลักษณะ

บูรณาการประเภทน้ีมีการนำเอาองคประกอบดานวัตถุดิบ หลักเกณฑ

และ/หรือเน้ือหาสาระจากวิทยาการสาขาหน่ึงมาใชกับอีกวิทยาการ

หนึ่งเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของวิทยาการสาขาที่เปนหลักน้ัน

ผลจากบูรณาการจะไดวิทยาการสาขาหลักนั้นมีขอบเขตของวิชา

กวางขวางข้ึน และเจริญกาวหนาข้ึนดวย วิทยาการสาขาท่ีถูกขอยืม

องคประกอบมาน้ันจะมีการเปล่ียนแปลงหากมีการนำองคประกอบ

ของอีกสาขาหน่ึงมาใชประโยชนดวย

    ๔. บูรณาการประเภทสหวิทยาการ (Interdisciplinarity) 

หมายถึงการผสมผสานของวิทยาการในระดับเดียวกัน หรือตาง

ระดับตั้งแตสองสาขาข้ึนไป ลักษณะบูรณาการประเภทน้ีตองมี

บูรณาการองคประกอบของวิทยาการอยางนอยหน่ึงองคประกอบ

เขาดวยกัน ผลจากบูรณาการตองไดเปนวิทยาการสาขาใหม มี

จุดมุงหมายของวิทยาการกวางขวาง มีเน้ือหาสาระและหลักเกณฑ

ของวิทยาการเฉพาะของตนเอง แตกตางจากวิทยาการเดิม

 วิทยาการใหมที่เกิดจากบูรณาการประเภทสหวิทยาการ

มีลักษณะแตกตางกันไปตามลักษณะบูรณาการกลาวคือ Pseudo

Interdisciplinarity เปนลักษณะสหวิทยาการที่มีการผสมผสาน

เปนเคร่ืองมือของวิทยาการเดิม Auxiliary Interdisciplinarity

เปนลักษณะสหวิทยาการท่ีมีการผสมผสานวิธีการของวิทยาการเดิม

Unifying Interdisciplinarity เปนลักษณะสหวิทยาการท่ีมี

การผสมผสานวัตถุดิบหรือปรากฏการณธรรมชาติของวิทยาการ

เดิม Composite Interdisciplinarity เปนลักษณะสหวิทยาการ

ที่มีการผสมผสานเน้ือหาสาระของวิทยาการเดิม Teleological 

Interdiscipliarity เปนลักษณะสหวิทยาการท่ีเกิดจากบูรณา-

การของวิทยาการระดับประจักษและระดับปฏิบัติ Normative
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Interdisciplinarity เปนลักษณะสหวิทยาการเกิดจากบูรณาการ

ของวิทยาการระดับปฏิบัติและระดับบรรทัดฐาน Purposive 

Interdisciplinarity เปนลักษณะสหวิทยาการเกิดจากบูรณาการ

ของวิทยาการระดับบรรทัดฐานและระดับคุณคา

    ๕. บูรณาการประเภทอภิวิทยาการ (Transdisciplinarity) 

หมายถึง บูรณาการของมวลวิทยาการข้ันอุดมคติ มีการผสมผสาน

องคประกอบของวิทยาการทั้งสี่ระดับ รวมเขาเปนระบบเดียวได

เปนวิทยาการแขนงใหมที่มีจุดมุงหมายกวางขวางลึกซึ้ง และ

องคประกอบเฉพาะวิทยาการใหมนั้น ผลจากบูรณาการไดเปน

วิทยาการท่ีครอบคลุมมวลวิทยาการทุกระดับ  ลักษณะสหวิทยาการ

และลักษณะอภิวิทยาการเปนลักษณะการผสมผสานของวิทยาการ

ที่มีความซับซอนและตรงตามเปาประสงคของระบบวิทยาการ

ในการพัฒนาสังคมและมนุษยชาติมากที่สุด นักวิชาการท่ัวไป

ตระหนักดีวาวิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงสาขาเดียวไมอาจ

พัฒนาสังคมและมนุษยชาติซึ่งเปนระบบหลายมิติได จำตอง

อาศัยวิทยาการทุกสาขา แตความพยายามของนักวิชาการในการ

ผสมผสานวิทยาการเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดบูรณาการถึงระดับ

อภิวิทยาการ ซึ่งในปจจุบันนี้เกือบจะเรียกไดวายังไมบรรลุผล

แมแตการบูรณาการถึงระดับสหวิทยาการก็ยังมีไมมากนัก สวน

ใหญมักจะพบเพียงระดับพหุวิทยาการ อเนกวิทยาการ และ

ปฏิวิทยาการเทานั้น 

 พัฒนศึกษาศาสตรน้ันมีลักษณะเปนสหวิทยาการ เพราะ

เปนศาสตรที่มีการผสมผสานบูรณาการระหวางวิทยาการตางๆ

ในสายสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร วิทยาการเหลาน้ีมีทั้ง

วิทยาการระดับประจักษ ระดับปฏิบัติ ระดับบรรทัดฐาน และ

ระดับคุณคา ตัวอยางของวิทยาการท่ีรวมอยูในพัฒนศึกษาศาสตร

ไดแก ตรรกวิทยา สถิติ ระเบียบวิธีวิจัย สังคมวิทยา จิตวิทยา

รัฐศาสตร เศรษฐศาสตรมหภาค การศึกษา การพัฒนา เศรษฐ-

ศาสตรจุลภาค ศาสนา ปรัชญา และมานุษยวิทยา ระดับของ

บูรณาการของวิทยาการเหลาน้ีมีหลายระดับ เชน จิตวิทยาสังคม

เปน Composite Interdisciplinarity การวิจัยทางสังคมศาสตร

เปน Teleological Interdisciplinarity เศรษฐศาสตรการศึกษา

เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนา เปน Normative Interdisciplinarity

เปนตน

 หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนคริน-

ทรวิโรฒ ประสานมิตร น้ี ใหความหมายของคำวา “พัฒนศึกษา

ศาสตร” วา เปนวิชาวาดวยการจัดการศึกษาท้ังระบบใหเปนเคร่ืองมือ

นำไปสูการพัฒนาประเทศ โดยใหการพัฒนาตัวบุคคลสอดคลอง

กับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการเมือง 

และกำหนดจุดมุงหมายท่ัวไปของหลักสูตรไว ๓ ประการ คือ 

    ๑. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สมบูรณดวย

คุณธรรมและปญญาธรรม สามารถเปนผูนำทางการศึกษาคนควา

และการวิจัย อันจะนำไปสูการปรับปรุง และการพัฒนาประเทศ 

    ๒. ใหนิสิตไดเรียนรูทฤษฎีและกระบวนการท่ีสำคัญทางสังคม

ศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ท่ีสัมพันธกับการศึกษาและพัฒนา

ประเทศ อันจะนำไปใชกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศได 

  

  ๓. ใหการเรียนการสอน เปนกระบวนการวิธีท่ีจะสะสมขอมูล

และความรูตางๆ อันจะนำมาใชในการศึกษาและแกปญหาของ

ประเทศได

 ในสวนของรายละเอียดเรื่องของรายวิชาในหลักสูตร

พัฒนศึกษาศาสตรนั้นจะขอกลาวเฉพาะวิชาท่ีสมเด็จพระเทพฯ 

ไดทรงพระอักษรเทาน้ัน ดังน้ี

 รายวิชาและคณาจารยผูสอนตามหลักสูตรปริญญาการ

ศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริน-

ทรวิโรฒ ประสานมิตร ปการศึกษา ๒๕๒๔-๒๕๒๙ 
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รหัสวิชา ชื่อ/อาจารยผูสอน 

พัฒน ๗๗๙ หลักและกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 ศ.ดร. เฉลียว บุรีภักดี 

พัฒน ๗๘๑ สัมมนาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร 

 ศ.ดร. กานดา ณ ถลาง 

 ศ.ดร. เฉลียว บุรีภักดี 

 ผศ.ดร. ศีลา จานีโยธิน

  ดร. นงลักษณ วิรัชชัย

วิชา ชื่อ/อาจารยผูสอน 

เศรษฐ ๗๘๒ เศรษฐศาสตรการศึกษา 

 ดร.กิตติมา สังขเกษม 

จิต ๗๕๔ จิตวิทยาสังคมสำหรับการพัฒนาประเทศ 

 รศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

สังคม ๗๕๓ สังคมวิทยาสำหรับการพัฒนาประเทศ  

 ผศ.ดร.อนันต เจียมเจริญ 

สถิติ ๗๑๑ สถิติอนุมานช้ันสูง 

 ศ.ดร.พจน สะเพียรชัย 

พัฒน ๗๖๕ การพัฒนาและการใชทรัพยากรมนุษย 

 ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี

  รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ 

 ดร.ประมวล เสนาฤทธิ์ 

เศรษฐ ๗๕๕ เศรษฐศาสตรสำหรับการพัฒนาประเทศ 

 ดร.ชินวุธ สุนทรสีมะ

รัฐ ๗๕๖ รัฐศาสตรสำหรับการพัฒนาประเทศ 

 ศ.ดร.ทินพันธ นาคะตะ 

วิจัย ๗๑๗ การออกแบบการวิจัยชั้นสูง & ทำเครื่องมือ 

 ศ.ดร.พจน สะเพียรชัย 

วิจัย ๗๒๐ เทคนิคการวิจัยแบบสำรวจ 

 ดร.นิยม ปุราคำ 

พัฒน ๗๘๐ วิธีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ 

 ดร.เอกวิทย ณ ถลาง

เศรษฐ ๗๕๗ เศรษฐศาสตรการพัฒนาชั้นสูง 

 ดร.วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร 

เศรษฐ ๗๘๖ การวางแผนเศรษฐกิจ 

กำลังคนและการศึกษา 

 ศ.ดร.สนิท สมัครการ 

สถิติ ๗๑๓ สถิติวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ

  ศ.ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน 

วิจัย ๗๑๙ สัมมนาเทคนิคการวิจัยวัดผลและสถิติ 

 ดร.นงลักษณ วิรัชชัย 

พัฒน ๗๘๓ ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนา 

 ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี 

 และ หัวหนาหนวยงานท่ีนิสิตเขาไปฝกปฏิบัติงาน

พัฒน ๗๘๔ เทคนิคการประเมินโครงการ 

 ศ.ดร.สมพร บัวทอง 

หลักสูตร ๗๗๑ ทฤษฎีและปฏิบัติการทางหลักสูตร 

 รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ 

 รศ.ดร.ชมพันธ กุญชร ณ อยุธยา 

วิจัย ๗๑๘ สัมมนาผลงานวิจัยพัฒนศึกษาศาสตร 

 ศ.ดร.กานดา ณ ถลาง 

 ศ.ดร.สมพระ บัวทอง

 ดร.นงลักษณ วิรัชชัย

 นอกจากน้ี ยังมีบรรดาพระอาจารยพิเศษที่มาบรรยาย

เปนคร้ังคราวในรายหัวขอที่ทานมีความชำนาญเปนพิเศษ ดังมี

รายนามตอไปน้ี

๑. ศ.ดร.นิพนธ ศศิธร         สัมมนาพัฒนศึกษาศาสตร  

๒. ศ.ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ         สังคมวิทยา  

๓. ศ.ดร.พัทยา สายหู         สังคมวิทยา  

๔. ดร.ธวัช มกรพงศ         รัฐศาสตร  

๕. รศ.ดร.ไตรรงค สุวรรณคีรี         เศรษฐ ๗๘๖ 

๖. ดร.เสนาะ อูนากูล         เศรษฐ ๗๕๕ 

๗. ดร.โฆษิต ปนเปยมรัษฎ         เศรษฐ ๗๕๕  

๘. ดร.อุทัย ดุลยเกษม         สัมมนาพัฒนศึกษาศาสตร 

๙. พล.ท. ดร.สมศักดิ์ ศัลยกำธร     สัมมนาพัฒนศึกษาศาสตร 

๑๐. รศ.ดร.ทองคูณ หงสพันธ       สัมมนาพัฒนศึกษาศาสตร 

๑๑. รศ.ดร.โกสินทร วงศสุรวัฒน     รัฐศาสตร  

๑๒. ศ.ดร.กอ สวัสดิพานิชย         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

๑๓. ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ         เศรษฐ ๗๕๗ 

๑๔. รศ.ดร.สมบูรณ ชิตพงศ         เทคนิคการประเมินผลโครงการ 

๑๕. ดร.พิษเณศ เจษฎาฉัตร         เศรษฐ ๗๘๒ 

๑๖. ดร.อรวรรณ ตัณฑเจริญรัตน    คอมพิวเตอรเบ้ืองตน  

๑๗. ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน      วิจัย ๗๑๘  

๑๘. รศ.ดร.ดิลก บุญเรืองรอด       วิจัย ๗๑๘  

๑๙. ดร.สราวุธ ไพฑูรยพงศ         เศรษฐ ๗๘๖ 

๒๐. ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์         เศรษฐ ๗๕๗ 

๒๑. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน         พัฒน ๗๘๕  

๒๒. ดร.ยุวัฒน วุฒิเมธี         พัฒน ๗๘๕
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เริ่มทรงพระอักษรระดับปริญญาเอก
 

 หองเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดขึ้น

สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร กลุมนี้คือ

หองหมายเลข ๙๕๒ อยูบนช้ัน ๕ อันเปนช้ันบนสุดของอาคาร ๙

ซ่ึงเปนท่ีต้ังของสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

แตเดิมหอง ๙๕๒ เปนหองขนาด ๘ x ๘ เมตร ทางมหาวิทยาลัย

ไดก้ันหองออกเปน ๒ หอง แตละหองจะกวาง ๔ เมตร ยาว ๘

เมตร โดยหองแรกเปนหองสำหรับพระพี่เลี้ยงและผูตามเสด็จ

สวนอีกหองหน่ึงคือหองเรียนหองเรียนน้ันมีลักษณะยาวมากกวา

กวางจึงมีกระดานไวทบอรด ๒ แผน ติดตามดานยาวเปนแผน

หลัก ๑ แผน และติดตามดานกวางไวสำรองอีก ๑ แผน ถัดจาก

หอง ๙๕๒ ไปทางดานทิศเหนือ คือ หอง ๙๕๑ น้ันจัดเปนหอง

สวนพระองค เพ่ือใชเปนหองสำหรับสำราญพระราชอิริยาบถหรือ

ทรงงานตางๆ ในขณะประทับอยูที่มหาวิทยาลัย

 สภาพภายในหองเรียนนั้นไมมีการตกแตงแตอยางใด

การระบายอากาศและการควบคุมอุณหภูมิภายในหอง ก็ใชวิธี

เปด-ปด หนาตาง ประตู และมีพัดลมเพดานชนิดสายท้ังตัว ๒ ตัว

เทานั้น เกาอ้ีนั่งฟงการบรรยายก็เปนเกาอี้ไมทั้งตัวแบบเกาไมมี

เบาะรองน่ังท้ังหมด ๑๑ ตัว เกาอ้ีพระท่ีน่ังก็เหมือนกับเกาอ้ีตัวอ่ืนๆ

พอเรียนไปไดสัก ๒ สัปดาห ทานอาจารยเฉลียว บุรีภักดี ก็นำ

ช้ันหนังสือหวายเล็กๆ มาถวายแดพระองคทาน เน่ืองจากสมเด็จ

พระเทพฯ ทรงหิ้วกระเปานักเรียนใบใหญ เกามาก เพราะเปน

กระเปาท่ีทรงใชตั้งแตสมัยทรงพระอักษรระดับมัธยมที่โรงเรียน

จิตรลดา พระองคทานทรงวางกระเปาลงบนพ้ืน อาจารย ดร.เฉลียว

จึงไดหาช้ันหนังสือมาถวายเปนของสวนพระองค วางอยูขางๆ 

เกาอี้พระท่ีนั่ง

 ท่ีหนาหองเรียนมีโตะครูพรอมเกาอ้ี ๑ ชุด มีตูกระจก

สองชั้นอีก ๑ หลัง เปนของกลางของหองไวเก็บสมุดหนังสือ

รายงานของนิสิตทุกคน นอกจากนี้ก็ยังเปนที่เก็บสมบัติบางอยาง

เชน ชุดกาแฟ กาตมน้ำ กระติกน้ำ กาแฟ โอวัลติน น้ำตาล ครีม

เปนตน ยังมีโตะเล็กๆ ต้ังอยูริมหนาตางอีก ๑ ตัว เอาไวเปนท่ี

ต้ังกาตมน้ำ วางถวยกาแฟเวลาพักเทาน้ัน แมแตทานศาสตราจารย

ดร.ทินพันธ นาคะตะ มาสอนเห็นเขาทีแรกยังวาไมสมพระเกียรติ

แตสาเหตุที่หองเรียน ๙๕๒ ไมไดรับการตกแตงเปนพิเศษเชนนี้

ก็เน่ืองมาจากเปนพระราชประสงคของพระองคทานท่ีจะใหหอง

นี้เปนเหมือนหองเรียนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยไมตองมีอภิสิทธิ์ใดๆ นั่นเอง ซึ่งบอยครั้งที่อุณหภูมิสูงมาก

จนทำใหนิสิตบางคนถึงกับหลับไป
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 สมเด็จพระเทพฯ จะประทับที่เกาอี้หมายเลข ๕ สวน

เกาอ้ีหมายเลข ๔ และหมายเลข ๖ จะเปนท่ีนั่งของพระสหาย

หญิงสองคน สวนเกาอ้ีตัวอ่ืนๆ พระสหายชายท้ัง ๘ คน จะเลือก

น่ังตามควรแกโอกาสและการมาถึงช้ันเรียนกอนหลัง แต ดร.โกวิท

วงศสุรวัฒน มักจะไดน่ังท่ีเกาอ้ีหมายเลข ๑ เปนประจำเพราะเปน

ผูท่ีมาโรงเรียนสายอยูเสมอ โดยมีคร้ังหน่ึง ดร.โกวิท ไดยืนรอรถ

ประจำทางเพ่ือมาเรียนอยูท่ีหนากระทรวงตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา

เวลาประมาณ ๘.๔๕ น. ซึ่งเปนเวลาที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ

พระราชดำเนินไปทรงพระอักษรจากพระราชวังสวนจิตรลดาฯ

ผานมาพอดีจึงไดไปหลบอยูหลังตนอินทนิลน้ำ ครั้ง ดร.โกวิท

ไปถึงมหาวิทยาลัยเวลาประมาณ ๙.๔๕ น. ก็ไดพบกับคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย ดร.กานดา ณ ถลาง ยืนยิ้มคอยอยูและบอกวา

“สมเด็จพระเทพฯ เห็นคุณหลบอยูหลังตนไม โดยตัวโผลออกมากวา

๙๐% ทานวาคุณตองมาสายแนจึงมาคอยดักจับตัวอยู” การท่ี 

ดร.โกวิท มาสายอยูบอยๆ นี่เอง คุณอาคม จันทรสุนทร และ

คุณอุไร แฉลม จึงไดชวยกันแตงกลอนข้ึนถวายสมเด็จพระเทพฯ

และเม่ือทอดพระเนตรแลวพระองคทานทรงพระสรวล แลวตรัสวา

อยางนี้ตองอานใหทราบกันโดยทั่วไป แลวพระองคทานก็ไดทรง

อานออกเสียงพระราชทานพระอาจารยและพระสหาย โดยกลอน

ดังกลาวนั้นมีเนื้อความดังนี้

 “ หนุมนอย หนึ่งนาม  โกวิท  

 พิชิต  มัลไท  ใจสู  

 ครูสอน  จองเปง  ขารู  

 มีผู  ผอนแรง  สบายใจ   

 วันนี้  อาจารย  ถามหา  

 ไมมา  ก็รู  อยูไหน  

  เพราะตอง โชวตัว  ท่ัวไป  

 ที่ทบวง  “หา”ลัย  ทุกวัน  

 มาแลว  มาแลว  สิบโมงก่ึง 

 วิ่งครึ่ง  เดินครึ่ง  ดวยขยัน 

 ทำอายเอียง เมียงมอง  อยูหนาชั้น  

 อาจารยเผลอ ถลัน  เขาทันที 

 นั่งลง  ตั้งใจ  จดจอ  

 พอเผลอ   หนังตา   ริบหรี่  

  วางแผน  ยายแมว  เร็วรี่  

 คิดดี  คิดสราง  กำแพง  

  แผนพัฒนา ชนบท  พอเห็น

  อยากสราง โมเดล    ขันแขง 

 จะให  พัฒนา  อยางแรง 

 ตองสราง  กำแพง  ลอมชาวนา”

โดยปกติในการเขาออกหองเรียนน้ีมีวิธีปฏิบัติดังน้ี

    ๑. ในกรณีท่ีพระสหายมาถึงหองเรียนหลังจากพระองคทาน

ประทับน่ังเรียบรอยแลว พระสหายผูนั้นจะถวายความเคารพที่

ประตูหองเรียนหนึ่งครั้ง และกอนนั่งที่เกาอี้หนึ่งครั้ง และหาก

โชครายเทาน้ันคือ อาจารยเร่ิมสอนแลวก็จะตองแสดงความเคารพ

กอนอีกดวย

    ๒. ในกรณีท่ีพระสหายอยูในหองเรียนกอนแลวพระองคทาน

เสด็จเขามา พระสหายก็จะลุกข้ึนยืนถวายความเคารพแลวยืนรอ

จนพระองคทานทรงทักทายเสร็จและประทับนั่งแลวพระสหาย

จึงนั่ง แตตองไมลืมถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่งกอนน่ังดวย

ในการเสด็จเขาหองเรียนน้ันบางคร้ังพระองคจะเสด็จเขาทางประตู

หลังเพ่ือเขาหองสวนพระองคซึ่งในกรณีที่พระสหายท่ีนั่งอยูใกล

ประตูน้ันก็จะทำหนาท่ีเปดประตูถวายพระองคทาน แลวแตวาใคร

จะน่ังใกลประตูนั้น 

การเรียนการสอนและเรื่องราวในชวงพัก

 การถวายคำสอนของพระอาจารยนั้นจะมีพิธีการอยู

เล็กนอยในช่ัวโมงแรก กลาวคือทานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยซึ่ง

ในขณะน้ันคือ ศาสตราจารย ดร. กานดา ณ ถลาง จะเปนผูเบิกตัว

พระอาจารย จากน้ันพระอาจารยก็จะกราบบังคมทูลขอพระราชทาน

พระราชานุญาตถวายคำสอนเปนคำสามัญ ซ่ึงพระองคก็จะพระราช

ทานพระราชานุญาต จากน้ันพระอาจารยก็จะถวายคำสอนไปเปน

ปกติ นอกเสียจากวาเมื่อใดพระองคทรงมีขอสงสัย หรือทรงสน

พระทัยซักถาม พระอาจารยก็จะถวายคำตอบหรือคำอธิบายเปน

ราชาศัพท เพราะเปนการกราบบังคมทูลพระองคทานเปนการ

สวนพระองค

 สำหรับพระสหายน้ัน การพูดคำราชาศัพทถือเปนเร่ืองท่ี

ทุกคนจะตองเรียนรูและปฏิบัติใหได ซ่ึงก็ไมใชเร่ืองท่ียากจนเหลือ

วิสัยนัก แตดวยความตื่นเตนจึงมีผูใชผิดๆ ถูกๆ อยูเรื่อยจน

กระท่ังมีผูเรียนถามทานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวา พระองคทาน

จะทรงใหอภัยไหมหากบรรดาพระสหายใชราชาศัพทผิดๆ ถูกๆ

ทานคณบดีก็ไดตอบวา พระองคทานไมเคยทรงถือสาหรอกวา

ใครจะใชคำราชาศัพทไดถูกตองมากนอยเพียงใด เพราะทรงเขา

พระทัยดี แตสำหรับนิสิตปริญญาเอกน้ีคนท่ัวไปเขาคาดหวังวาจะ

ใชไดอยางถูกตอง ซ่ึงคำพูดน้ีเองก็ไดทำใหบรรดาพระสหายเลิก

สงสัยและต้ังหนาต้ังตาฝกพูดราชาศัพทตามเอกสารท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

ไดกรุณาจัดหามาแจกใหอยางขมักเขมนจนเกงกันทุกคน

 การศึกษาในระดับปริญญาเอก พัฒนศึกษาศาสตรรุน 

๒๕๒๔ น้ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดสรรหาพระอาจารย

ระดับแนวหนาในแตละสาขาวิชา ทั้งที่เปนอาจารยประจำของ



65

คือ น้ำสม นมสด และน้ำเปลาอยางละแกว และโดยปกติพระสหาย

ก็จะผลัดกันยกมาถวายพระองคทาน มีวันหน่ึง ดร.สุวกิจ ศรีปดถา

เปนผูยกไปถวาย แตจะเปนดวยความท่ีดูหนังสือดึกหรืออยางไร

ไมทราบ ดร.สุวกิจ ทำเคร่ืองด่ืมหกหมดเลยในขณะท่ีทุกคนตก

ตะลึง โดยเฉพาะ ดร.สุวกิจ ถึงกับหนาซีด แตพระองคทานทรง

ยิ้มแลวรับสั่งวา

 “ดีแลว จะไดกินอยางอื่นบาง ของพวกน้ันชักจะ

เบื่อแลว”

 บรรยากาศท่ีตึงเครียดก็ผอนคลายลงทันที และ ดร.สุวกิจ

ก็ไมเคยลืมพระมหากรุณาธิคุณในคร้ังนั้นเลย เหตุการณนี้เปน

ตัวอยางที่ชัดเจนท่ีสุดตัวอยางหนึ่งที่สามารถอธิบายไดอยางสิ้น

กังขาเลยวาทำไมคนไทยท้ังชาติจึงรักและเทิดทูนสมเด็จพระเทพฯ

อยางลนเหลือ

 ในคราวหนึ่งพระองคเสด็จกลับจากการเยือนประเทศ

ออสเตรียอยางเปนทางการ มาถึงประเทศไทยในตอนเชาประมาณ 

๗.๒๕ น. พระองคทานก็ยังเสด็จมาทรงพระอักษรท่ี มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ กอน ๙.๐๐ น. ซ่ึงแทบทุกคร้ังท่ีพระองคทาน

เสด็จไปตางแดนจะทรงมีของฝากใหแกบรรดาพระสหายเสมอ

ในคราวนี้พระองคทานพระราชทานไวนแดงใหแกพระสหายหนึ่ง

ขวด และพระราชทานใหแกพระอาจารยผูถวายอักษรในวันน้ัน

หน่ึงขวดเชนกัน คือทานอาจารย ดร.เอกวิทย ณ ถลาง (ขณะน้ัน

ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมสามัญศึกษา ทานสอนวิชา “วิธีการจัด

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ”) เม่ือถึงเวลาพักสมเด็จพระเทพฯ

ทรงมีรับส่ังใหลองเปดไวนมาชิมดูวาอรอยไหม ซ่ึงบรรดาพระสหาย

ก็ไดปฏิบัติตามรับส่ังน้ันอยางเต็มใจย่ิง แตบังเอิญชิมกันเลยเถิดจน

หมดขวด เลยไปขอไวนพระราชทานจากทานอาจารย ดร.เอกวิทย

มาชิมตอจนหมดท้ังสองขวด ซ่ึงก็นับวาพักคร้ังน้ันไมใชคอฟฟเบรก

แตเปนไวนเบรก ความจริงก็เรียกวาพอหอมปากหอมคอ เพราะ

ก็ตอกันดวยโอวัลตินกับกลวยปง งดคาเฟอีนจากกาแฟหน่ึงวัน

 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไมวาจะเปนระดับปริญญาโท

หรือระดับปริญญาเอกนับไดวาเปนภาระกิจท่ีหนักเอาการ ผูเรียน

จะตองทุมเทเวลาและสติปญญาใหแกงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การศึกษาเปนอยางมาก สมเด็จพระเทพฯไดทรงปฏิบัติตนเปน

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีดีเย่ียมผูหน่ึง ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ

เปนอยางสูง ไมวาจะเปนการบาน รายงาน หรือ โครงการใดๆ 

จะทรงจนเสร็จเรียบรอย แมวาในบางคร้ังอาจจะทรงสงการบาน

ลาชาไปบาง เน่ืองจากทรงมีพระราชภาระกิจดานอ่ืนๆ มาก แตก็

ไมเคยละเวนในวโรกาสท่ีตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ แปรพระราชฐานไป

ตางจังหวัดก็จะทรงขอรองใหพระสหายชวยบันทึกเทปคำบรรยาย

มหาวิทยาลัยและอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย เรียกวา

ระดมมือระดับเซียนมาชุมนุมกันเลยทีเดียว เนื่องจากสาขาวิชา

พัฒนศึกษาศาสตรมีลักษณะเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary)

ดังไดกลาวมาแลวในตอนตน มหาวิทยาลัยจึงตองเชิญผูท่ีเช่ียวชาญ

แตละสาขาวิชามาสอน การจัดตารางเรียนน้ัน มหาวิทยาลัยจะจัด

ใหเรียนในชวงเชาตั้งแตเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.เปนสวนใหญ

สวนในตอนบายไดเปดวางไวสำหรับใหนิสิตไดคนควาเพิ่มเติม

แตสำหรับสมเด็จพระเทพฯแลว ในชวงบายกลับเปนชวงท่ีพระองค

ทานตองทรงงานที่ไดรับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวดวย

 การเรียนวิชาเดียวติดตอกันเปนเวลา ๓ ช่ัวโมงน้ันก็มัก

จะมีการพักนอยตรงกลางชวงเวลาท่ีเรียกกันท่ัวไปวาเบรคน่ันเอง

ในชวงเวลาพักนอยนี้เองบรรดาพระสหายก็มักจะมีอาหารวาง

สำหรับรับประทานกัน อาหารวางดังกลาวนี้สวนใหญก็จะเปน

กาแฟ โอวัลติน ไมโล หรือ ชาขิง แลวก็จะมีขนมตางๆ แลวแต

จะหาได ไลไปต้ังแต ปาทองโก (ความจริงตองเรียกวา อ๊ิวจากวย)

ขนมเคก ขนมปง คุกกี้ กลวยปง ขาวเหนียวปง พวกแกงออฟ

อีเลฟเวน มักมีวาสนาปากไดรับประทานผลไมหรือขนมพระราชทาน

จากในวังซ่ึงพระพี่เลี้ยงจะเปนผูถือมาฝาก ของวางที่หอง ๙๕๒

นี้ นับไดวาจัดอยูในขั้นอุดมสมบูรณทีเดียว ประกอบกับสมเด็จ

พระเทพฯทรงมีรับส่ังเปนพระวจนะอันแหลมคมวา “การกินกับ

การอานหนังสือเปนเพียง ๒ อยางในโลกน้ีที่เราทำใหกับตัวเอง

ใหมีความสุขได” ดังน้ันจึงมีหลายคนท่ีน้ำหนักตัวเพ่ิมข้ึนพรวดพราด

ภายในภาคเรียนเดียวจากการพยายามหาความสุขใหกับตัวเอง

 สมเด็จพระเทพฯน้ัน พระองคทรงโปรดท่ีจะรวมวงพัก

นอยกับพระสหาย เพ่ือที่จะไดทรงเลาเรื่องสนุกๆ ที่พระองคได

ทรงประสบมาใหพระสหายฟง เชน เร่ืองของคนๆ หน่ึงท่ีจังหวัด

นราธิวาส ซึ่งวิกลจริตมีพฤติกรรมแปลกๆ ไมยอมพูดอะไรอื่น

นอกจากคำวา “ตอดๆ ตอดๆ”  แลวพระองคก็ทรงมีรับส่ังสัพยอก

พระสหายวา “ใครเครียดมากๆ ระวังสมองเสียและเท่ียวรองตอดๆ นะ”

 ในบรรดาผลไมพระราชทานน้ันดูเหมือนวา จะไมมีอะไร

ถูกใจเหลาแกง ออฟ อีเลฟเวน มากไปกวาลองกองของแทจาก

นราธิวาสอีกแลว ถาวันใดมีลองกองพระราชทาน เหลาพระสหาย

จะไมคอยคุยกันมากนัก เพราะตองคอยคุมเชิงกันอยู ถาใครเผลอ

ก็มีอันเสร็จคือลองกองหมดแนนอน สวนขนมท่ีพระสหายจัดหามา

น้ันก็ไมมีผูใดกลาท่ีจะนำไปถวายพระองคทาน เพราะไมแนใจใน

ความสะอาดและอรอย แตพระองคก็มิไดทรงถือสาแตประการใด

ก็มักจะทดลองเสวยแทบทุกอยาง แตที่พระองคทรงโปรดปราน

เปนพิเศษก็เห็นจะเปนกลวยปงนั่นเอง สำหรับเครื่องดื่มสวน

พระองคที่พระพี่เลี้ยงเตรียมมาถวายนั้นถือเปนสูตรประจำเลย
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ของอาจารยพรอมท้ังถายเอกสาร โนตคำบรรยายมอบใหเจาหนาท่ี

จากสำนักพระราชวังจัดการสงไปถวายพระองค เพื่อจะไดทรง

ศึกษาท่ีพระตำหนักในตางจังหวัดดวย ซ่ึงในเร่ืองน้ีเหลาพระสหาย

ก็แบงงานกันทำไปตามรายวิชาดวยความสมัครใจ ตามความเช่ียวชาญ

ของตนเองในแตละวิชาน้ัน และเม่ือพระองคทรงไดรับเทปคำสอน

และโนตคำสอนแลวก็จะทรงศึกษาอยางจริงจัง พรอมกับทรงทำ

การบานฝากใหเจาหนาที่นำมาสงอาจารยดวย

 ในระหวางท่ีทรงศึกษาอยูน้ัน พระองคทานทรงมีพระราช

ภารกิจท่ีจะตองเสด็จไปเปนพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระนาง

เจาอลิซาเบธ พระราชินีแหงประเทศอังกฤษ ในพระราชพิธีอภิเษก

สมรสระหวางเจาฟาชายชารลสกับเลด้ีไดอานา ซ่ึงในการเสด็จไป

อังกฤษน้ันก็ทรงหวงการเรียนมาก พระองคทานไดมีรับส่ังขอยืม

เอกสารคำสอนของคุณอรอนงค พระสหายเพ่ือเอาไปทรงงานดวย

ในค่ำวันที่เสด็จก็มีพระสหายไปสงเสด็จ พระองคทานทรงเขามา

ทักทายทำใหทุกคนไดเห็นพระองคทานทรงถือเอกสารคำสอนอยู

ในพระหัตถดวย เมื่อพระองคทานเสด็จกลับถึงประเทศไทยน้ัน

เคร่ืองบินพระท่ีน่ังมาถึงสนามบินดอนเมือง เวลาประมาณ ๗.๐๐ น.

บรรดาพระสหายและแทบทุกคนท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร ไมมีใครคิดวาพระองคทานจะเสด็จมาทรงพระอักษร

ในเชาวันนั้น ปรากฎวาพอเวลาประมาณ ๘.๔๕ น. พระองค

ทานก็เสด็จถึงหองเรียนแลว สรางความช่ืนชมและประหลาดใจ

ใหแกทุกคนเปนอันมาก และเม่ือกราบบังคมทูลถามวา เพราะเหตุ

ใดพระองคจึงไมทรงพักผอนเสียกอน พระองคทรงมีรับส่ังตอบวา

    “ขาดโรงเรียนไปหลายวันแลว อยากจะนั่งเรียนมั่ง”

 สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีความสนพระทัยในเรื่องความ

ทุกขสุขของประชาชนไปเสียทุกเร่ือง เม่ือพระองคทานทรงทราบวา

อาจารยอรอนงค เย็นอุทก พระสหาย จบการศึกษาระดับปริญญาโท

ทางดานการสอนคนหูหนวก พระองคทานทรงซักไซอยางละเอียด

ซึ่งทำใหไดรับความรูอยางใหมเพิ่มเติมคือ

 การสอนคนหูหนวกน้ันโดยท่ัวไปมีอยู ๒ วิธี คือ

 ๑. ภาษามือ แบบที่เราเห็นกันทางโทรทัศน ซึ่งเปน

วิธีการที่แพรหลายที่สุด วิธีการก็คือ กำหนดใหใชนิ้วมือเปนตัว

แทนอักษร มีการผสมคำกันจากการใชมือ และมีทาทางที่เปน

สัญลักษณดวย

 ขอจำกัดของการใชภาษามือก็คือ คนธรรมดาท่ัวไปจะ

ไมเขาใจภาษามือ ดังนั้นการติดตอสื่อสารระหวางคนหูหนวกกับ

คนธรรมดาจึงไมคอยสะดวกและมีผลทางจิตวิทยาตอคนหูหนวก

ดวย ท่ีจะมีทัศนคติท่ีไมคอยดีตอคนธรรมดาในแงท่ีวาคนหูหนวก

จะไมพอใจที่คนธรรมดาจะไมพยายามเรียนรูภาษามืออันเปน

ลักษณะท่ีทำใหคนหูหนวกยึดตัวเองเปนศูนยกลาง และการท่ีจะ

ทำใหคนหูหนวกเปนสวนหนึ่งของสังคมโดยไมมีขอแตกตางที่

ชัดแจงก็เปนไปไมได

 ๒. วิธีการหัดพูดโดยการดูปาก วิธีการนี้แพงและยาก

ลำบาก แตถาสามารถฝกคนหูหนวกดวยวิธีการน้ีสำเร็จ ก็จะสามารถ

ชวยใหคนหูหนวกอาศัยอยูในสังคมไดเกือบเหมือนคนธรรมดา

โดยท่ัวไป วิธีการฝกก็คือ ครูตองไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี

ใจเย็น มีความอดทนสูง จะตองมีกระจกเงาบานใหญประกอบ

การสอน โดยครูจะนั่งกับนักเรียน สอนวิธีการออกเสียงโดยให

สังเกตริมฝปาก ใชมือจับท่ีคอและหนาอก ใหรูจักความส่ันสะเทือน

ที่แตกตางกันของเสียงชนิดตางๆ กัน

 วิธีการนี้เมื่อฝกสำเร็จ คนหูหนวกจะสามารถติดตอ

พูดคุยกับคนธรรมดาท่ัวไปไดตามปรกติ มีขอยกเวนอยูแตเพียงวา

การติดตอพูดจากันตองเห็นปากกันเทาน้ันเอง วิธีการนี้อาจารย

อรอนงคเชี่ยวชาญอยู ซึ่งตอมาสมเด็จพระเทพฯ ไดทรงเปด

โรงเรียนพระราชตำหนักสวนกุหลาบ ท่ีทายพระบรมมหาราชวัง 

พระองคทานก็ไดจัดสวนหน่ึงของโรงเรียนเอาไวสอนเด็กหูหนวก

โดยเฉพาะ โดยสอนเด็กหูหนวกท้ังสองวิธีดังกลาวมาแลว นอกจากน้ี

พระองคทานก็ยังทรงพระเมตตาตอบรรดาผูพิการอื่นๆ เชน 

คนตาบอด พระองคทานทรงเขียนจดหมายมามอบใหอาจารย

อรอนงค ชวยดูแลจัดการเก่ียวกับเรื่องคนตาบอด กับอุปกรณ

การเรียนการสอนเด็กตาบอดอีกดวย

 ตอไปก็จะไดกลาวถึงเร่ืองการสอบของเหลาแกง ออฟ

อีเลฟเวน กันสักหนอยวามีความลำบากหนักหนาสาหัสกันอยางไร

โดยหลังจากการสอบไลวิชาสถิติอนุมานชั้นสูงสิ้นสุดลง สมเด็จ

พระเทพฯทรงรับส่ังแกบรรดาพระสหายท่ีน่ังหนาแหงจนแทบจะ

ตองเอาน้ำพรมกันเลยนั่นเทียว ดวยถอยคำท่ีเปนคติอยางมาก 

วา “วิชาสถิตินี้ขอสอบไมยากหรอกนะ แตคนทำไมไดเอง”

 ในการเรียนไมวาในระดับใดๆ จำเปนจะตองมีการสอบ

เพ่ือเปนการวัดและประเมินผล วาผูเรียนไดบรรลุเปาหมายของ

การเรียนการสอนหรือไมเพียงใด โดยท่ัวไปผูเรียนมักไมคอยชอบ

การสอบเทาใดนัก บรรดาแกง ออฟ อีเลฟเวน ก็เปนเชนเดียวกับ

นิสิตท่ัวไปน่ันก็คือ ไมชอบการสอบแตก็ตองสอบและสอบเยอะ

เสียดวย ซ่ึงนับรวมแลวก็มีถึง ๕ ประเภทดวยกัน คือ

    ๑. การสอบประจำรายวิชา หมายถึง เม่ือเรียนวิชาใดก็ตอง

ทำการสอบรายวิชาน้ัน ซ่ึงอาจจะสอบคร้ังเดียวตอนปลายภาค หรือ

อาจจะตองสอบกลางภาคเรียนท่ีเรียกกันวาสอบมิดเทอมดวยก็ได

โดยแลวแตอาจารยประจำวิชาจะเห็นสมควร 

    ๒. การสอบภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร

จะตองสอบภาษาอังกฤษ นิสิตปริญญาเอกทุกคนตองสอบใหม

จนกวาจะผานถาสอบไมไดสักทีก็ไมสำเร็จการศึกษา ซ่ึงการสอบ



67

ดังน้ันการพักผอนและการนันทนาการจึงเปนส่ิงจำเปน จึงตอง

ขอวกมากลาวถึงเร่ืองการพักผอนของเหลาแกง ออฟ อีเลฟเวน

กันเสียหนอย

 การพักผอนและการมีนันทนาการรวมกันของแกง 

ออฟ อีเลฟเวนอยางพรอมหนาพรอมตากันน้ันมักจะทำกันภาคเรียน

ละคร้ัง ในชวงหลังจากการสอบคร้ังใหญๆ เสร็จแลว เรียกวา

จัดงานปารตี้ฉลองการสอบผานขอเขียนพิสดารที่ทานอาจารย

ดร.กานดา ณ ถลาง พระอาจารยท่ีปรึกษาประจำพระองคสมเด็จ

พระเทพฯ และดำรงตำแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดขึ้นท่ี

บานของทานในจังหวัดนนทบุรี เม่ือวันเสารท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๒๖ ซ่ึงสามีของทานคือ ดร.เอกวิทย ณ ถลาง ไดจัดงานปารต้ี

แบบเรียบงาย หัวใจของงานก็คือ การกินและคุยกัน และท่ีสำคัญ

ท่ีสุดคือ สิริมงคลท่ีทุกคนไดรับจากพระบารมีของสมเด็จพระเทพฯ

ท่ีทรงพระกรุณาเสด็จมารวมและทรงกีตาร และทานอาจารยกานดา

กราบทูลขอพระราชทานเพลง “เตากินผักบุง” ซ่ึงสมเด็จพระเทพฯ

ทรงพระสรวลแลวตรัสวา “เพลงเกง” แลวก็ทรงขับรองอยาง

ไพเราะยิ่ง

 อาจารย ดร.กานดา ณ ถลาง ทานเปนนักมานุษยศาสตร

ซึ่งไดสรางความสมดุลในความรูสึกนึกคิดและในวิชาความรูใหกับ

พวกแกง ออฟ อีเลฟเวน เปนอยางมาก เพราะวาโดยความจริง

แลวหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตรน้ันออกจะหนักไปทางสังคมศาสตร

มาก และสาขาวิชาทางสังคมศาสตรจะเนนวิธีการทางวิทยาศาสตร

เปนหลัก และหลักการพัฒนานั้นก็มักจะยึดเอาหลักวิชาเศรษฐ-

ศาสตรของทางตะวันตก ดังน้ันโดยท่ัวไปแลววิชาการพัฒนาหรือ

ท่ีเรียกวา Developmnet Study น้ัน ไมวาจะเปนสาขาพัฒนาชุมชน

สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ สาขาพัฒนาสังคม ฯลฯ ถึงขนาดท่ีประเทศไทย

ต้ังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ข้ึนมาจึงหนักไปดวย

วิธีทางวิทยาศาสตร และหนักไปทางเศรษฐศาสตรจนถึงขนาดเอียง

กระเทเรไปทางสองสาขาวิชาใหญๆ คือ วิทยาศาสตรธรรมชาติ 

และสังคมศาสตรไปเสียหมด โดยหนักไปทางเศรษฐศาสตร แทบ

จะหาสวนของสาขาวิชาหลักท่ีสำคัญอีกสาขาหน่ึง คือ มนุษยศาสตร

ไมไดเลย ทานอาจารยกานดา เร่ิมการสอนของทานจากขอเขียน

ของ E.F. Schumacher จากหนังสือเร่ือง Small is Beautiful

 : Economic as if People Mattered ดังน้ี

 “จงยอมตนเปนคนท่ีไมรูหนังสือแลวหันมาตอสูกับ

ความทุกขยากเพ่ือใหไดมาซ่ึงอิสรภาพดีกวาท่ีจะไปศึกษาหา

ความรู แลวตองตกอยูในโซตรวนของความเปนทาส”

 อาจารยกานดาทานเริ่มตนดวยความเด็ดเดี่ยวแหง

แกนหลักของมนุษยศาสตร คือ  ตองมีดี  มีชั่ว  มีสวย  มีงาม

ทานอาจารยกานดาเขียนไวดังน้ี

ภาษาตางประเทศนี้จัดวาเปนการสอบที่แทบไมมีปญหาอะไรนัก

เพราะผานกันทุกคนในการสอบครั้งแรก ยกเวนแตคุณอาคม 

จันทรสุนทร ที่สอบไมผานเนื่องจากเกงเกินไป ในขอสอบสวน

สำคัญสวนหน่ึงไดใหเรียงความภาษาอังกฤษมายาวเหยียดทีเดียว

เพ่ือใหผูเขาสอบสรุปเปนภาษาไทย พูดงายๆ ก็คือ อานเรียงความ

ภาษาอังกฤษ แลวยอความเปนภาษาไทย แตคุณอาคมเลนยอ

มาเปนภาษาอังกฤษ ทานอาจารยเห็นวาไมทำตามคำสั่งเลยตอง

สอบใหมอีกที ซึ่งเรื่องนี้ทำใหคุณอาคมถูกบรรดา แกง ออฟ 

อีเลฟเวน ลอเลียนกันไมรูจบ(จนกระท่ังคร้ังน้ีก็ยังไดเอามาลอกัน

อยางที่เห็นนี้) 

    ๓. การสอบขอเขียนเบ้ืองตน (Preliminary Examination)

เปนการสอบภายหลังท่ีนิสิตปริญญาเอกไดเรียนไปสักคร่ึงทางแลว

เปนทำนองเตือนผูเรียนวาถาไมไหวก็รีบๆ ออกไปเสีย ทำนองน้ัน

ถาใครยังสอบไมผานก็ไมมีสิทธิเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ และ

ไมมีสิทธิสมัครสอบขอเขียนพิสดาร การสอบคราวน้ีเลนเอาเครียด

กันนาดู มีการพูดกันวา กอนสอบเมื่อเครียดมักกินอาหารไมลง

กับกินมากผิดปกติ เพราะเครียด ปรากฎวาหลังจากสอบเสร็จ

ผูที่ดูแปลกไปคนเดียวก็คือ คุณสุวัฒน เงินฉ่ำ ประธานรุนฯ

ตลอดกาล เลยกินมังสวิรัติไปเลย โดยคุณสุวัฒน อธิบายวาเครียด

อาหารไมยอย น้ำยอยเนื้อสัตว(เปปซิน) หายไปเลย จึงตองกิน

มังสวิรัติโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรื่องนี้ทำใหพรรคพวกฮือฮากันมาก

เพราะเคยไดยินกันมาวาคนบางคน โดยเฉพาะผูใหญคนไทยไมมี

น้ำยอยน้ำตาลในนม(แลคเตส) ไมเคยมีใครไดยินเร่ืองไมมีเปปซิน

กันเลยสักคน เลยมีการสอบสวนกันวาไปรักษากับหมอที่ไหน

คุณสุวัฒนก็บอกวาคิดเอาเอง เลยมีคนบางคนสันนิษฐานวาคุณสุวัฒน

อาจไปบนบานที่ไหนมาสักแหง ขอใหสอบไดแลวจะกินมังสวิรัติ 

แตไมมีใครกลาถามตรงๆ        

    ๔. การสอบขอเขียนพิสดาร (Comprehensive Examination)

เปนการสอบขอเขียนแบบสรุปรวมเนื้อหาทุกๆ วิชาที่ไดเรียน

ไปแลว เพ่ือตรวจดูความสามารถในการบูรณาการ (Intergration)

ทางเน้ือหาวิชาและความคิดกลาวคือเหมือนกับการกินอาหารแลว

ยอยไดดีเอาไปใชเปนประโยชนไดมากนอยเพียงใด ความจริง

การสอบขอเขียนพิสดารนี้ เปนการทดสอบขั้นตอนสุดทายของ

การศึกษาระดับปริญญาโทวาจะเปนมาสเตอร (Master) 

ของวิชาท่ีเรียนไดหรือยัง  

    ๕. การสอบปากเปลา ปองกันหัวขอและเคาโครงละเอียด 

ปริญญานิพนธ และการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ การสอบ

ประเภทที่หานี้เองที่มักจะทำใหนิสิตปริญญาเอกสวนใหญกวา 

๙๐% สอบไมผาน

 การเรียนระดับปริญญาเอกน้ันเรียนหนัก มีความเครียดสูง
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 “ในขณะท่ีมีอิทธิพลของระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหมแผขยายเขามา ทำใหมีการพัฒนาในดานความเปนอยู
มากข้ึน เปนการกินดีอยูดี ร่ำรวยทางดานวัตถุ แตทำใหจิตใจมนุษย
หยาบกระดาง เพราะความกาวหนาทางวัตถุกดจิตใจมนุษยให
กลายสภาพเปนหุนยนต การศึกษาก็จะตองรับภาระในการชวยทำ
มนุษยใหกลับคืนสูความเปนมนุษย (humanize) ย่ิงข้ึนสรางจิตใจ
มนุษยใหละเอียดออน ใหจับใจความในความดีงามใหจงได
 พัฒนศึกษาศาสตรท่ีเปนวิชามุงจะแกปญหาความยากจน
ยกมาตราฐานการดำรงชีวิต แตก็ตองคำนึงวาจะใหคนมีอยูมีกิน
แตจิตใจหยาบกระดาง เอารัดเอาเปรียบเพ่ือนมนุษยและธรรมชาติ
หรือจะใหมีการพัฒนาแบบที่มีความเอื้ออารี มีความเขาใจและ
เห็นใจเพื่อนมนุษยเปนพื้นฐาน เพราะผลของการพัฒนาโดยไม
สนใจคุณธรรมในจิตของประชาชนนั้น มีตัวอยางในทางรายใน
ประเทศตางๆ หลายประเทศอยูแลว และคงไมมีใครอยากเห็น
ประเทศไทยของเราตองประสบกับสภาพเชนน้ัน เม่ือเปนดังน้ีก็
จำเปนตองจัดใหมี “ความเปนมนุษย”(humaness) อยูในการศึกษา
ดวย
 ในดานมนุษยศาสตร ส่ิงท่ีมุงหวังจากพัฒนศึกษาศาสตร
ก็คือการพัฒนามิใชมุงกระทำตอสังคมและสิ่งแวดลอมเทานั้น
หากตองมุงพัฒนาจิตใจและวิญญาณของมนุษยไปพรอมๆ กันดวย
เมื่อใดที่ทำไดดังกลาวนี้แลว เมื่อนั้นจึงจะถือไดวาการพัฒนา
บรรลุผลแลว”
 จากท่ีไดกลาวมาน้ี ความจริงท่ีปรากฏก็คือ พระราชกรณีย-

กิจของสมเด็จพระเทพฯ เปนการเนนมนุษยในแทบทุกเร่ืองไมวา

การท่ีพระองคทานจะทรงปรุงอาหารดวยพระองคเองเพ่ือพระราช

ทานใหกับเด็กนักเรียนช้ันประถมในชนบท หรือการท่ีทรงพระเมตตา

ตอเหลาคนพิการเปนอยางย่ิง โดยพระองคทานทรงมุงใหบรรดา

คนพิการมีโอกาสท่ีจะไดร่ำเรียนปรับปรุงตนเอง สามารถท่ีจะมีสวน

ในการชวยเหลือสังคมไดโดยที่ไมยอมตกเปนภาระของสังคมแต

ฝายเดียว

 นอกจากน้ีแลวรายงานท่ีสมเด็จพระเทพฯทรงเสนอใน

รายวิชา พัฒน ๗๘๕ การพัฒนาและการใชทรัพยากรของมนุษย

ก็ไดแสดงถึงสายพระเนตรของพระองคทานในเร่ืองน้ีเปนอยางดี

ท้ังยังไดแสดงใหเห็นถึงความรูและประสบการณของพระองคทาน

ที่ไดใชเพื่อประโยชนของประชาชน ดังไดอัญเชิญมาลงไว ดังน้ี

วิชา พัฒน ๗๘๕ การพัฒนาและใชทรัพยากรมนุษย “ปญหาตางๆ

ในการพัฒนาและการใชทรัพยากรมนุษย”

 “มนุษยเปนจักรกลสำคัญที่จะกอใหเกิดกิจกรรมใน

ดานการผลิต กลาวคือ เปนท้ังตนความคิด ผูประกอบการและ

แรงงาน ดังนั้น เพื่อที่จะใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนไปดวยดี

และมีประสิทธิภาพ เราควรจะมุงความสนใจไปที่การพัฒนา และ

การใชทรัพยากรมนุษย โดยท่ีจะมองแยกกันเปน ๒ ข้ันตอน คือ

ข้ันตอนในการพัฒนา หมายถึงการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน

และการใช หมายถึงการนำทรัพยากรมนุษยมาทำใหเปนประโยชน

อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย สมกับที่ไดพัฒนาไว การใชทรัพยากร

มนุษยอยางถูกตองน้ีจะนำไปสูการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนา

และการใชทรัพยากรมนุษยยอมมีปญหา และอุปสรรคตางๆ ซ่ึง

ผูรายงานจะหยิบยกข้ึนมากลาวพอเปนนิทัศน อน่ึงการวิเคราะห

กรณีตางๆ และขอมูลในบทความน้ีเกิดจากประสบการณจริงของ

ผูรายงาน ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะขาดการอางอิงตามรูปแบบท่ีเปน

แนวปฏิบัติในการเขียนรายงานไปบาง โดยจะถือวาเปนการเสนอ

ปญหาในระยะเร่ิมแรกเพ่ือคนควาในรายละเอียดสืบไป

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 ในเอกสารรายงานของธนาคารโลก (World Development

Report ๑๙๘๑ ของ W.B. August ๑๙๘๑) กลาววา ในป

ค.ศ. ๒๐๐๐ ประชากรของโลก ๖๓๐ ลานคนจะยังอยูในสภาพท่ี

ยากจน แมวามีความเจริญทางเศรษฐกิจ แสดงวาความเจริญทาง

เศรษฐกิจมีสวนทำใหเกิดความยากจนเพิ่มมากขึ้นในประเทศ

กำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศท่ีมีรายไดต่ำ ฉะนั้น

การพัฒนามนุษยจึงสมควรไดรับการพิจารณาโดยเฉพาะอยางย่ิง

ในประเด็นของอาหารท่ีมีอยู และการเพ่ิมประชากร

 การพัฒนามนุษยเกี่ยวเน่ืองกับการสรางโอกาสในการ

ทำงานแกมนุษย โดยเฉพาะผูที่มีฐานะยากจน เพื่อใหบุคคลมี

ความเปนอยูท่ีดีตามความเหมาะสม องคประกอบของการพัฒนา

มนุษย เทาท่ียึดถือกันเปนหลักอยูในปจจุบันมีอยู ๔ ประเด็น คือ

 ๑. สุขภาพ (Health) 

 ๒. การศึกษา (Education) 

 ๓. การอาหาร (Nutrition) 

 ๔. การลดอัตราการเกิด (Fertility reduction) 

(World Development Report ๑๙๘๑) 

 ในความเห็นของขาพเจาเร่ืองของสุขภาพและเร่ืองของ

อาหารสมควรจะพิจารณาในหัวขอเดียวกัน เพราะในดานของ

สุขภาพเปนเรื่องวาดวยการปองกันโรค และการบำรุงรางกายให

สมบูรณ เพื่อที่จะไดมีกำลังในการผลิตเพิ่มข้ึน เร่ืองการศึกษา

รวมความทั้งระบบการใหความรู การฝกหัดงาน สวนปญหาการ

ลดอัตราการเกิดนั้นถือเปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะจำกัดจำนวน

ประชากรใหอยูในระดับท่ีจะอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบัน และ

พัฒนาข้ึนได

ปญหาเรื่องการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย
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 พยาธิติดตอกันไดดวยระบบทางเดินอาหาร ทางราชการ

พยายามตอตานดวยการรณรงคสาธารณสุข ไดแก การสงเสริมให

ใชสวม การสงเสริมใหรับประทานอาหารสุก และการใสรองเทา 

เปนตน เทาท่ีปรากฏวิธีการเหลาน้ีไมไดผลเต็มที่ เน่ืองจากการ

ขาดทุน บุคลากรในการทำงาน และความยากในการเปล่ียนทัศนคติ

ของประชาชน และส่ิงท่ีเปนวิถีชีวิต จะเห็นไดวาสวมมีราคาแพง 

ถาจะใหราษฎรสรางเองคงจะทำไมได และทางราชการก็ไมมีกำลัง

พอที่จะบริการสรางใหทั่วถึง แมเมื่อสรางแลวก็ตองสรางสุขนิสัย

ในเรื่องน้ี ซ่ึงเปนเรื่องท่ีกินเวลานาน นอกจากน้ันสวมยังอยูหาง

ไกลบริเวณที่ทำงาน สวน ไรนา ของประชาชนทำใหไมสะดวก 

การใสรองเทาก็ขัดตอสภาพการทำงานและสภาพเศรษฐกิจ การ

รับประทานอาหารสุกก็ขัดกับลักษณะการบริโภคของบางทองถ่ิน

การใชยาถายพยาธิก็ไมสามารถจะแกไขปญหาได เพราะมีราคาแพง

ตัวอยางเชน ยา Combantrin ยาท่ีใชถายพยาธิตัวกลม มีราคา

ถึงชอนละ ๑๐ บาท

 ๓. การสรางภูมิตานทานโรคตางๆ โรคติดตอหลาย

ประเภทสามารถจะสรางภูมิคุมกันได เชน อหิวาตกโรค ไทฟอยด

วัณโรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฯลฯ ใชวิธีการท่ีเจาหนาท่ี

ออกไปสรางภูมิคุมกันแกประชาชน

ปญหาการสรางภูมิตานทาน 

 วัคซีนคุมกันเหลาน้ีมีราคาแพงและหมดอายุไดงาย ท้ังไม

สามารถจะเขาถึงประชาชนไดท่ัวถึง ปจจุบันน้ีทางโรงพยาบาลจะ

ฉีดวัคซีน BCG ปองกันวัณโรคใหเด็กท่ีเกิดโรงพยาบาล สวน DPT

และ OPV น้ัน จะตองฉีดเม่ือเด็กอายุ ๖ เดือนข้ึนไปและจะตอง

ฉีดเติมเปนระยะๆ การเขาฉีดเด็กในอายุที่เหมาะสม(ต่ำกวา ๖ 

เดือน) ทำไดยาก วิธีปฏิบัติการท่ัวๆ ไปมักจะสรางภูมิคุมกันเด็ก

ในโรงเรียนเพ่ือความสะดวก แตจะไดเด็กที่อายุเกินกำหนด

    ๔. โครงการจัดสรรน้ำสะอาด มีโครงการน้ำสะอาด มี

การสรางบอน้ำท่ีใชกระปองตัก ใชคันโยกมือ เคร่ืองสูบน้ำดีเซล 

การจัดสรรน้ำสะอาดน้ีจะชวยปองกันโรคได

ปญหาในการจัดสรรน้ำสะอาด

 ในบางแหงไมสามารถเจาะน้ำใชไดเพียงพอ การขุดใน

บางพ้ืนท่ีตองใชเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ การใชปม ดีเซลมีปญหา

เรื่องราคาน้ำมัน การกรองน้ำไดสงเสริมการใชเครื่องกรองอยาง

งาย (กรวด ทราย ถาน) มีปญหาเรื่องใชคลอรีน

    ๕. การอาหาร ในประเทศท่ีพัฒนานอย (LDC) มีประชากร

ท่ีขาดอาหารอยูเปนจำนวนมาก ทำใหประสิทธิภาพในการทำงาน

ลดนอยลง สมองไมปราดเปร่ือง ขาดความตานทานโรค และเกิด

 เปนที่ทราบกันอยูแลววาประเทศที่จะพัฒนาไดนั้นจะ

ตองเปนประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีสุขภาพดี ฉะน้ันสุขภาพอนามัย

จึงเปนดรรชนีตัวหน่ึงของระดับการพัฒนาของประเทศ รัฐบาลทุกๆ

ประเทศจึงพยายามท่ีจะเสริมสรางสุขภาพอนามัยและปองกันโรค

ใหแกประชาชน ในความเห็นของขาพเจา โครงการเหลาน้ีมีอุปสรรค

และปญหาใหญท่ีสุดอยูท่ีการขาดงบประมาณในการปฏิบัติ ความ

จำเปนท่ีจะตองใชเงินตราตางประเทศเม่ือเศรษฐกิจของประเทศ

ทรุดลง ความไดผลของโครงการเหลานี้จะลดลงดวย นอกจาก

นั้นยังมีปญหาในดานการปฏิบัติ และการฝกอบรมอีกดวย

ตัวอยางของการพัฒนาสุขภาพอนามัยท่ีอาจจะเปนปญหาได

    ๑. การปราบมาเลเรีย โรคมาเลเรียหรือไขจับส่ันเปนโรคท่ีมี

อยูทั่วไปในประเทศเขตรอน ผูปวยดวยโรคนี้จะเปนไขมีอาการไข

และจับส่ันไมสามารถกระทำการงานไดเปนปรกติ แมหายจากโรค

ก็จะถูกถายทอดกำลังความแข็งแรงของรางกายไปมาก ในบางราย

ถึงแกชีวิต เนื่องจากยุงกนปลองเปนพาหะของโรคน้ี วิธีในการ

ปราบมาเลเรียจึงใชการปราบยุงเปนหลักไดแกการใชเจาหนาที่

ออกฉีดยาฆายุงในแหลงท่ีกำเนิดของยุง สำหรับการปองกันและ

รักษาโรค อาศัยยาหลายประเภท    

                    

ปญหาการปราบมาเลเรีย

 การฉีดยากำจัดยุงท่ีจะไดผลจะตองทำในแหลงท่ีกำเนิด

ยุง ซึ่งมักจะอยูในเขตปาทึบหางไกลจากการคมนาคม เจาหนาที่

ไมสามารถเขาไปปฏิบัติหนาท่ีได ย่ิงกวาน้ันแหลงดังกลาวมักอยู

ในบริเวณท่ีเปนปญหาทางการเมือง เชน บริเวณชายแดนกับประเทศ

ท่ีไมสามารถจะรวมมือกันในการปราบปรามได ท่ีบริเวณชายแดน

พมา ชายแดนกัมพูชา นอกจากนั้นยังมีปญหาเกี่ยวกับยาฉีดที่

ใชซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพมนุษยและความไดผลของ

ยาฉีดเนื่องจากยุงสามารถปรับตัวใหทนทานตอยาฉีด เชน 

การเปล่ียนนิสัยการเกาะ เปนตน ในดานยาที่ปองกันและรักษา

โรคจะตองมีการคนควาเปล่ียนแปลงอยูเสมอ เพราะเช้ือโรคมีการ

ปรับตัวได เกิดอาการด้ือยา นอกจากน้ันยาท่ีใชยังมีผลขางเคียง

ที่เปนโทษได

    ๒. โรคพยาธิ พยาธิเปนเหตุหยุดยั้งการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ถือไดวาเปนปญหาใหญของชาติ เพราะจะทำใหทรัพยากร

ขาดความสมบูรณ โรคพยาธิบางชนิดทำใหผูมีพยาธิถึงแกความตาย

ได การตอตานพยาธินั้นทำกันหลายวิธี แตละวิธีมีปญหาและ

อุปสรรคท้ังสิ้น

ปญหาการปราบโรคพยาธิ
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ความพิการบางประการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเปนไปไมได

ถาหากขาดการพัฒนาในเรื่องการอาหาร ถือเปนเรื่องสำคัญที่สุด

วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเร่ืองอาหารท่ีสำคัญ คือ การเพ่ิม

ผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือยกระดับรายไดของคนจนและการผลิต

อาหารเพ่ือปอนประชากรท่ีเพ่ิมจำนวนข้ึน การพัฒนาในปจจุบัน

เนนหนักในเร่ืองของเกษตรกรรม ซ่ึงเปนสวนท่ีปอนวัตถุดิบและ

เก้ือกูลตอภาคอุตสาหกรรมดวย : เปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม อาหาร

ของกรรมกร เปนแหลงเงินตราตางประเทศสำหรับการลงทุน ชวย

พัฒนาอุตสาหกรรมที่เนนหนักในแรงงานระดับหมูบาน 

ปญหาการพัฒนาดานการอาหาร

 โครงการพัฒนาในดานการอาหารขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

ประการปญหาในดานการพัฒนาการเกษตร ขึ้นอยูกับการเพิ่ม

ผลผลิตใหพอเพียง ปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาการเกษตรท่ี

เปนหลักไดแก 

    ก. การขาดแหลงน้ำ ทั้งน้ำฝน น้ำชลประทาน 

    ข. สภาพดินท่ีไมเอ้ืออำนวย : ดินขาดแรธาตุ ดินเปร้ียว ดินเค็ม

    ค. ศัตรูพืช 

    ง. พันธุพืช ฯลฯ

 ในการแกไขปญหาเหลาน้ีจะตองใชท้ังทุนและหลักวิชาการ

ทั้งยังใชเวลานานในการพัฒนาอีกดวย นอกจากนั้นยังมีปญหา

ในการวางแผนท่ีจะตองตัดสินใจดวยวา การผลิตพืชผลการเกษตร

นั้นจะสงเสริมเพื่อการบริโภคในทองถิ่นหรือเพื่อการจำหนาย

(เปน Cash Crop) ปญหาเรื่องการสงเสริมการเกษตรและการ

สงเสริมเพ่ิมพูนรายไดของประชาชนเปนเร่ืองใหญ และเก่ียวของ

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงทางออมจึงจะกลาวเพียงแคน้ี

 แมวาจะสามารถแกปญหาในเร่ืองผลผลิตทางการเกษตร

ได ก็ไมไดหมายความวาหมดปญหาในเร่ืองการอาหาร ยังมีปญหา

ตางๆ อีกดังจะยกมาเปนสังเขป

     • ประชาชนขาดความรูถึงความสำคัญในการรับประทานอาหาร

ใหถูกสวน

     • วัฒนธรรมในการบริโภคอาหารตางกันไปในระหวางทอง

ถิ่นตางๆ

ตัวอยางของปญหาในการพัฒนาเรื่องอาหาร

 ในหลายทองท่ีในประเทศไทย มีประชากรโดยเฉพาะ

อยางยิ่งทารกและเด็กท่ีมีสภาพโภชนาการบกพรอง ในเด็กทารก

น้ันจะเห็นไดวาสวนมากมารดาจะเล้ียงบุตรดวย นมชนิดหามใช

เล้ียงทารก ซ่ึงราคาถูกและพอคานำไปขายใหถึงบานท้ังยังชงไดงาย

ทางฝายสาธารณสุขพยายามสงเสริมการเล้ียงทารกดวยนมมารดา

ซึ่งก็มีปญหาในบางคร้ัง เน่ืองดวยมารดาจำนวนมากท่ีมีรางกาย

ไมสมบูรณท่ีจะมีน้ำนมเล้ียงบุตรอยางเพียงพอ นมผงสำหรับเล้ียง

ทารกชนิดท่ีเหมาะสม ซ่ึงแมจะมีงบประมาณซ้ือมาไดหรือไดรับ

บริจาคก็ไมสามารถสงใหผูบริโภคด่ืมได หรือวิธีการเตรียมซับซอน

เกินไป

 การแกไขปญหา ไดแกการต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บำรุง

หญิงมีครรภ หญิงในระยะการใหน้ำนม เด็กท่ีมีปญหาทางโภชนาการ

แรกเกดิ เดก็ระยะ ๓ เดือนขึน้ไป เดก็กอนวยัเรยีน เดก็ในวยัเรยีน 

เปนตน สงเสริมการผลิต จัดหาอาหารเสริมในระดับทองถิ่น

ปญหาเรื่องพัฒนาการศึกษา

 การศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สำคัญ

รัฐบาลทุกประเทศจัดสรรงบประมาณสวนใหญใหการศึกษา ท้ังใน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษารวมท้ังการฝกอบรม

อาชีพ เพ่ือใหพลเมืองสามารถในการประกอบอาชีพ เปนปจจัย

การผลิตในทางเศรษฐกิจได การจัดการศึกษาใหดี เพ่ือสนองความ

ตองการของประเทศชาติ เปนส่ิงท่ีทำไดยาก ปญหาท่ีเกิดข้ึนเสมอ

คือ โอกาสในการศึกษาไมเสมอภาค งบประมาณ ท่ีรัฐบาลทุมไป

ในการสงเสริมการศึกษาระดับสูงไดผลตอบแทนสูสังคม (Social

Return) ท่ีไมคุมคา ภาวะการวางงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงของผูมี

การศึกษา อันเกิดจากการฝกอบรมอยางไมตรงเปา ฯลฯ เปนส่ิงท่ี

แกยากแมในประเทศท่ีพัฒนาแลว รายงานน้ีจะกลาวถึงการพัฒนา

การศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา (ท่ัวๆ ไป)

 ในประเทศกำลังพัฒนาการศึกษาเปนทั้งผลผลิตของ

สังคมและเปนปจจัยในการเปล่ียนแปลงของสังคมประเทศเหลาน้ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีเคยเปนอาณานิคม และลอกเลียน

ระบบการศึกษาของเมืองแม เปนผลใหเกิดปญหา ๒ ประการ คือ

สรางคนท่ีมีความรูจำนวนนอย ไมสนใจการอาชีวศึกษาเทาท่ีควร

ทำใหดูถูกการทำงานในการเกษตรกรรม แทนท่ีจะเปนการเนนให

เห็นความสำคัญของงานเกษตรกรรม และความจำเปนที่จะตอง

เพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนา

สังคม (ปจจุบันไทยมีวิธีแกไขโดยการสอนวิชาเกษตรกรรมใน

โรงเรียน) ปญหาน้ีทำใหผูท่ีเปนเกษตรกรขาดโอกาสในการศึกษา

และผูที่ไดรับการศึกษาดีก็ผละจากอาชีพเกษตรกร และเปนผล

ใหการพัฒนาทางเกษตรกรรมของประเทศ LDC เปนไปไดชา 

และไมทำรายไดมากเทาที่ควร ถาจะวิเคราะหกันใหชัดเจนแลว

ปญหาเกิดโยงมาจากตอนเร่ิมตนท่ีเกิดความไมเสมอภาคในการ

ศึกษาเมื่อถึงวัยที่จะเขาการศึกษาภาคบังคับ เด็กบางสวนจะได

เขารับการศึกษา แตเด็กอีกสวนหน่ึงจะตองชวยครอบครัวทำมา

หากิน หรือโยกยายตามผูปกครองไปทำใหเสียโอกาส ในการศึกษา
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กันทำงานเพ่ือสวนรวม) เร่ืองของความซ่ือสัตยสุจริตก็ตาม ผูรายงาน

เคยมีประสบการณวาในการเลนกีฬาบางคร้ังจะไดรับการสอนวา

ถึงแมวาเราจะเลนผิดกติกา แตถากรรมการไมทันสังเกตเห็นก็

สามารถเลนตอได จะไมถือระบบเกียรติยศเลย ไมทราบวาจะเปน

คานิยมน้ีหรือไมท่ีทำใหคนในสังคมจองจะคดโกงกัน เชน พอคา

จะปนของไมดีลงในของดี การเซ็นสัญญา เชน สัญญาซ้ือขาย ถาคู

สัญญาฝายหนึ่งเผลอเรอ สัญญาไมรัดกุม อีกฝายจะหาทางเอา

เปรียบเสมอ ท้ังนี้ทำใหบานเมืองไมเจริญในดานเศรษฐกิจดวย

ปญหาการลดอัตราการเกิด

 ประเทศที่มีอัตราการเพิ่มพลเมืองมากถือวายังเปน

ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาต่ำ ตามทฤษฎี ประชากร การเพ่ิม

พลเมือง จะสูงกวาการเพ่ิมของ อาหารท่ีจะเล้ียง ดังน้ันจึงควร

ลดอัตราการเกิดท้ังน้ีมองในระดับใหญหรือระดับกวางๆ ในระดับ

ยอยโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ LDC การท่ีประชาชนมีบุตร

มากๆ ทำใหการดูแลเล้ียงดูไมท่ัวถึงทำใหประชาชนท่ีมีอยูแตปริมาณ

ท่ีมากข้ึนแตขาดคุณภาพ เม่ือมีคนมากๆ การดูแลและปญหาตางๆ

จะติดตามมา

ปญหาลดอัตราการเกิด

    ๑. ไมมีทางที่จะช้ีขาดไดวาบุคคลควรจะคุมกำเนิดหรือไม

เพราะยังมีผูท่ีถือวาแผนดินยังมีอยูมาก ถาพัฒนาบุคคลไปในทาง

ตางๆ ก็จะทำใหเกิดประโยชนตอโลกไดมาก บางคนถือวาตนมี

ฐานะพอท่ีจะเล้ียงดูบุตรมากๆ ได นอกจากน้ันประเทศท่ีมีประชากร

มากๆ งายตอการครองโลกเปนมหาอำนาจ ทำใหเกิดความกลัว

ถูกกลืนชาติ ท้ังน้ีหาเกณฑไดยากวาเมื่อไรควรจะคุมกำเนิด 

    ๒. อุปกรณ - วิธีการคุมกำเนิดยังไมเพียงพอและไมเขาถึง

ประชาชนพอ ประชาชนยังไมรูจักการคุมกำเนิด  

    ๓. ประชาชนมีเหตุผลตางๆ ที่ตองการ มีบุตรมาก เชน 

สามารถใชแรงงานได แมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน

ชนบท ยังไมสามารถใหคนมีบุตรเพียง ๑-๒ คน ตามท่ีต้ังเปาหมาย

ไดทั้งยังมีความกลัวความปวยไขตางๆ อันเกิดขึ้นเม่ือคุมกำเนิด  

    ๔. ยังไม่สามารถลดการเกิดของบุคคลที่ไม่มีคุณภาพได้

กลาวคือ ไมสามารถคุมกำเนิดผูที่เปนโรคอันเปนกรรมพันธุ เชน

โรคเลือด ชนิดหน่ึงที่เรียกวา Thalassemia ซ่ึงเปนกันมากใน

ประเทศไทย-เขมร คนท่ีมีบุตรมากๆ สุขภาพของแมและบุตร

ไมดี เกิดความพิการในระยะตอมา ทำใหเสียทรัพยากรมนุษย 

ฯลฯ

การใชทรัพยากรมนุษย 

ชั้นมัธยม แมวาโรงเรียนของรัฐบาลก็ตองเสียคาใชจายที่มาก

สำหรับคนยากจนและมีปญหาเก่ียวกับ Forgone Income ทำให

แรงงานเกษตรเหลานี้ไมมีโอกาสไดพัฒนาในระดับประถมศึกษา

น้ัน ปรากฎวามิไดสอนวิชาเกษตรกรรม เพราะสภาพแวดลอมและ

ทุนไมอำนวย ทั้งยังมีทัศนคติวา นักเรียนซึ่งเปนบุตรหลานของ

เกษตรกร ยอมมีความรูในดานการเกษตรมากกวาครู ทำใหอาชีพ

เกษตรไมพัฒนาไปเทาท่ีควร จะเปนไปในวิธีการด้ังเดิม สวนความรู

และเทคโนโลยีใหมๆ  ในการเพ่ิมผลผลิตจะเขาถึงเกษตรกรนอย

ขณะน้ีรัฐบาลพยายามแกไขดวยการจัดฝกอบรม ต้ังกลุมเกษตรกร

ยุวเกษตร เปนตน

ปญหาเรื่องการฝกคนไมตรงตามความตองการของประเทศ 

 การเปดสอนวิชาการมักไมสอดคลองตอความตองการ

ของประเทศ ทำใหมีคนทำงานบางอยางขาดแคลน บางอยางมี

มากเกินความจำเปนการแกปญหาเร่ืองน้ีควรจะทำโดยศึกษาตลาด

แรงงานของประเทศใหละเอียดและใชขอมูลในการศึกษามาวาง

แผนการศึกษาของชาติ

ปญหาดานการใหอบรมทางจิตใจ และคานิยม

 ปญหาน้ีควรจะถือวาอยูในเร่ืองของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในดานการศึกษาเชนกัน ปจจุบันน้ีมักกลาวกันวา เยาวชน

ของชาติท่ีจะเปนทรัพยากรมนุษยสืบตอไปน้ัน ไดรับการอบรมใน

ดานศีลธรรมจรรยานอยเกินไป จึงทำใหเกิดอาชญากรรม การเอา

รัดเอาเปรียบกันในสังคม เปนเคร่ืองกีดขวางการพัฒนาบานเมือง

มีปญหาอยูหลายประการ เชนวา เราจะสอนอะไร ในทางดานศาสนา

ทุกวันนี้ เรานิยมศึกษากันเรื่องเทคนิควิธีการกระทำจิตหรือการ

ใชถอยคำในทางศาสนาหักลางกัน หรือโจมตีบุคคลอ่ืน โดยละเลย

ในเรื่องการสอน ความดีความชั่วใหแกเด็กในวิชาหนาที่พลเมือง

ก็จะเนนในเรื่องวิชาการรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ซึ่งแมวาเปน

เรื่องที่ประชาชนพลเมืองของชาติควรจะรับทราบแตก็ทำใหการ

สอนอบรมในเรื่องหนาที่ของพลเมืองดี หรือกรณียกิจของตน

ตอชาติลดนอยลง ส่ิงแวดลอม เชน วิทยุ โทรทัศน สังคม จะสราง

คานิยมท่ีไมเก้ือกูลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน ไมสงเสริม

หรือแสดงใหเห็นวาความสำเร็จในชีวิตหรือความม่ังคั่งจะเกิดขึ้น

ไดตอเม่ือคนเรามีความเพียรพยายาม กอรางสรางตัวและความอดทน

มักจะสงเสริมเร่ืองที่ทำใหคนรอเทวดาฟาดิน หรือโชคชะตาท่ีจะ

บันดาลใหเรามีโชคเขาวันหนึ่ง สังคมก็เชนเดียวกัน มักมีเครื่อง

ชวนใหคิดวาเกียรติของคนอยูท่ีความหรูหรา ฟุงเฟอ มิไดอยูท่ีการ

ทำประโยชนใหสวนรวมหรือความขยันขันแข็ง (ในบางประเทศท่ี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนไปดวยดี ประชาชนมักจะแขงขัน
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 ดังที่กลาวมาแลววามนุษยเปนทรัพยากรของประเทศ

ท่ีสำคัญเม่ือมีการพัฒนาข้ึนมาเปนอยางดีแลว ควรจะไดใชอยาง

มีประสิทธิภาพ แตในบางคร้ังอาจจะเกิดปญหาในการใชทรัพยากร

มนุษย ดังกลาว เน่ืองดวย ขอขัดของจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของ

กับประสิทธิภาพของมนุษยโดยตรง

    ๑. ปญหาการใชแรงงานเด็ก เด็กเปนทรัพยากรที่ประเทศ

สามารถใชไดอยางคุมคาในอนาคต กลับถูกใชอยางไมถูกตองใน

ปจจุบัน กลาวคือ เด็กจำนวนนับลานท่ีไมไดอยูในระบบการศึกษา

กลับตองทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงในโรงงาน

เถ่ือนท่ีมีอยูมากมาย สาเหตุของการใชแรงงานเด็ก คือ ความยาก

จนในชนบท และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนปรากฎ

การณที่เกิดขึ้นแลวในตางประเทศ เชน ในประเทศอังกฤษใน

สมัยเร่ิมตนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในประเทศไทยปรากฎวาเด็ก

จากภาคอีสานเขาสูตลาดแรงงานมากท่ีสุด โดยท่ีสำนักงานหางาน

ในกรุงเทพฯ สงนายหนาของตนไปกวานหาเด็กตามหมูบาน ใหเงิน

พอแมเด็กไวจำนวนหนึ่งและหาเด็กไปเขาทำงาน หรือพอแม

พาเด็กมาสำนักงานหางานสำนักงานมักจะเอาเปรียบและเก็บคา

นายหนาสูง 

 เด็กที่ถูกพามาสำนักงาน จะมีคนจางไปทำงานหลาย

ประเภท ทั้งตามบาน โรงงาน บอยครั้งที่เด็กถูกนำไปขายตาม

ซองโสเภณี

 โรงงานขนาดเล็กที่นิยมใชแรงงานเด็กนิยมลดตนทุน

การผลิตโดยการลดคาแรงงานลดคาใชจายในดานสวัสดิการใหนอย

ที่สุด เทาที่จะทำได สภาพการทำงานเลว บังคับใหทำงานเวลา

ยาวนาน ใชวิธีดุดาทุบตีขมขู สถานท่ีทำงานคับแคบอุดอู เพราะ

ตองทำอยางปดบัง ทำใหเด็กตองตายหรือพิการไป เปนจำนวนมาก

อาหารที่ใหจะไมมีคุณภาพไมเหมาะสมสำหรับเด็กซึ่งอยูในวัย

เจริญเติบโต สภาพทั้งหมดนี้สงผลกระทบอันเลวรายตอเด็ก

อยางมาก ท้ังทางดานรางกาย สมองและจิตใจ ทำใหเด็กมีรางกาย

ออนแอ ไมเจริญเติบโตเทาท่ีควร สมองไมไดรับการฝกฝน และ

ไมไดรับฝกใหมีทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพอ่ืนใน

อนาคต จิตใจจะถูกกดดันจนทำใหตื่นกลัวหรือกาวราว อันเปน

ผลกระทบตอสังคม แมวาจะมีกฎหมายคุมครองแรงงานเด็กแต

เจาหนาที่ตรวจแรงงานมีนอย แลวตองทำตามนโยบายของกรม

แรงงานซ่ึงเปนการประนีประนอมกับฝายนายจาง ทางการเอง 

ก็ยังไมทราบวาจะจัดการแกปญหาพ้ืนฐานอยางไร แนวทางแกไข

ปญหามีอยูแตเปนไปไดยาก เชน ใหสงเสริมการพัฒนาชนบท 

ฝกอาชีพใหเด็กทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ควบคุม

สำนักงานหางาน ปรับปรุงสภาพการทำงานของเด็ก จัดบริการ

ทางสังคม สงเคราะหใหเด็ก ฯลฯ

    ๒. ปญหาการจัดการบริหารงาน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือ การพยายามหาทางใชทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยู

ใหเกิดผลประโยชนมากท่ีสุด เม่ือมีคนอยูจำนวนมาก ก็เปนการ

ยากสำหรับผูบริหาร ท่ีจะจัดคนเขางานไดเหมาะสม จึงมักจะเกิด

การวางงานข้ึน การวางงานน้ีมีลักษณะของปญหาท่ีนาสังเกต ดังน้ี

 ๑. การวางงานระดับแรงงานในเมืองอันเปนปญหาที่

เกิดจากการเคล่ือนยายแรงงานจากชนบทมาสูเมือง 

โดยไมมีการวางแผน  

 ๒. ในชนบท มีการวางงานตามฤดูกาล ที่ไมมีการทำ

การเกษตร ปญหาน้ีพอจะแกไขได โดยการใหเกษตรกรปลูกพืช

หมุนเวียน พัฒนาทางดานการเกษตรหรือการสรางงานในชนบท 

 ๓. สำหรับผูที่มีความรู การวางงาน เกิดจากการท่ีผู

บริหารไมสามารถจัดงานใหบุคคลนั้นปฏิบัติตามความรูความ

สามารถของตน ปญหาความขัดแยงกัน ฯลฯ และคานิยมของผู

ทำงานท่ีวาน่ังอยูเฉยๆ ไมทำอะไรเลยดีกวา ทำงานท่ีไมตรงกับ

สิ่งท่ีเรียนมา จึงไมพยายามปรับตัวเขากับงาน  

 ๔. ปญหาแรงงานที่มีอยูเสมอๆ คือ ปญหาระหวาง

นายจาง ลูกจาง และเร่ืองคาแรง เปนตน กลาวคือ นายจางยอม

ตองการลดตนทุนใหถูกที่สุด โดยการลดคาแรง มีหนวยงานท่ี

พยายามแกไข ไดแก หนวยงานของรัฐสหภาพ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก

การตอรองท่ีเปนปญหา เชน เม่ือลูกจางเรียกคาแรงสูง และทาง

ราชการหรือทางสหภาพแรงงานพยายามข้ึนคาแรงสูงจนผูลงทุน

ไมสามารถจายได เพราะไดกำไรไมคุม จึงใชเคร่ืองจักรกลแทนท่ี

เคร่ืองจักรกลทำงานไดมากและสม่ำเสมอ เขาแทนท่ีแรงงานมนุษย

ทำใหเกิดการวางงาน ทางการจะตองวางแผนแรงงานใหม เปน

การใชทรัพยากรมนุษยใหครบถวนเพ่ือกระจายรายได ปญหาการ

แบงรายไดนี้มีในประเทศท่ีมีพลเมืองมากๆ มีผูวิเคราะหวาการ

ใชระบบวรรณะในอินเดียโบราณเปนวิธีหน่ึงของการจัดสรรแรงงาน

โดยถือเปนธรรมเนียมวาคนอยูในวรรณะนี้มีหนาท่ีทำงานอะไร

    ๓. ปญหาการใชแรงงานของคนพิการ ขาพเจามีประสบการณ

ในการจัดการ ฝกอาชีพทหารผูพิการ ทุพพลภาพ ซ่ึงจะนำมากลาว

ในบางประการ กลาวคือ

 ทหารสวนมากมีอาชีพเดิมเปนชาวนา เม่ือพิการแลวจะ

ไมสามารถทำอาชีพเดิมได จะตองหาอาชีพใหม ท่ีเหมาะสมกับ

สภาพรางกาย ซ่ึงจะเกิดปญหาในการฝกฝน เพราะมักไมมีความรู

พ้ืนฐานในอาชีพท่ีจะฝกใหม อีกประการหน่ึงเปนการทุพพลภาพ

อยางกระทันหัน ผูทุพพลภาพยังมิไดเตรียมตัวรับสภาพใหมจึง

มักจะเสียกำลังใจในการฝกฝน อยางไรก็ตาม เม่ือฝกแลวถึงข้ันท่ี

จะใชแรงงานไดก็บังเกิดปญหาเล็กๆ นอยๆ ท่ีจะตองแกไขมอง

ขามเสียไมได เชน จะตองเลือกงานท่ีฝกใหเหมาะสม กับสภาพใน
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คร้ังท่ีสอง ซ่ึงการยึดครองญ่ีปุนน้ันจัดวาเปนการยึดครองท่ีประสบ

ความสำเร็จดีท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวัติศาสตรโลก เรียกวา คนญ่ีปุน

ทั้งรักทั้งเคารพคนอเมริกันมาก โดยใหความรวมมืออยางดีที่สุด 

แมแตรัฐธรรมนูญของญี่ปุนฉบับปจจุบันก็เปนรัฐธรรมนูญที่พวก

นายทหารฝายเสนาธิการของนายพลหาดาวด๊ัคลัส แมคอาเธอรเปน

ผูรางให ญ่ีปุนยังใชอยูโดยไมยอมเปล่ียนแปลงมารวม ๕๐ ปแลว

 ผูท่ีทำการศึกษาเร่ืองลักษณะนิสัยประจำชาติของไทยและ

ของญี่ปุนสำหรับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้น

คือ ศาสตราจารยรูธ ฟุลตัน เบเนดิคท แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

ท่ีนาสนใจก็คือการท่ีสุภาพสตรีทานน้ีไมเคยเดินทางมาประเทศไทย

และประเทศญ่ีปุนเลย ในการศึกษาลักษณะนิสัยประจำชาติของ

ชาติทั้งสองนี้ วิธีการศึกษาของทานท้ังนั้นคือศึกษาจากเอกสาร

และหนังสือ กับสัมภาษณคนไทยและคนญี่ปุนในสหรัฐอเมริกา

ขณะน้ัน ผลงานของรูธ เบเนดิคท เก่ียวกับลักษณะนิสัยประจำชาติ

ของคนญ่ีปุนน้ัน เปนท่ีแพรหลายรูจักกันดีท่ัวโลก โดยถูกตีพิมพ

เปนหนังสือช่ือเร่ืองคือ The Chrysantemum and the Sword

-ดอกเบญจมาศกับดาบซามูไร สวนงานของรูธ เบเนดิคท ท่ีเก่ียวกับ

ประเทศไทยน้ันไมคอยมีใครรูจักนัก เพราะไมไดถูกตีพิมพเปน

เลมในภาษาอังกฤษ แตทางเมืองไทยไดแปลออกมาพิมพเปน

ภาษาไทยแลวโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ ต้ังแตเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๔

ชื่อเร่ืองคือ Thai Culture and Behavior -วัฒนธรรม และ

พฤติกรรมของไทย

 งานวิจัยเก่ียวกับนิสัยประจำชาติของคนไทยน้ี รูธ เบเนดิคท

ทำสำเร็จก็สงใหกระทรวงกลาโหมของอเมริกันต้ังแตเม่ือเดือน

กันยายน พ.ศ.๒๔๘๖ เธอส้ินชีวิตในวันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. 

๒๔๙๑ รวมอายุได ๖๑ ป สิ่งที่จะตองระลึกไวตลอดเวลาก็คือ

องคประกอบของเวลา เพราะท้ังคนที่ศึกษาและผูที่ถูกศึกษาก็

เสียชีวิตหมดแลว บริบท (Context-ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ

ท้ังหมดในขณะหน่ึง) ของประเทศไทยก็เปล่ียนไปเยอะแยะแลว

อาทิเม่ือสมัยกอน (ชวงท่ีรูธ เบเนดิคท ทำการวิจัย) ถือวาโรงแรม

เปนสถานท่ีอโคจร ผูหญิงดีๆ เขาไมเขาโรงแรมกัน แตปจจุบันน้ี 

ตองแตงงานในโรงแรมถึงจะโก แมแตในแวดวงการศึกษา เชน 

พวกมหาวิทยาลัย ยังนิยมจัดงานประชุมทางวิชาการกันท่ีโรงแรม

เลย ดังน้ันเร่ืองท่ีวารูธ เบเนดิคท คนพบความจริงเก่ียวกับลักษณะ

นิสัยประจำชาติของคนไทย และสิ่งที่ทานคนพบนั้นจริงหรือไม

จริง ถูกหรือไมถูก จึงไมใชเรื่องท่ีจะมาพิจารณากันอยางจริงจัง

แตส่ิงท่ีนาสนใจคือ ความแปลกในการมองและมุมมองสังคมไทย

ของนักวิชาการตะวันตก และวิธีการวิเคราะหขอมูลที่นาศึกษา 

พูดงายๆ ก็คือเทคนิควิธีการวิจัยของเขานาจะมีประโยชนในการ

ศึกษาวิจัยของบานเราดวย เพราะปจจุบันน้ีเราเนนเฉพาะเทคนิค

ภูมิลำเนา เชน การแกวิทยุโทรทัศน หรือ การแกเครื่องจักรกล

จะตองทำในทองถ่ิน ท่ีมีการใชบริการเชนน้ีมากๆ ผูฝกอาชีพมัก

จะไมตองการยายจากภูมิลำเนาเดิม จึงไมสามารถใชแรงงานเหลาน้ี

ในการทำงานบางอยาง ที่ตองอาศัยเครื่องมืออุปกรณใหญที่เปน

สวนรวม และลำบากในการขนสงวัตถุดิบ และของท่ีผลิตเสร็จแลว

อีกปญหาคือการเดินทางไปทำงานผูที่พิการหลายคนที่มีความ

สามารถในการทำงาน แตไมสะดวกในการเดินทาง ปญหาอีก

ประการหนึ่ง ในสมัยกอนคือ กฎที่ไมรับคนพิการเขารับราชการ

ทำใหแมวาคนพิการจะมีความสามารถก็ทำงานไมได

 “ปญหาในการพัฒนาและการใชทรัพยากร มนุษยยังมี

อีกหลายประการ ท่ีควรจะพิจารณา แกไขได เปนบางสวน” 

 กลับมาเขาเร่ืองการทรงพระอักษรของสมเด็จพระเทพฯ

กันตอ ในวิชาสังคมวิทยาสำหรับการพัฒนาประเทศ (สังคม ๗๕๓)

สอนโดย ดร.อนันต เจียมเจริญ นั้น มีเรื่องที่นาสนใจอยากจะ

นำมากลาวไวคือ ในวิชาบรรดานิสิตไดศึกษาเร่ืองลักษณะนิสัย

ประจำชาติ ซ่ึงก็ไดเร่ิมการศึกษาจากเอกสารของกระทรวงกลาโหม

ของสหรัฐอเมริกา ในชวงสงครามโลกครั้งที่สองที่ทางการสหรัฐ

อเมริกาไดมอบหมายใหนักวิชาการทางดานมานุษยวิทยาทำการ

ศึกษาลักษณะนิสัยประจำชาติของคนไทย เน่ืองจากประเทศไทย

ไปประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา (แมวาทานเอกอัครราชทูต

ไทยประจำสหรัฐอเมริกาในชวงนั้น คือ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 

จะไมยอมยื่นหนังสือประกาศสงครามอยางเปนทางการตอรัฐบาล

อเมริกันก็ตามแตสหรัฐอเมริกาก็สงเคร่ืองบินมาท้ิงระเบิดท่ีเมืองไทย

เปนประจำ) ทางการสหรัฐอเมริกาก็เลยเตรียมการเอาไววาถาหาก

ตองยึดครองประเทศไทยในฐานะผูแพสงครามก็จะไดทำไปโดย

ราบร่ืน โดยศึกษาลักษณะนิสัยประจำชาติของคนไทยไว จะไดรู

จุดออน จุดแข็งของเราเวลาที่ตองเขามาปกครองจริงๆ จะไดมี

ปญหานอยที่สุด คือเรื่องที่ไมควรเปนเรื่องก็จะไดไมเปนเรื่อง

เชน รูไววาคนไทยถือหัว จะไดไมจับหัวคนไทยเลน (ฝร่ังเขาจับ

หัวเลนกันเปนเรื่องธรรมดา) ไมใชเทาชี้สิ่งของตางๆ (เพราะคน

ไทยถือวาเทาเปนอวัยวะที่ต่ำ การใชเทาชี้อะไรตอมิอะไรคนไทย

ถือวาเปนการดูถูกกัน) คนไทยถอดรองเทาเวลาเขาบาน (พวก

ฝรั่งนั้นเขาใสรองเทาเขาไปถึงหองนอนเลนทีเดียว) หรือการที่

ไมเอาหมอนหนุนหัวมารองน่ัง (เพราะคนไทยสวดมนตกราบพระ

ตรงหมอนหนุนหัวนั่นเอง) เปนตน

 ความจริง ทางสหรัฐอเมริกาเขาก็ไดเตรียมศึกษาลักษณะ

นิสัยประจำชาติของญ่ีปุนไวดวย เพราะญ่ีปุนประกาศสงครามกับ

สหรัฐอเมริกา ในสงครามโลกคร้ังท่ีสองเชนกัน ซ่ึงสหรัฐอเมริกา

ก็เอาความรูที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยประจำชาติของ

ญี่ปุนไปใชไดจริงๆ ในการยึดครองญี่ปุนภายหลังสงครามโลก
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วิธีวิจัยเชิงปริมาณมากจนเกินไป แทบจะเรียกไดวาเอะอะอะไร

ก็ตองเปนเชิงปริมาณไปเสียหมด พวกท่ีวิจัยเชิงคุณภาพกลับถูก

มองขามไปหมดเลยทีเดียว

 ที่วานาสนใจนั้น ก็เพราะวาการมองของนักวิชาการ

ตางชาติแบบเปนระบบนั้นไดใหขอคิดที่นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง

เนื่องจากรูธ เบเนดิคท ตัดเรื่องที่เปนสากลออกไป เชนที่วา

คนไทยเปนคนเอ้ือเฟอเผ่ือแผน้ัน ก็เปนเร่ืองปกติของคนในสังคม

เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ ผูคนก็เอื้อเฟอเผ่ือแผทั้งน้ัน

สวนเรื่องไมตรงตอเวลาก็ไมตองพูดถึง เพราะในสังคมเกษตร-

กรรมมีการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ซ่ึงจะไปเรงรัดอะไรนักก็ไมได

ไมเหมือนกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีตองแบงหนาท่ี

กันรับผิดชอบ ดังนั้น การตรงตอเวลาแบบเปะๆ นั้น จึงไมมี

ความจำเปนอะไรสำหรับสังคมเกษตรกรรม สังคมเกษตรกรรม

ที่ไหนๆ ในโลกก็ไมไดใหความสำคัญตอการตรงตอเวลาท้ังนั้น

ส่ิงท่ีรูธ เบเนดิคท มองเห็นและวิเคราะหสรุปออกมาเปนลักษณะ

นิสัยประจำชาติน้ัน ตองเปนลักษณะท่ีเดนและแจงชัดจริงๆ แบบไม

เหมือนใครและไมมีใครเหมือน ไมใชเรื่องสากลที่นาพิศวงที่สุด

ท่ี รูธ เบเนดิคท สรุปวาเปนลักษณะนิสัยประจำชาติของคนไทยก็คือ

 “คนไทยมีนิสัยชอบซ้ำเติมคนท่ีพลาดพล้ังจากการ

ถูกหลอกลวงหรือถูกทำรายแตไมคอยมีความรูสึกวาคนท่ี

หลอกลวงหรือทำรายคนอ่ืนน้ันมีความผิดแตอยางใด มิหนำซ้ำ

ยังไมคอยจะเห็นวาการหลอกลวงหรือการทำรายบุคคลอ่ืนน้ัน

 เปนการกระทำท่ีเลวรายอะไรนัก”

 ดูเหมือนวาคำพูดที่ติดปากคนไทยที่วา “สมน้ำหนา”

จะเปนแคปซูลที่บรรจุลักษณะนิสัยประจำชาติของคนไทยเอาไว

ทั้งหมด ซึ่งตรงขามกับพวกฝรั่ง ที่เขามีความเชื่อและประพฤติ

ปฏิบัติที่เปนบรรทัดฐานวาตองชวยเหลือผูที่ถูกหลอกลวงหรือ

ผูท่ีถูกทำรายน้ันเปนผูท่ีควรแกความสงสาร สำหรับผูท่ีหลอกลวง

หรือทำรายคนอ่ืนน้ัน เปนคนเลวตองถูกลงโทษ และการกระทำ

ที่เปนการหลอกลวงหรือทำรายผูอื่นนั้น เปนการกระทำท่ีชั่วราย

 สำหรับการมองโลกของไทยน้ัน ถาหากผูหญิงถูกขมขืน

ก็มักจะถูกคนไทยสมน้ำหนา โดยถูกหาวาแตงตัวไมเรียบรอย

ย่ัวผูชาย หรือไมก็หาเร่ืองใสตัวโดยไปในท่ีท่ีไมปลอดภัยเอง สรุป

ก็คือเปนความผิดของเหยื่อเองที่โง สวนผูชายที่ขมขืนผูหญิงดู

จะถูกยกยองวาเกงเสียดวยซ้ำไป สวนถาใครถูกหลอกใหเสียเงิน

เสียทอง เชนเร่ืองการตกทอง หรือเลนไพสามใบ ก็จะถูกสมน้ำหนา

วาโงเอง ดังน้ัน คนไทยท่ีถูกใครโกงหรือถูกหลอกลวงจะปดปาก

ตัวเองเงียบ เพราะกลัวจะถูกซ้ำเติม หากจะแปลจากท่ีรูธ เบเนดิคท

เขียนมาตรงๆ ก็จะไดความดังนี้ คือ  

 “พฤติการณที่เปนการหลอกลอ อาจนำมาใชโดย

ไมมีขอตำหนิติเตียนและเปนสิ่งที่ใครๆ ที่อาจใชใหเกิด

ประโยชนได เชน ความไมรู ความละโมบของฝายตรงขาม

เชนเดียวกับภาษิตของไทยท่ีวา หนามยอกตองเอาหนามบง

และเขาเมืองตาหลิ่วใหหลิ่วตาตาม ความสนใจของคนไทย

มุงไปท่ีการเยาะเยยคนท่ีถูกหลอกลอ ไมใชการตำหนิวิธีการ”

 ท่ีไดกลาวมาเสียยืดยาวน้ี ก็เพราะตองการท่ีจะใหเห็นวา

การเรียนในระดับปริญญาเอกน้ันเรียนอะไรและเรียนกันอยางไร

บาง

 ทีน้ีจะไดเลาเร่ืองราวเก่ียวกับวิชา “ฝกงาน” ของนิสิต

ระดับปริญญาเอกกันบาง น่ันก็คือ “วิชาพัฒน ๗๘๓ ปฏิบัติงาน

ในโครงการพัฒนา” ซ่ึงบรรดาแกง ออฟ อีเลฟเวน เรียนกันยอๆ

วาวิชา “แพคติคัม” เม่ือลงทะเบียนเรียนวิชานี้แลวก็ไดเขาชั้น

เรียนจริงๆ เพียงคร้ังเดียวเทาน้ันเอง คือ ทานอาจารย ดร.เฉลียว

บุรีภักดี เขามาอธิบายวาตองมีการฝกงานและตองเลือกท่ีเปนงาน

พัฒนาดวย

 กอนที่จะไปฝกงานนั้น ตองคิดตรึกตรองใหรอบคอบ

เสียกอนวาจะพัฒนาอะไร ควรคิดใหตลอดถึงเรื่อง “ควรทำ 

ชอบทำ อยากทำ และทำได” ดวย ตองคำนึงวาการจะไปขอเขา

รวมโครงการพัฒนานั้นเจาของโครงการยินดีที่จะใหเขารวม

หรือเปลาดวย กอนตัดสินใจควรมีการสืบสวนหนวยงานที่จะ

ขอเขาไปฝกงานดวยใหดี การพัฒนาเปนการทำงานเปนทีม พวกท่ี

ทำการพัฒนาตองรูจักทำงานเปนทีมต้ังแตเร่ิมตนจนจบเลยทีเดียว

ตองรูจักการเปนลูกนองและการเปนหัวหนาที่ดีในทุกทีม แตที่

สำคัญในระยะเริ่มแรกคือ การเปนลูกนองท่ีดีเสียกอน

 ในการน้ี ดร.โกวิท ดร.สุวกิจ และ ดร.สรรค ตกลงใจ

รวมกันท่ีจะทำโครงการพัฒนาเร่ือง “การกำหนดแนวทางการพัฒนา

กำลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศไทย”

โดยไดเร่ิมงานกันราวๆ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ จนกระท่ังมี

การสัมมนาในวันศุกรท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๖ ตอนน้ันไทย

เรามีกาซจากอาวไทย แตไมมีโรงงานแยกกาซ เราจึงเอากาซมา

ทำเปนเช้ือเพลิงอยางเดียว เรียกวาเหมือนกับ “การเอาไมสักทอง

มาทำฟน” เนื่องจากกาซธรรมชาตินั้นประกอบดวยกาซหลาย

ชนิดเชน มีเทน เม่ือแยกออกมาแลวสามารถนำมาเปนวัตถุดิบ

ผลิตปุยไนโตรเจน ประเภทแอมโมเนียและยูเรีย นอกจากนี้ยัง

ใชกาซมีเทนและโปรเพนเปนวัตถุดิบสำหรับผลิตพลาสติก ไนลอน

ใยเทียม และยางเทียม เปนตน เม่ือมีโรงงานแยกกาซแลวเราก็

จะสามารถมีอุตสาหกรรมประเภท Downstream Industry คือ

จะมีโรงงานปุย โรงงานพลาสติก โรงงานยางเทียม ฯลฯ สรางตอๆ

จากโรงงานแยกกาซ ประมาณกันวาเม่ือสรางโรงงานแยกกาซแลว

จะสรางงานถึง ๑๕๖,๐๐๐ งาน ใน ๒๐ ปขางหนา
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    ๓) ใหโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการหรือศูนยการศึกษาทาง

การเกษตรในหมูบาน 

    ๔) ใหผูปกครองนักเรียน นักเรียนและครู เขาใจในการ

ประสานงานกับเจาหนาที่ของทางราชการอยางถูกตอง มีความ

สามารถชวยเหลือตนเองและขยันหมั่นเพียร

๔. บุคลากรท่ีเกี่ยวของ

    ๑) ส.ป.ช. ซึ่งเปนตนสังกัดของโรงเรียนตางๆ มีหนาที่

รับผิดชอบคือ 

    • รวบรวมสถิติตางๆ ของโครงการ 

    • รวบรวมความตองการสนับสนุนดานอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใช 

    • ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

    • ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานความกาวหนาของ

โครงการ 

    ๒) กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีบุคลากรระดับกรม จาก

จังหวัด อำเภอ และตำบลทั้งฝายเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 

และเจาหนาท่ีเคหะกิจ มีหนาท่ี

 ่   • วางแผนการปลูกพืช เล้ียงสัตว ท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

    • แนะนำเทคนิคการปลูกผัก ผลไมโตเร็ว การเลี้ยงเปดไก 

ปลา และสัตวเลี้ยงอื่นๆ  

    • รวมในการวางหลักสูตรฝกอบรมครูและการสอนนักเรียน 

    • จัดเจาหนาที่เคหะกิจการเกษตรควบคุมในเร่ืองโภชนาการ 

    • แนะนำเทคนิคตางๆ อันเน่ืองดวยการเกษตร เชน การใช

ปุย การใชยาฆาแมลง 

   • ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความกาวหนาของงาน 

    ๓) สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหนวยงานอ่ืนๆ สุดแต

จะเหมาะสมในแตพื้นท่ี มีหนาท่ีรับผิดชอบคือ 

   • เปนวิทยากรในการฝกอบรมครูโรงเรียนเก่ียวกับการเกษตร

ธุรกิจการเกษตรและโภชนาการ 

   • รวบรวมขอมูล ตรวจสอบโครงการโดยวิธีสุมตัวอยาง รวบรวม

การดำเนินงานเพ่ือประเมินและสรุปผลงานท่ีใหดำเนินการไปแลว

รวมทั้งรายงานความกาวหนาของงาน

๕. การสนับสนุน

    ๑) เงินและส่ิงท่ีไดรับบริจาคจากประชาชน องคการ สมาคม

 บริษัท หางราน ท้ังในและนอกประเทศ 

    ๒) คาใชจายสำหรับเจาหนาที่ดำเนินการ ใชงบประมาณปกติ

ของหนวยงานตนสังกัด 

    ๓) งบประมาณพิเศษสำหรับดูแลโครงการ หมายเหตุ ท่ีจะ

ตองใชทุนและงบประมาณเพราะโครงการจะหมุนเวียนชามาก 

เปนบางแหงเทาน้ันท่ีโครงการผลิตไดพอขาย เปาหมายน้ันเพ่ือ

 อะไรๆ ก็ดูดีไปหมด แตสิ่งที่ในสัมมนาลืมพูดกันอยู

เรื่องหน่ึงและเปนเรื่องที่สำคัญมากเสียดวย คือปญหาในเรื่อง

สิ่งแวดลอม ย่ิงปญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นท่ีปลอยออกมาโดยโรงงาน

เหลาน้ี ทำเอาลูกหลานของเราท่ีมาบตาพุดเรียนหนังสือกันไมได

ก็เปนเรื่องที่นาเศรา และทำใหรูวาการพัฒนาเปนเรื่องของดาบ

สองคม

 ถึงตรงน้ีแลวก็จะไดขออัญเชิญโครงการของสมเด็จ

พระเทพฯ ท่ีทรงเสนอในวิชาแพคติคัมมาใหไดอานกันเพ่ือความ

เปนสิริมงคลดังนี้

โครงการเสริมความรูทางเกษตรกรรมและโภชนาการ แกนักเรียน

ในระดับประถมศึกษาในเขตชนบทยากจน

๑. ที่มา

 ประชาชนสวนใหญในเขตชนบทยากจนประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนหลัก ความยากจนนั้นมีสาเหตุหลายประการ 

สาเหตุหนึ่งคือการขาดความรูแผนใหม ท้ังในการผลิตและการ

จำหนาย ทำใหตองลงทุนสูงแตไดผลผลิตต่ำ บางครั้งการขาด

ความรูทำใหเปนภัยตอสุขภาพ เชน การใชสารเคมีปองกันศัตรูพืช

อยางไมถูกตอง อน่ึงในทองถ่ินทุรกันดารเชนน้ี มีความขาดแคลน

ทำใหเด็กและเยาวชนของชาติ มีสภาวะโภชนาการที่บกพรอง 

ซ่ึงเปนเพราะความขาดแคลนท้ังจตุปจจัยและความรูเชิงโภชนาการ

เด็กและเยาวชนเหลาน้ีรางกายออนแอ เจ็บปวยจนเปนท่ีนาวิตกวา

ถาผูท่ีเปนกำลังสำคัญของชาติบานเมืองในอนาคตเชนน้ี ตอๆ ไป

ความเจริญสมบูรณของชนชาติเราจะลดนอยถอยลง ในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๕ โครงการวาดวยการเผยแพร

ความรูทางการเกษตรและมาตราการทางโภชนาการอยูแลว ฉะน้ัน

โครงการน้ีจึงเปนเพียงการเสริมบุคลากรท่ีมีอยูแลวในการดำเนินการ

ตัวอยางเชน เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรจะชวยในการเผย

แพรความรูทางการเกษตร ซึ่งโดยปกติแลวจะเผยแพรอยูใน

หมูเกษตรกร ในโครงการน้ี จะเปนการเผยแพรถึงเด็กและเยาวชน

ซึ่งจะเปนเกษตรกรหัวหนาครอบครัว

๒. บุคคลเปาหมาย

 คัดเลือกโรงเรียนในเขตชนบทยากจนในบริเวณท่ีมีความ

ยากจนหนาแนน และบริเวณที่มีความพรอมในการรับความรู

๓. วัตถุประสงค

    ๑) ใหประชาชนมีความรูทางการเกษตรแผนใหม ความรูทาง

โภชนาการ การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร รวมท้ังดานธุรกิจ

การโภชนาการ ต้ังแตอยูในการศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงเปนระยะเวลา

ที่ทางราชการจะเขาไปติดตอชวยเหลือไดงายที่สุด 

    ๒) การแกไขปญหาภาวะโภชนาการบกพรองในเขตชนบท

ยากจนเทาที่จะกระทำได 
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ใหใชสิ่งที่นักเรียนผลิตมาเปนอาหาร มิใชเพื่อตองการเงิน

๖. เทคนิคการเผยแพรความรู วิธีดำเนินการ 

    ๑) คัดเลือกโรงเรียนโดยออกตรวจและออกแบบสอบถาม

ทั้งสภาพของโรงเรียน ทั้งในดานการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม   

    ๒) จัดการอบรมครู โรงเรียนละ ๑ คน โดยจัดอบรมเปน

ภาคๆ เนื้อหาของการอบรมแตกตางกันออกไปแตละภาค และ

ใชบุคลากรในทองถ่ิน เชน วิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยครู ฯลฯ

เปนวิทยากร เมื่อใหการอบรมทุกคร้ังจะตองทำการวิจัยแบบใช 

Pretest Posttest และเก็บขอมูลไดทุกคร้ัง 

    ๓) สนับสนุนดานเคร่ืองมือ พันธุผัก พันธุพืช พันธุสัตว ปุย

ยาปราบศัตรูพืช แกครูโรงเรียนท่ีมาอบรม รวมท้ังเอกสารแนะนำดวย 

    ๔) สงเสริมการเกษตร วางแผนผลิตอาหารในโรงเรียน โดยให

นักเรียนชวยดูแลรักษา มีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรคอยแนะนำ

เรื่องการเพาะปลูก การรักษา ทำเปนตัวอยางใหราษฎรจะพอทำ

ตามไดในการปลูกพืชในโรงเรียน ถาดินและน้ำไมอำนวยอาจจะ

ตองขอใชที่อื่นในหมูบาน ถาทำไมไดใหยักเยื้องใหเหมาะสมกับ

สถานที่ทางภูมิศาสตร จะตองแนะนำใหรูจักปลูกพืชหมุนเวียน

ตลอดป 

    ๕) สงเสริมการทำอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยเจาหนาที่

เคหะกิจการเกษตรและครูในโรงเรียนชวยกัน บางแหงอาจจะ

ประชุม ใหผูปกครองชวยกันทำหมุนเวียนไป ใชผลิตผลท่ีทำได

ในโรงเรียนรวมดวย

๗. ประเมินผล

 ใชแบบสอบถาม สัมภาษณ สอบความรูนักเรียน ชั่ง

น้ำหนัก วัดสวนสูง ตรวจเลือด หาคาความสัมพันธ ประมวลดวย

คอมพิวเตอร  

 อน่ึง ในการดำเนินการนี้อาจจะทำไมพรอมกันในแตละ

แหง การสงเสริมไมควรจะตรงกัน เพื่อความสะดวกควรแบงเปน

กลุมที่ไปไดดี และกลุมที่ยังมีขอบกพรองอยู

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

    ๑) นักเรียนสุขภาพดี ขยันหมั่นเพียร ชวยเหลือตนเอง 

    ๒) สงเสริมความสามัคคีระหวางเด็ก ผูปกครอง ครู รวมมือ

ในการพัฒนา 

    ๓) ทำใหประชาชนในหมูบานไดแบบอยางที่ดีไปพัฒนา

ครอบครัวของตนตอไปได

เมื ่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีทรงกีฬาที่ มศว 
ประสานมิตร

 สมเด็จพระเทพฯไดเคยมีพระดำรัสวา การศึกษาที่

สมบูรณนั้นตองอาศัยองคประกอบ ๔ ประการ คือ พุทธิศึกษา 

จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา พระองคทานทรงเนนถึงดุลยภาพ

ขององคประกอบท้ังส่ีน้ี และทรงเห็นวาปญหาของการศึกษาไทย

ทุกวันน้ี คือการเอียงกระเทเรไปทางพุทธิศึกษามากจนเกินไปน่ัน

เอง ซ่ึงกอนท่ีจะไดเลาตอไปก็จะไดอธิบายขยายความถึงองคประกอบ

ของการศึกษา ๔ ประการ ตามความเขาใจกอนดังน้ี

    ๑. พุทธิศึกษา คือ การเรียนพวกวิชาการตางๆ เชน เลขคณิต

สังคมศาสตร เคมี ชีววิทยา วรรณคดี ภาษาศาสตร ฯลฯ พูดใหงาย

ท่ีสุดก็คือ วิชาท่ีเรียนในหองเรียนของโรงเรียนน่ันเองคือพุทธิศึกษา 

    ๒. จริยศึกษา คือ การเรียนเพ่ือท่ีจะไดเปนคนดี ซ่ึงจะตอง

ควบคูไปกับพุทธิศึกษาอยางท่ีเรียกกันวา “ความรูคูความดี” ซ่ึงใน

ปจจุบันระดับช้ันมัธยมศึกษากับระดับอุดมศึกษา ดูเหมือนวาจะ

เลิกสอนเร่ืองจริยศึกษากันแลว ซ่ึงอันท่ีจริงแลวเร่ืองอะไรผิดอะไร

ถูก สิ่งใดควรทำสิ่งใดไมควรทำ หลักประพฤติปฏิบัติประจำใจ

ประจำวัน ควรจะเปนส่ิงท่ีเรียนท่ีสอนกันได ดูเหมือนวาในยุคนี้

การตัดสินทางจริยธรรมจะเปนส่ิงท่ีสับสนยุงเหยิง เน่ืองจากปราศจาก

เกณฑวัดท่ีชัดเจนม่ันคง ท่ีสำคัญคือ ไมมีการสอนจริยศึกษาเลย

ในระดับอุดมศึกษา  

    ๓. พลศึกษา พลศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยดูเหมือน

จะมีการแบงเอาไวเสร็จเลยวาพวกที่เลนกีฬาไมตองเรียน สวน

พวกท่ีเรียน(พุทธิศึกษา)ก็ไมตองเลนกีฬา ในสถาบันการศึกษาท่ีมี

การเรียนการสอนพลศึกษาอยูบางก็เปนการเรียนอยางเสียมิได

กลาวคือ กำหนดใหเรียนพลศึกษาสัปดาหละ ๑ ช่ัวโมง ซ่ึงนาสังเวช

อยางยิ่ง  

    ๔. หัตถศึกษา คือ การเรียนการสอนใหใชมือ หรือการฝมือ

น่ันเอง เดิมทีเดียวเปนเร่ืองท่ีชวยย้ำชวยเนนความสำคัญของการ

ทำงานดวยมือ อันเปนอาชีพและศิลปะท่ีสำคัญของบรรพบุรุษ

 ที่ไดกลาวถึงองคประกอบของการศึกษามาท้ังหมดนี้

ก็เพ่ือเปนการเกริ่นนำถึงเรื่องที่สมเด็จพระเทพฯไดทรงกีฬาที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในขณะท่ีทรงพระอักษร

อยูเมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ซ่ึงเปนวันท่ีอยูในความ

ทรงจำของผูที่ไดเขารวมในวันประวัติศาสตรอยางมิลืมเลือน โดย

ในเร่ืองน้ีน้ันจะไดนำบทคัดยอ เร่ือง “สมเด็จพระเทพฯทรงกีฬาท่ี 

มศว ประสานมิตร” ของ ผศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ ซ่ึงเปนพระ-
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สหายและผูมีสวนสำคัญในการจัดงานกีฬาในคร้ังน้ัน มาลงไวดังน้ี   

 “…ในการศึกษารายวิชาหน่ึงของนิสิตปริญญาเอกสาขา

พัฒนศึกษาศาสตร ซ่ึง ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี เปนผูสอนน้ัน ทุกคน

จะตองเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศคนละหนึ่งโครงการ

นอกเหนือไปจากการอภิปรายและการสอบปลายเทอม วิธีการ

เสนอโครงการน้ันก็คือ นิสิตจะตองเสนอรางโครงการตออาจารย

หน่ึงฉบับ และถายเอกสารรางโครงการน้ันแจกเพ่ือนรวมช้ันคนละ

หนึ่งฉบับ จากนั้นก็จะผลัดกันอภิปรายโครงการของตัวเองที่

หนาช้ัน โดยเปดโอกาสใหอาจารยและเพ่ือนรวมช้ันซักถาม อภิปราย

โตแยงชี้แจงจุดออน จุดเดนของโครงการและลงทายดวยการ

ยอมรับหรือไมยอมรับ ดร.สมเกียรติ ชอบผล และ ดร.โกวิท 

วงศสุรวัฒน เรียกการกระทำเชนน้ีวา “การข้ึนเขียง” ซ่ึงความจริง

แลวก็เปนการเรียกช่ือไดใกลเคียงกับความเปนจริงมาก ขาพเจา

ในฐานะผูมีกีฬาอยูในหัวใจไดเสนอ “โครงการกีฬาเพ่ือการพัฒนา

ประเทศ” ซึ่งเปนโครงการที่มีจุดนาสนใจมากหรือจะเรียกวา

มีเสนหแรงก็ไดเพราะใครๆ ก็ชอบซักถามและอภิปราย จนตอง

เสนอแลวเสนออีกถึง ๓ ครั้ง อาจารยและเพื่อนรวมชั้นจึงได

ยอมรับ เมื่อโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาประเทศของขาพเจา

รอดพนการถูกสับบนเขียงมาไดแลว สมเด็จพระเทพฯ ไดทรง

มีรับส่ังกับพระสหายในช้ันเปนเชิงสัพยอกวา การกีฬาน้ีเปนเร่ือง

สำคัญนะ เพราะสามารถพัฒนาคนและพัฒนาประเทศได เพราะ

ฉะนั้นเราควรจะจัดการแขงขันกีฬาระหวางนิสิตปริญญาเอกทั้ง

สองสาขาน้ีขึ้นโดยมอบหมายใหชาญชัยเปนผูจัดการ

 ขาพเจาสรุปกับตัวเองวา สมเด็จพระเทพฯทรงหมาย

ความตามท่ีไดรับสั่งนั้นจริงๆ จึงไดนำพระราชประสงคไปบอก

กับกลุมนิสิตปริญญาเอกสาขาวิจัย และพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง

ดร.นายแพทยหญิง พันเอกพิเศษ มยุรี พลางกูร เปนหัวหนาหอง

ความจริงขาพเจาก็ไปบอกเขาดีๆ แต ดร.สมศักดิ์ คำศรี แหง

วิทยาลัยครูมหาสารคามกลับเขาใจวาเปนการทาทาย เลยตอบรับ

คำทานั้น (ดร.สมศักดิ์ คำศรี นี้เปนนักบาสเกตบอลตัวแทนเขต

๔ จังหวัดมหาสารคามในอดีต) พรอมทั้งถามขาพเจาวา เราจะ

แขงกีฬาอะไรกันและแขงเมื่อไร ขาพเจาตอบเขาไปตามตรงวา 

“ไมทราบ” เพราะไมทราบจริงๆ เขาจึงบอกวา เอาละเปนอันวา

เราจะแขงกัน ขอใหไปปรึกษากันมาวาจะแขงอะไรกัน แลวให้

กลับมาบอกพวกสาขาวิจัยฯดวย ขาพเจากลับมากราบบังคมทูล

สมเด็จพระเทพฯใหทรงทราบ พระองคทานทรงพระสรวลและ

มีรับสั่งวา เลนแบดมินตันคูผสมกับบาสเกตบอลทีมผสมก็แลว

กัน จะไดเลนกันท่ัวๆ ทุกคน เม่ือกลุมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ทราบวาเราเสนอกีฬาสองประเภทนั้น ก็หัวเราะกากพรอมกัน

ตอบตกลงทันที ขาพเจาเพิ่งมาทราบสาเหตุแหงการหัวเราะนั้น

ในภายหลังเมื่อการแขงขันเสร็จสิ้นลงแลว เพราะความจริงก็คือ

ผูเลนแบดมินตันของทีมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรคือตัว ดร.สมศักด์ิ 

เองซ่ึงเปนนักแบดช้ันดี และอาจารย ดร.กาญจนา รุงตรานนท จาก

มศว พลศึกษา ซ่ึงมีพื้นฐานการเลนแบดมินตันอยูในเกณฑดีที

เดียว น่ีแหละเขาเรียกวา ไมรูจักเสือเอาเรือไปจอด

 เมื่อขาวนี้แพรกระจายออกไปก็กอใหเกิดความตื่นเตน

ทางการกีฬาแบดมินตันและบาสเกตบอลข้ึนในหมูนิสิตบัณฑิต

ศึกษาท่ี มศว ประสานมิตร อยางเห็นไดชัด ทุกเชาและวันเสาร

จะมีนิสิตบัณฑิตศึกษาลงทำการซอมแบดมินตันและบาสเกตบอล

กันอยางคึกคัก ทีมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรน้ัน นอกจากกลุม

นิสิตรุนป ๒๕๒๕ แลว ยังมีนิสิตรุนพ่ี คือ ดร.วัน เดชพิชัย จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี มาชวยซอมชวยเลนดวย 

เลยสนุกกันใหญ สมเด็จพระเทพฯทรงมีรับส่ังใหพวกเราทราบ

เปนระยะๆ วา พระองคทานทรงเร่ิมซอมแลวนะ ใหพวกเราซอม

กันเสียบาง ความจริงแลวพวกเราลงซอมกันแทบทุกเชา บางวัน

ซอมหนักจนกระท่ังมาน่ังหลับในช้ันเรียนก็มี ดร.อาคม จันทสุนทร

ซึ่งแมจะไมคอยสันทัดเรื่องการกีฬาและขาแขงก็ไมคอยอำนวย

ใหว่ิงมากนัก ก็ถูกพวกเราเค่ียวเข็ญใหลงซอมดวย คนท่ีเราตาม

หาตัวมาซอมไมคอยพบคือ ดร.สรรค วรอินทร จากวิทยาลัยครู

พิษณุโลก เพราะเขาชอบแอบไปอยูในที่ซึ่งเราหาไมคอยพบอยู

เปนประจำ

 นอกจากปญหาการฝกซอมและการจัดทีมแลว ปญหา

ตอไปคือ การจัดการแขงขันวาเราควรจะจัดการประการใดจึงจะ

เปนการเหมาะสมที่สุด หลังจากไดปรึกษากับอาจารยอรวรรณ

ตัณฑเจริญรัตน อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมของนิสิตบัณฑิตศึกษา

และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในขณะน้ันคือ ศ.ดร. กานดา ณ ถลาง

(ถึงแกกรรม) ก็ไดรับขอเสนอแนะวาควรจะจัดเปนกิจกรรมรวม

ทั้งนิสิตปริญญาเอกและนิสิตปริญญาโท เพ่ือใหเปนกิจกรรมที่

ย่ิงใหญสมพระเกียรติ ขาพเจาก็นำขอเสนอแนะจากบัณฑิตวิทยาลัย

ไปปรึกษากับคณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาซ่ึงมี อาจารย

สาคร ผลกลวย เปนรองประธาน ดร.สมเกียรติ ชอบผล เปน

เลขานุการ อาจารยกัลยานี แคนยุกต เปนเหรัญญิก และ อาจารย

สุรชัย โกศิยะกุล เปนประธานฝายกีฬา พรอมทั้งกรรมการอื่นๆ

ท่ีไมไดเอยนามอีกจำนวนหน่ึง คณะกรรมการเห็นชอบดวยท่ีจะจัด

กิจกรรมกีฬาน้ีเปนกิจกรรมวัน “มหกรรมกีฬานิสิตบัณฑิตศึกษา”

โดยกำหนดใหมีกิจกรรมตางๆ ดังน้ี

    ๑. แบดมินตันคูผสมระหวางนิสิตปริญญาเอกท้ังสองสาขา 

    ๒. บาสเกตบอลทีมผสมชาย-หญิง ระหวางนิสิตปริญญาเอก

ทั้งสองสาขา 

    ๓. การแขงขันแชรบอลหญิง ระหวางนิสิตปริญญาโทชั้นป
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ที่หนึ่งกับชั้นปที่สอง 

    ๔. การแขงขันบาสเกตบอลชาย ระหวางนิสิตปริญญาโท

ชั้นปที่หนึ่งกับชั้นปที่สอง 

 โคงการน้ีไดรับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยและ

ไดนำเสนอตอฝายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะน้ัน

ผศ.ดร. วิจิตร สินสิริ เปนรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตอยู และ

ทานก็ไดใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ทำใหการเตรียมการตางๆ

เปนไปโดยสะดวกในดานการบริหาร สวนการจัดการแขงขันน้ัน

อาจารยสาคร ผลกลวย รับภาระไปประสานงานกับคณะพลศึกษา

มศว ประสานมิตร และการเตรียมการก็เปนไปโดยราบร่ืนทุกประการ

 และแลววันท่ีทุกคนพากันต้ังตาคอยก็มาถึง เชาวันน้ัน

อากาศแจมใสและเย็นสบายภายในโรงพลศึกษา มศว ประสานมิตร

ซึ่งไดรับการตบแตงอยางสวยงาม โดยฝมือของอาจารยสังเขต 

นาคไพจิตร จาก มศว มหาสารคามกับพรรคพวก มีนิสิตเขาไป

จับจองที่กันอยางหนาแนน บริเวณหนาโรงพลศึกษามีแถวนิสิต

ปริญญาตรีวิชาพลศึกษาในฐานะเจาของบานยืนเขาแถวรอรับ

เสด็จอยู สำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น ไดเขาแถว

ตามสาขาวิชาของตนเอง รออยูแลวภายในโรงพลศึกษา แตละแถว

ก็มีปายบอกช่ือสาขาวิชาเอาไวอยางชัดเจนและสวยงาม ทุกอยาง

ดูดีพรอมสำหรับการเสด็จมาของพระองคทานเปนอยางยิ่ง

 ครั้นไดเวลาสมเด็จพระเทพฯก็เสด็จพระราชดำเนินมา

ถึงพรอมดวย ศ.ดร. นิพนธ ศศิธร อธิการบดี ทานคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย ทานรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต และคณาจารยตามเสด็จ

มาอยางใกลชิด วันน้ันพระองคทานทรงชุดวอรมสีเทาขลิบแดง

ซึ่งเปนสีประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทรงถือแร็กเก็ต

แบดมินตันมาดวย ตลอดทางเสด็จพระราชดำเนินสูโรงพลศึกษา

ทรงถือแร็กเก็ตนั้นดวยพระองคเอง และแยมพระสรวลกับการ

ถวายความเคารพของเหลานิสิตท่ีเขาแถวรอรับเสด็จอยูตลอด

เวลา เมื่อเสด็จเขาถึงที่ประทับ ซึ่งคณะกรรมการจัดถวายแลว 

ดร.สุวัฒน เงินฉ่ำ หัวหนากลุมนิสิตปริญญาเอกสาขาพัฒนศึกษา

ศาสตร เขาเฝากราบถวายบังคมทูลเชิญเสด็จถือปาย “พัฒนศึกษา

ศาสตร” ประทับยืนรวมแถวกับพระสหาย จากน้ันก็เปนพิธีเปด

ตามพิธีการที่เปนที่ทราบกันอยูทั่วๆ ไป โดยมีทานอธิการบดี

เปนประธานในพิธีเปด เมื่อพิธีเปดผานพนไป พิธีกรสนาม คือ

ผศ.พวา พันธุเมฆา ก็ประกาศวา

 “การแขงขันกีฬารายการที่หนึ่ง เปนการแขงขัน
แบดมินตันคูผสมระหวางทีมนิสิตปริญญาเอกสาขาพัฒน-
ศึกษาศาสตร กับนิสิตปริญญาเอกสาขาวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร”

 สิ้นเสียงประกาศก็มี เสียงปรบมือดังขึ้นกึกกอง 

เมื่อเสียงปรบมือจางลง พิธีกรก็ประกาศรายนามนักกีฬาโดย

ประกาศพระนามของพระองคทานเปนพระองคแรก ตามดวย

ชื่อของขาพเจา ดร.กาญจนา รุงตรานนท และ ดร.สมศักดิ์ คำศรี 

พวกเราทั้งสามคนถวายความเคารพพระองคทาน และทำความ

เคารพทานประธานและคณาจารย แลวก็เร่ิมลงมือตีลูกขนไกขาม

เน็ตไปมาเพ่ือเปนการยืดเสนยืดสาย คร้ังไดเวลาสมควร กรรมการ

ก็เชิญนักกีฬามาทำการเส่ียงและเร่ิมตนทำการแขงขัน …ซึ่งทีม

พัฒนศึกษาศาสตรพยายามสูอยางสุดฝมือ สมเด็จพระเทพฯ ทรง

ทำแตมสวยๆ ไดหลายแตม แตตัวขาพเจาเองไมคอยไดเร่ืองไดราว

มากนัก เพราะพ้ืนฐานเดิมทางแบดมินตันก็นอยอยูแลว เม่ือมา

บวกกับความต่ืนเตนเขาไปเลยไปกันใหญ สรุปแลวทีมพัฒนศึกษา

ศาสตรแพไปในเซ็ทแรกดวยคะแนนใกลเคียงกัน แตจำไมไดวา

เทาไรแน (คนแพมักจำคะแนนไมคอยไดอยางน้ีเสมอไปหรือเป

ลาก็ไมทราบได) ในชวงพักกอนจะทำการแขงขันเซ็ทที่สองนั้น 

พระองคทานก็ทรงมารวมกิจกรรมกับพระสหายทั้งหลายอยู

ตลอดเวลา การแขงขันในเซ็ทท่ีสองน้ันรูปการณของทีมพัฒน-

ศึกษาศาสตรไมดีขึ้นเลย ทีมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนำคะแนน

หางออกไปๆ เรื่อยๆ จนขณะหนึ่ง พระองคทานหันมามีรับส่ังวา

 “เห็นจะไมไหวแลวมั้งเรา” 
ขาพเจาก็ทูลพระองคทานไปวา  

 “ก็คงจะเปนไปในทำนองน้ันแหละพระพุทธเจาขา”
 หลังจากพยายามฮึดสูตอไปไดอีกไมนานทีมวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรก็ทำคะแนนเกมไปโดยท่ีพัฒนศึกษาศาสตรเพิ่ง

จะทำคะแนนไดนิดเดียวเทาน้ันเอง ก็เลยเปนอันวาพัฒนศึกษา

ศาสตรไดเปนพระเพราะเปนผูแพ สวนทีมวิจัยและพัฒนาหลัก

สูตรนั้นถึงจะเปนผูชนะก็คงจะไมยอมเปนมารแนๆ 

 เมื่อการแขงขันแบดมินตันสิ้นสุดลงก็มีการตระเตรียม

รื้อถอนอุปกรณสนามแบดมินตันออก เพื่อจะไดทำการแขงขัน

บาสเกตบอลทีมผสมตอไป

 พิธีกรสนามประกาศวา

 “ตอไปจะเปนการแขงขันรายการที่สองซึ่งเปน
การแขงขันบาสเกตบอลทีมผสมระหวางทีมพัฒนศึกษาศาสตร
กับทีมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร” 
 ผูชมปรบมือกันอยางกึกกอง และเสียงปรบมือยิ่งดังขึ้น

อีกเปนสองเทาเม่ือสมเด็จพระเทพฯทรงนำทีมพัฒนศึกษาศาสตร

ในชุดเส้ือสีบานเย็นมีตราภาพฝพระหัตถประทับกลางอกเส้ือและ

กางเกงวอรมขายาวสีเทาขลิบแดงลงสูสนาม ทีมวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรก็ไมนอยหนา นำหนาลงสนามโดยหัวหนาช้ันแตไมใช

หัวหนาทีม คือ ดร. นายแพทยหญิง พันเอกพิเศษ ยุรีพลางกูร
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ในชุดเส้ือสีเทา กางเกงวอรมขายาวสีกรมทา โดยไดรับเสียงปรบมือ

ไมยิ่งหยอนไปกวาทีมพัฒนศึกษาศาสตรเลย พอลงสนามได 

นักกีฬาก็วอรมกันใหญ วิ่งชูด ยืนชูด ดูคึกคักไมใชเลนเลย ได

เวลาสมควรกรรมการผูตัดสินทานหน่ึง คือ อาจารยอรุณ วรทอง

หัวหนาภาควิชาพลศึกษาอดีตนักบาสเกตบอลทีมชาติไทยชื่อดัง

ก็เปานกหวีดใหสัญญาณหยุดวอรมได เพราะคงจะเห็นวาขืนให

ทำการวอรมตอไปนอกจากไมทำใหชูดแมนข้ึนแลว ยังจะทำให้

นักกีฬาหมดแรงกอนทำการแขงขันเสียเปนแนแท กติกาของ

เรามีงายๆ คือ เลนตามกติกาบาสเกตบอลสากลทุกประเภท

ยกเวนแตจะตองมีผูเลนสุภาพสตรีอยูในสนามอยางนอย ๒ ทาน

ตลอดเวลา สมเด็จพระเทพฯทรงลงเลนเปนผูเลน ๕ คนแรกในทีม

พัฒนศึกษาศาสตร  ซึ่งประกอบไปดวยพระองคทาน ดร.สุวกิจ 

ศรีปดถา ดร.เนาวรัตน พลายนอย ดร.สมเกียรติ ชอบผล และ

ดร.อรอนงค สุวรรณกูล แตวาผูเลนเหลานี้ไดมีการเปลี่ยนตัว

อยูตลอดเวลา เน่ืองจากเลนนานก็ไมไหว สรุปแลวนักกีฬาทุกคน

ไดลงเลนกันอยางทั่วถึง ไมมีใครบนเลยวาไดเลนนอยไป มีแต่

บนวาไดนั่งนอยไปทั้งนั้น

 ผลการแขงขันบาสเกตบอลคูผสมนี้ออกมาคลายคลึง

กับการแขงขันบาสเกตบอลในกีฬาโอลิมปกมาก กลาวคือ ทีมวิจัย

และพัฒนาหลักสูตรทำคะแนนนำอยูตลอดเวลาแตคร้ันพอใกลๆ

จะจบเกมทีมพัฒนศึกษาศาสตรก็ตามมาทันและชนะไปในท่ีสุด

เพียงแตมเดียวเทานั้น พรอมกับเวลาการแขงขันก็หมดลงพอดี

ทามกลางความชอบอกชอบใจของทานผูชมท่ีเอาใจชวยทีมพัฒน-

ศึกษาศาสตรอยากจะใหชนะบาง ไมทราบวาอาจารยอรุณ วรทอง

ซึ่งเปนผูตัดสินเชียรทีมพัฒนศึกษาศาสตรดวยหรือเปลา 

 เมื่อการแขงขันบาสเกตบอลเสร็จสิ้นลงแลว สมเด็จ

พระเทพฯ ก็ยังคงประทับอยูในโรงพลศึกษาอีกระยะหน่ึง และ

ทรงพระเกษมสำราญกับการรับสั่งกับทานอธิการบดี ทานคณบดี

และพระอาจารยที่ไดเขาเฝาอยูอยางใกลชิด ครั้นไดเวลาสมควร 

พระองคทานก็เสด็จกลับทามกลางความชื่นชนยินดีของเหลา

นิสิตและคณาจารยทุกคน เมื่อพระองคทานเสด็จกลับไปแลว

กิจกรรมอ่ืนๆ ก็ดำเนินตอไปจนครบถวนบริบูรณทุกรายการเม่ือ

เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. 

 วันน้ันทุกคนเหน่ือยไปตามๆ กัน แตเปนการเหน่ือยท่ี

สนุกสนาน ปลาบปล้ืม ปติยินดี ภาคภูมิใจ ท่ีทุกคนไดมีสวนรวม

ในการสรางประวัติศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะตอง

บันทึกไวในสวนหนึ่งของประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย

ควันหลง

 รุงข้ึนอีกวันหน่ึง เปนวันท่ีนิสิตปริญญาเอกพัฒนศึกษา

ศาสตรมีตารางเรียน สมเด็จพระเทพฯเสด็จมาทรงพระอักษร

ตามปกติ พระสหายท้ังพากันกราบบังคมทูลถามดวยความเปน

หวงวา พระองคทรงพระเกษมสำราญดีหรือไม พระองคทานทรงมี

รับส่ังตอบวาสบายดี ดร.อุไร แฉลม พระสหายหญิงกราบบังคมทูลวา

ทรงเหน่ือยหรือไม ทรงมีรับส่ังตอบวา “ไมเหน่ือยหรอก สนุกดี”

ดร.โกวิท วงศสุรวัฒน ผูชวยผูอำนวยการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

ทบวงมหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลถามถึงขาวที่หนังสือพิมพลง

วา ทรงไดรับบาดเจ็บท่ีพระชานุ(เขา) ในการทรงบาสเกตบอลเปน

ความจริงเพียงใดพระองคทรงแยมพระสรวลรับสั่งตอบวา

 “ไมมีอะไรหรอก ไมไดเปนอะไรเลย”
 ดร.อรอนงค เย็นอุทก พระสหายหญิงอีกคนหนึ่งกราบ

บังคมทูลถามวา 

 “เมื่อสักครูนี้ พระองคทรงมีรับสั่งเลาใหฟงวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทอดพระเนตรขาวการแขงขัน
จากโทรทัศน ไมทราบเกลาวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีรับสั่งอยางไรบางเพคะ”
 คราวนี้พระองคทานทรงพระสรวลและมีรับสั่งตอบวา

 “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งชมเชยวา
 เกงน่ี ขนาดเลนแบดมินตันไมเปน ก็ยังสามารถแขงกับเขาได”
 แลวมีรับสั่งเพ่ิมเติมวา

 “พอเวลาประมาณสองยาม พระบาทสมเด็จพระ-
เจาอยูหัวก็มีรับสั่งใหเขาเฝา และไดทรงสอนใหเลนแบด-
มินตันอยูตั้งนาน” 
 จากวันน้ันจนถึงวันน้ีพวกเราชาวศรีนครินทรฯ ก็ยังปล้ืมปติ

ในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลาลนกระหมอมท่ีไดทรงมีพระราช

ดำริใหมีกิจกรรมกีฬาน้ีข้ึน ส่ิงท่ียังคงเหลืออยูจากกิจกรรมในวันน้ัน

ก็มีภาพถายซ่ึงยังคงติดอยูในหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยศรี-

นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตกลาง และเทปโทรทัศนซ่ึงถูกเก็บรักษา

ไวที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษานอกจากน้ันมหาวิทยาลัยยังได

รวบรวมภาพกิจกรรมเหลาน้ันทำเปนปฏิทินออกจำหนายรวบรวม

เปนเงินรายไดจำนวนหนึ่งจัดตั้งเปนกองทุนสมเด็จพระเทพฯ 

เพื่อชวยเหลือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ตอไป

ความใฝรูของสมเด็จพระเทพฯและการทำปริญญานิพนธ

 โครงสรางของหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาพัฒนศึกษาศาสตร ประกอบดวยวิชาตางๆ รวมหนวยกิต

ท่ีจะตองเรียนท้ังส้ินไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิต (ตามระบบทวิภาค)

 ทั้งนี้ไมนับรวมปริญญานิพนธ ซึ่งนิสิตทุกคนตองทำ

(ในปจจุบันน้ีมีเรื่องแปลกๆ คือ ในมหาวิทยาลัยไทยหลายแหง
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มีการทำวิทยานิพนธท่ีมีหนวยกิต แถมอางวาของใครยากกวาของ

ใคร ในแงท่ีวาหนวยกิตในการทำวิทยานิพนธมากกวากัน แถมมี

การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธกันภาคละ ๑-๕ หนวยกิต

ก็มี) และจะตองเรียนสำเร็จในเวลาไมเกิน ๕ ป คร้ันถึงภาคเรียน

สุดทาย คือ ภาคเรียนที่สองของป ระหวางเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๒๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ บรรดาแกง ออฟ อีเลฟเวน

มีหนวยกิตท่ีจะตองลงเรียนกันอีกเพียง ๔ หนวยกิตเทาน้ัน แลว

ก็จะไดเริ่มตนทำปริญญานิพนธกันเสียที (การเรียนในระดับ

ปริญญาโท ปริญญาเอกสวนใหญไมต่ำกวารอยละแปดสิบโดย

ประมาณ ท่ีเรียนกันไมจบก็เพราะทำวิทยานิพนธไมเสร็จน่ันเอง)

 คราวนี้ วิชาที่เหลืออยูเปนวิชาบังคับ คือ “วิชาปฏิบัติ

งานในโครงการพัฒนา” ๒ หนวยกิต กับ “วิชาสัมมนาผลงานวิจัย

ทางพัฒนศึกษาศาสตร” ๒ หนวยกิต ทุกคนก็ตองกังวลถึงวิชา

ฝกงานกันทั้งนั้น จนกระทั่งวันหนึ่งสมเด็จพระเทพฯ ตรัสแบบ

เปรยๆ ในหองเรียนวามีอีก ๒ วิชา คือ วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ

การทางหลักสูตร และวิชาเทคนิคการประเมินผลโครงการ เปน

วิชาท่ีนาสนใจ ถาเรียนแลวนาจะเอาไปใชประโยชนจริงๆ ไดเยอะ

เลย นาจะลงเรียนกันในเทอมสุดทาย

 วิชาแรกท่ีกลาวมาน้ันมี ๓ หนวยกิต และวิชาท่ีสองอีก

๒ หนวยกิต รวมเปน ๕ หนวยกิต ซึ่งทำใหมีผูเดือดรอนขึ้นมา

ทันที คือ อาจารยโกวิท เพราะเห็นวา แควิชาแพ็คติคัมวิชาเดียว

ก็เหลือรับแลว ถาจะตองเพิ่มอีก ๒ วิชาตองแยแนๆ ที่ซ้ำราย

ก็คือ วิชาแพ็คติคัมอาจจะตองทำงานตางจังหวัด ทำใหการเขามา

เรียนทุกสัปดาหนั้นลำบากมาก เรื่องนี้ทำใหสมเด็จพระเทพฯ

แยมพระสรวลอยางรูเทาทันอาจารยโกวิท วาครานท่ีจะเรียนเสีย

แลว แตก็ไมไดตรัสวาอยางไร

 เม่ือถึงเวลาลงทะเบียนเรียนวิชาเทอมสุดทายปรากฏวา

สมเด็จพระเทพฯพรอมทั้งพระสหายทุกคนเวนแตอาจารยโกวิท

ลงทะเบียนวิชาท้ังหมด ๙ หนวยกิต แทนท่ีจะเปน ๔ หนวยกิต

ทำใหที่สุดแลวอาจารยโกวิท ตองตัดสินใจอยางเด็ดขาดวาจะตอง

ตามเสด็จลงทะเบียนเรียนเพ่ิมอีก ๕ หนวยกิต โดยท่ีจะขอ Audit

เสียทั้งหมด ไมตองเอาเครดิต เพราะเครดิตท่ีลงไวก็ครบ ๔๕ 

หนวยกิตอยูแลว (ท้ังน้ีก็เน่ืองมาจากวาอาจารยโกวิทกลัวจะสอบตก

ก็เลยตองพยายามเรียนใหนอยที่สุดนั่นเอง)

 แตแผนการของอาจารยโกวิทก็สำเร็จไดเพียงคร่ึงเดียว

เนื่องจากวาทานอาจารย ดร.วิชัย วงศใหญ และทานอาจารย 

ดร.ชมพันธ กุญชร ณ อยุธยา ซ่ึงรวมกันสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ

การทางหลักสูตร ซึ่งเปนวิชาเอกของหลักสูตรปริญญาเอกสาขา

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ไดยอมอนุญาตใหอาจารยโกวิทลงทะเบียน

เรียนแบบ Audit ได เพราะไดไปเรียนทานอาจารยทั้งสองตาม

ตรงวากลัวตก เน่ืองจากยังไมเคยเรียนเร่ืองราวการวางหลักสูตร

ในการศึกษาเลยแมแตวิชาเดียว ไมวาในระดับไหนก็ตาม แตใน

วิชาเทคนิคการประเมินผลโครงการน้ัน ทานอาจารย ดร.สมพร 

บัวทอง อาจารยผูสอน ไดมอบสายตาแหงความเมตตาใหแก

อาจารยโกวิท พรอมกับคำตอบในการขอ Audit วา

 “ไมได เมื่อมาเรียนมาสอบแลวก็ตองประเมินผล
กันอีกอยางหนึ่ง ถาไมสอบแลวคนเรียนมักเกเร มามั่ง 
ไมมามั่ง รำคาญ จะเรียนก็เรียนใหจริงจังอยาโยเย”
 คำตอบนี้ทำใหอาจารยโกวิทตองยอมจำนนแตโดยดี

เพราะพิจารณาตามปูมประวัติศาสตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาและ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แลวไมเคยปรากฏ

วามีใครกลาเถียง ศาสตราจารย ดร.สมพร บัวทอง เลยแมแต่

คนเดียว อาจารยโกวิทจึงลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น ๔๗ หนวยกิต

 เกินจากท่ีกำหนดไว ๒ หนวยกิต

 คราวนี้ จะไดขอนำเน้ือหาของวิชาทั้งสองน้ีวาเปนวิชา

ที่วาดวยเรื่องอะไร เพื่อที่จะไดชวยกันพิจารณาดูวาเหตุใดสมเด็จ

พระเทพฯ จึงไดสนพระทัยที่จะทรงศึกษานัก

หลักสูตร ๗๗๑ ทฤษฎีและการปฏิบัติทางหลักสูตร ๓ หนวยกิต 

 เปนการศึกษาและวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานทางดานสังคม

จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร เพ่ือเปนแนวทางในการสราง

หลักสูตรระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับทองถิ่นและวัยของผูเรียน

วิเคราะหโครงสรางของหลักสูตร ศึกษาและติดตามความเคล่ือนไหว

ในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอกประเทศ วิธีการศึกษาเนน

หนักในเร่ืองการคนควา อภิปราย และวิเคราะหหลักสูตรในระดับ

ตางๆ 

 หลักสูตร ๗๘๔ เทคนิคการประเมินผลโครงการ 

๒ หนวยกิต 

 ศึกษาหลักการและฝกปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการประเมินผล

ของโครงการพัฒนาแบบตางๆ เชน การศึกษาเปาหมายของ

โครงการ วิธีการปฏิบัติงานของโครงการ ผลท่ีบังเกิดจากโครงการ

ตลอดจนวิธีเสนอบทวิเคราะหหรือเสนอแนะเพ่ือแกไขปรับปรุง

การทำงานของโครงการน้ันๆ ในอนาคต

 การท่ีไดเรียนวิชาท้ังสองน้ีทำใหไดประจักษกับความจริง

ท่ีวาหลักสูตรท่ีเราใชกันมาต้ังแตอดีตน้ันมักจะไปลอกของฝร่ังมา

ท้ังน้ัน เวลามาสอนก็เอาตัวอยางของฝร่ังมาสอนกัน แถมยังพูดให้

เจ็บใจอีกวาใหพวกนิสิต นักศึกษาไปประยุกตใหเขากับสังคมไทย

เอาเองก็แลวกัน ทั้งๆ ที่พวกครู-อาจารย ก็ยังประยุกตไมได

แลวเด็กจะไปประยุกตไดอยางไร ปญหาหลักที่สำคัญของการ

ศึกษาไทยก็คือ เราไปเอาความรูของฝรั่งมา แตไมไดเอาวิธีคิด
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ของฝรั่งมาดวย ความเขาใจในความรูของฝรั่งจึงเกิดขึ้นไดยาก

คนไทยเราจึงใชวิธีทองจำเอาเปนสวนใหญ โดยปราศจากความ

เขาใจ พอสอบเสร็จแลวก็ลืม เรามักจะทำหลักสูตรกันแบบเอา

งายๆ พอสะดวกคนสอน โดยท่ีไมคำนึงถึงคนเรียน และการราง

หลักสูตรนั้นไมเคยที่จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับทองถิ่นและ

วัยของผูเรียนเลย ท่ีนาจะพิจารณากันใหจงหนักในการจัดคนสอน

ตามหลักสูตร ก็คือ คำของพระเดชพระคุณของพระธรรมปฏก 

(ป.อ. ปยุตโต)ที่วา 

 “ จะสอนวิชาเฉพาะวิชาชีพ ใหใชผูเช่ียวชาญ แต
จะสอนวิชาพื้นฐาน ตองใชนักปราชญ ” 
 สรุปแลว เร่ืองหลักสูตรวิชาตางๆ ทุกระดับช้ันไมวาจะ

เปนชั้นอนุบาล ประถม มัธยม อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษาน้ัน

จำเปนตองมีการอภิปรายใหกระจางทุกฝายท้ังครู นักเรียน ผูปกครอง

เปนระยะๆ หลักสูตรไมใชส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ หลักสูตรก็มีลักษณะเปน

อนิจจัง ยอมตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับกาลสมัย

และท่ีแนๆ  คือ คนท่ีรางหลักสูตรตองเขาใจในหลักสูตรท่ีตัวเอง

รางขึ้นมาดวย ไมใชไปเที่ยวลอกเอาหลักสูตรของฝรั่งมาโดยไม

เขาใจถึงวัฒนธรรมไทยอยางแทจริง

 ที่สิงคโปร อัตราเงินเดือนครูเมื่อเทียบกับผูพิพากษา 

อัยการแลว เงินเดือนครูสูงกวา เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปรเชื่อวา

ถาครูสอนดีแลว เรื่องก็ไมตองไปถึงอัยการ ผูพิพากษา

 สำหรับวิชาเทคนิคการประเมินผลโครงการนั้นไดเรียนรู

เร่ืองท่ีนาสนใจสำหรับประเทศไทยของเรา คือเราไมคอยประเมินผล

โครงการกัน แบบวาทำแลวก็แลวกันไปเปนสวนใหญ ถามีการ

ประเมินก็มักจะประเมินกันแบบสมยอมกันเสียมาก ความจริง

การประเมินน้ัน ประเมินไดตลอดเวลา ไมใชเฉพาะแตตอนท่ีทำ

โครงการเสร็จแลวเทาน้ัน การประเมินกอนทำ ระหวางทำ แลวก็

ตอนทำเสร็จแลว มีความสำคัญอยางย่ิง

 ในระบบราชการไทยน้ันถามีการประเมินโครงการกันดีๆ

แลว ปญหาเร่ืองการทำโครงการท่ีไมคุม โครงการท่ีสูญเปลาก็จะ

ลดลงไป เปนการประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน

ไปไดอยางมากทีเดียว

 เร่ืองที่ไดกลาวมานี้ทำใหเห็นไดเปนอยางดีวา สมเด็จ

พระเทพฯทรงมีความใฝรู สมกับท่ีทรงเปนนักปราชญอยางแทจริง

 ในที่สุดเมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงศึกษารายวิชาตางๆ 

ครบตามหลักสูตรแลว ยังไดทรงสอบผานการสอบอ่ืนๆ ไดอยาง

ดีเย่ียม ตามขอกำหนดของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต กลาวคือ

ทรงสอบผานภาษาอังกฤษเม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๒๕ ทรงสอบ

ผานการสอบเบ้ืองตน เม่ือวันท่ี ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ และ

ทรงสอบผานการสอบขอเขียนพิสดาร เม่ือวันท่ี ๑๘-๒๕ กุมภาพันธ

๒๕๒๖ ตอมาทรงเสนอเคาโครงปริญญานิพนธในหัวขอเร่ือง การ

พัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และทรงไดรับอนุมัติใหดำเนิน

การทำปริญญานิพนธได เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๘ โดย

มีคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธดังน้ี

• ศาสตราจารย ดร.กานดา ณ ถลาง ประธานกรรมการ  

• ศาสตราจารย ดร.สมพร บัวทอง  กรรมการ    

• ศาสตราจารย ดร. พจน สะเพียรชัย กรรมการ        

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพันธุ กุญชร ณ อยุธยา กรรมการ 

• รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ กรรมการ

 ปฐมเหตุที่ทรงเลือกหัวขอวิทยานิพนธ “การพัฒนา

นวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” น้ัน เน่ืองมาจากทรงสนพระทัยการ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ทรงตระหนัก

วาภาษาเปนเครื่องแสดงเอกลักษณของชาติและเปนเครื่องมือ

ส่ือสารถายทอดศิลปวิทยาการและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนมรดกตกทอด

อันล้ำคาของชาติ การมีทักษะในการเขาใจและใชภาษาไทยได้

เปนอยางดีจึงมีความสำเร็จอยางยิ่งสำหรับชนชาวไทย อน่ึงใน

ปจจุบันนี้ปรากฏวาสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยมีปญหา

กลาวคือ นักเรียนไมคอยสนใจเรียนภาษาไทย และมีความรู

ความสามารถและทักษะในการเขาใจและใชภาษาไมเพียงพอ

ดวยเหตุน้ีจึงทรงนำเสนอวิธีการสอนภาษาไทยในลักษณะนวัตกรรม

เสริมทักษะการเรียนการสอน ซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะชวยสงเสริมความ

สนใจการเรียนภาษาไทยของนักเรียนสถานหน่ึง และเปนส่ือท่ีจะ

ชวยครูใหสอนงายขึ้นอีกสถานหน่ึง อีกทั้งจะชวยเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถในวิชาภาษาไทย ตลอดจนความรูสืบเน่ืองตางๆ ไดดวย

 ในปริญญานิพนธฉบับน้ีสมเด็จพระเทพฯ ไดทรงสราง

และพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การท่ีทรงเลือกเสนอนวัตกรรม

สำหรับการศึกษาภาษาไทยในระดับน้ี เน่ืองจากนักเรียนท่ีเรียนจบ

ในระดับการศึกษาน้ีทุกคนควรจะเปนผูมีความรูความสามารถเปน

อยางดี ในการฟง การพูด การอาน การคิด และการเขียน ภาษาไทย

ตลอดจนความรูสืบเน่ืองรอบตัวหลายๆ ดาน อันจะเปนรากฐาน

การสรางความคิดท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาชาติบานเมือง

ตอไปได

 การสรางและพัฒนานวัตกรรมน้ีมีขั้นตอนสำคัญ คือ

ทรงศึกษาหลักสูตรภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโดยละเอียด

ศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับช้ันน้ี จาก

เอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และจากการประชุมครูสอนภาษาไทย

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๓๘ คน แลวทรงนำ
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ขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรมเสริมทักษะการ

เรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกอบดวยบทเรียน ๑๐ บท ซ่ึงไดทรงคัดเลือกเน้ือหาสาระท่ีมี

ความหลากหลาย มีแบบการประพันธตางๆ กัน เพ่ือใหนักเรียน

เรียนภาษาไทยดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน รักการเรียน

ภาษาไทย และในขณะเดียวกันก็ไดความรูเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีสืบ

เน่ือง เชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร

ภูมิศาสตร วรรณคดี ทำใหนักเรียนมีความรูเพิ่มเติมกวางขวาง

ย่ิงข้ึน นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตร ตอจากน้ันไดขอให

ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในการสอนภาษาไทยตรวจ แสดง

ความคิดเห็นและปรับปรุงจนไดนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพดี เปนที่

พอใจแลวจึงนำเอานวัตกรรมท่ีปรับปรุงแลวน้ีไปตรวจสอบคุณภาพ

อีกครั้งหน่ึง โดยใชทดลองสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวน 

๓๑ คน เม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนแลวไดสัมภาษณครูผูสอน

และนักเรียนทุกคนเพื่อศึกษาปฏิกริยายอนกลับที่เปนความคิด

เห็นเกี่ยวกับคุณภาพของนวัตกรรมในแงมุมตางๆ 

 การสรางและพัฒนานวัตกรรมดวยวิธีการดังกลาวแลวน้ัน

ปรากฏผลเปนนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณภาพอยูในเกณฑดี 

ท้ังน้ีประเมินไดจากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในทางภาษาไทย

ความคิดเห็นและประสบการณของครูท่ีทดลองใชสอนและปฏิกริยา

ยอนกลับจากนักเรียนท่ีเรียนท้ังหมด นอกจากน้ีกระบวนการนำเสนอ

นวัตกรรมนี้มีลักษณะกระตุนเราใจ และสงเสริมใหเยาวชนมี

ความรักและผูกพันในภาษาไทย มีความภาคภูมิใจ มีคานิยมท่ีจะ

ใชภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสมกับกาละเทศะและบุคคล และ

มีความกระตือรือรนท่ีจะศึกษาคนควาเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทย

และความรูที่สืบเนื่อง นวัตกรรมที่ทรงสรางขึ้นจะเปนประโยชน

อยางยิ่งแกทั้งครูและนักเรียน ตลอดจนผูที่จะแสวงหาความรู

ดวยตนเอง

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาสอบปากเปลาปริญญานิพนธ

ในวันจันทรท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร ซ่ึงนับเปนข้ันตอนสุดทายของการศึกษาระดับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการสอบประกอบดวยคณะกรรมการที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ อันมีศาสตราจารย ดร.สมพร บัวทอง เปน

ประธาน ศาสตราจารย ดร. พจน สะเพียรชัย ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ชมพันธุ กุญชร ณ อยุธยา รองศาสตราจารย ดร. วิชัย วงษใหญ

เปนกรรมการ และมีศาสตราจารย ม.ล.จิรายุ นพวงศ เปนกรรมการ

สอบภายนอก

 คณะกรรมการไดพิจารณาผลการสอบในดานระเบียบ

วิธีวิจัย คุณคาของเร่ืองท่ีทรงนิพนธและพระปรีชาสามารถในการ

สอบแลว ลงมติใหทรงสอบผานอยางยอดเย่ียม สภามหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ไดอนุมัติใหทรงสำเร็จการศึกษาตั้งแตวันที ่

๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 ดังนั้นหากนับตั้งแตวันที่สมเด็จพระเทพฯเริ่มมาทรง

พระอักษรระดับปริญญาเอกในวันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

แลว ก็รวมเวลาทั้งสิ้น ๕ ป ๖ เดือน และ ๑๖ วัน 

 ทวาหากเร่ืองราวจะจบลงแตเพียงเทาน้ีก็ดูจะไมครบถวน

สมบูรณ เพราะอันที่จริงแลวเรื่องราวที่สมเด็จพระเทพฯ ทรง

พระอักษรในระดับปริญญาเอกนั้นสมควรที่จะเติม วันที่ ๑๘ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เขาไปดวยอีกวันหน่ึง เพราะเปนวันสำคัญ

ที่ทำใหบรรดาแกง ออฟ อีเลฟเวน ตองนอมระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ เปนอยางยิ่ง 

 โดยท่ีปฐมเหตุของเร่ืองน้ีเร่ิมข้ึนในวันท่ี ๑๗ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๒๙ อันเปนวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลา

ใหสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาทรงปฏิบัติ

พระราชกิจแทนพระองค ตามหมายกำหนดการน้ันก็จะมีการถวาย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตแดพระองคทานกอน แลวพระองคทานก็จะ

ไดพระราชทานปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษาตอไป และในการน้ี

โทรทัศนชอง ๕ ก็ถายทอดสดตลอดต้ังแตเริ่มพิธี

 ในวันรับปริญญาจริงๆ นั้น ปรากฎวาดวยพระบารมี

ของสมเด็จพระเทพฯจริงๆ จึงสามารถทำการถายทอดสดได เพราะ

วาไฟฟาที่ใชในการถายทอดสดน้ัน ทางผูถายทอดก็เอาปลั๊กมา

เสียบกับเสาไฟฟาของมหาวิทยาลัยน่ันเอง ซ่ึงมาทราบในภายหลัง

วากระแสไฟฟาไมแรงพอ ดังน้ัน เฉพาะพิธีทูลเกลาฯถวายปริญญา

แดสมเด็จพระเทพฯน้ันยังสามารถถายทอดสดไปท่ัวประเทศได

แตพอเมื่อเร่ิมที่จะพระราชทานปริญญาโดยพระราชทานผูที่ได

รับปริญญาเอกกอน ซ่ึงทำให ดร.โกวิท วงศสุรวัฒน ไดเปนผูเขา

รับพระราชทานปริญญาเปนคนแรก เพราะช่ือเริ่มตนดวย ก.ไก 

 ทวาพอไดมีการขานช่ือ และ ดร.โกวิทขยับตัวกาวเดิน

ไดเพียงกาวแรก ไฟฟาก็ดับลงทันทีทำใหตองรับรับปริญญากัน

ท้ังมืดๆ อยางน้ันเอง กวาท่ีไฟฟาจะมาก็ตอนท่ีจะหมดพวกปริญญา

เอกเดินไปรับปริญญาแลวเพราะวาทางโทรทัศนไดดึงปลั๊กออก

เลิกการถายทอดสด จึงมีไฟพอใชไดในหอประชุม

 ในชวงเย็นของวันน้ันมีการแสดงและการจุดพลุกันเปน

การใหญ เหลาแกง ออฟ อีเลฟเวน ก็มีโอกาสเขาเฝาสมเด็จ

พระเทพฯอยูภายในพลับพลาที่ประทับที่สรางขึ้นช่ัวคราวเอาไว

เปนท่ีประทับทอดพระเนตรการแสดงและจุดพลุโดยเฉพาะ

 สมเด็จพระเทพฯทอดพระเนตรเห็นหนาบรรดาพระสหาย
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แหงไปตามๆ กันทุกคน ก็ทรงพระสรวลแลวตรัสวา “พรุงนี้
มารับใหมอีกทีจะไดรูปสวยๆ หนอย” 
 อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม หล่ังมาเอง

เหมือนฝนอันช่ืนใจ จากฟากฟาสุราลัยสูแดนดิน บทกวีจากเร่ือง

เรื่องกามนิต-วาสิษฐี นี้ชางกลาวไดตรงความจริงอยางยิ่ง เพราะ

ทันทีท่ีบรรดาพระสหายไดยิน ใบหนาท่ีแหงๆ อยูน้ันก็กลับสดช่ืน

ขึ้นทันทียังกับวามีคนเอาน้ำมาพรมใหอยางนั้น

 ดังน้ันในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ บรรดาแกง

ออฟ อีเลฟเวน ก็ไดพากันไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจาก

พระหัตถของสมเด็จพระเทพฯกันอีกครั้ง ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตาม

พระราชกระแสท่ีวา “จะไดรูปสวยๆ หนอย”
 ดวยพระมหากรุณาธิคุณท่ีไมมีขอบเขตจำกัดของพระองค

ทานน้ีเอง จึงทำใหพระบารมีของสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีมีมากลนรำพันอยางแทจริงและเรื่องราว

การทรงพระอักษรระดับปริญญาเอกของ สมเด็จพระเทพฯ ท่ี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็จบลงอยางสมบูรณดวยประการ

น้ีเอง

บรรณานุกรม   

 โกวิท วงศสุรวัฒน .เม่ือสมเด็จพระเทพทรงพระอักษร

ระดับปริญญาเอก (บริษัท พี.วาทิน พับลิเคช่ัน จำกัด : กรุงเทพ)

๒๕๔๔  

 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ .สำนักงาน.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี สิรินธร รัฐสีมา-

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี กับการปฐมศึกษา  

(กระทรวงศึกษาธิการ : กรุงเทพ) ๒๕๒๗.  

 “คูสราง คูสม” ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๒๔ . หนา ๙-๑๒  

 วารี อัมไพรวรรณ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี…องคปยชาติ รัตนนารีศรีสยาม (สำนักพิมพ

ภัทรินทร : กรุงเทพ) ๒๕๓๘.  

 ศรีนครินวิโรฒ.มหาวิทยาลัย.เจาฟานักพัฒนา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กับพัฒนาศึกษาศาสตร 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ : กรุงเทพ) ๒๕๓๔.  

 ศรีนครินวิโรฒ.มหาวิทยาลัย.ประมวลพระฉายาลักษณ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร-

ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ : 

กรุงเทพ) ๒๕๒๙. 

 

 ศรีนครินวิโรฒ.มหาวิทยาลัย.วันสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ : 

กรุงเทพ) ๒๕๓๕.
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คำออกตัว 

 ขาพเจาเขียนบทความนี้ในขณะที่รับการศึกษาอบรม

อยูตางประเทศ โดยไมไดเปดบันทึกใดๆ เปนการเขียนจาก

ความทรงจำโดยแท เหตุที่ตองรีบดวนถึงขนาดนั้น เพราะตองการ

จะสงตนฉบับใหทันการจึงไมสามารถจะรอคอยเพ่ือกลับมาคนควา

เอกสารใด ๆ ได ดังนั้นขอเขียนจึงอาจจะขาดความสมบูรณ

ในดานสาระบางประการไปบาง ตัวอยางเชน ชื่อของผูเกี่ยวของ

บางทานจำเปนตองถูกละเลยไป เพราะขาพเจาจำนามสกุลไมได

เนื่องจากใชแคชื่อเลนกันอยูเปนประจำ เหลานี้เปนตน ขาพเจา

หวังวาคงจะไดรับการใหอภัยจากทานผูอาน หากบังเอิญพบขอ

บกพรองดังกลาวนั้น

คำเกริ่นกลาว

 นับเป็นเกียรติประวัติที ่ยิ ่งใหญ่ทางการกีฬาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ในขณะที่ทรงเปนนิสิตปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร 

รุนที่ ๔ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาใหมีการแขงขัน

กีฬาระหวางนิสิตปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตรกับสาขาวิจัย

และพัฒนาหลักสูตรขึ้นที่โรงพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตประสานมิตร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

 บรรยากาศของกิจกรรมกีฬาในวันประวัติศาสตรนี้

เปนไปอยางอบอุนสนุกสนาน เปนที่ชื่นชมแกมวลนิสิตและ

คณาจารยโดยท่ัวกัน ไมวาจะเปนผูที่ไดมีโอกาสเขาชมกิจกรรม

ขึ้นโดยตรงหรือรับทราบจากสื่อมวลชน เชน โทรทัศน หรือ

หนังสือพิมพก็ตาม

 ถึงแมวาวันแหงความปติยินดีนั้นจะไดผานพนไปแลว

หลายป แตทุกคนที่มีสวนรวมในกิจกรรมน้ันยังคงมีความรูสึก

คลายกับวา เหตุการณเพิ่งจะผานไปเม่ือวันวานน้ีเอง เพราะ

ภาพตางๆ ในวันนั้นยังคงติดอยูชัดเจนในความทรงจำของทุกคน

อยางยากท่ีจะลืมเลือน

 เพ่ือเปนการชวยกระตุนความทรงจำใหแกผูมีสวนรวม

ในกิจกรรมน้ัน และเพื่อเปนการเลาสูกับทานผูไมมีโอกาสไดรวม

ในกิจกรรมนั้น คณะกรรมการจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพฯ 
ท ร ง กี ฬ า ที่  ม ศ ว  ป ระ ส า น มิ ต ร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงไดขอรองแกมบังคับใหขาพเจา

ในฐานะเปนผูรวมจัดกิจกรรมนั้นคนหน่ึงเขียนเลาถึงเหตุการณ

ในวันน้ันพรอมทั้งเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังตามสมควรดังตอไปน้ี

ปฐมเหตุของการแขงขันกีฬานัดประวัติศาสตร

 ในการศึกษารายวิชาหนึ่งของนิสิตปริญญาเอกสาขา

พัฒนศึกษาศาสตร ซึ่ง ศ.ดร. เฉลียว บุรีภักดี เปนผูสอนน้ัน 

นิสิตทุกคนจะตองเสนอรางโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศ

คนละหน่ึงโครงการ นอกเหนือไปจากการอภิปรายและการสอบ

ปลายเทอม วิธีการเสนอโครงการน้ันก็คือ นิสิตจะตองเสนอราง

โครงการตออาจารยหนึ่งฉบับ และถายเอกสารรางโครงการนั้น

แจกเพ่ือนรวมชั้นคนละหนึ่งฉบับ จากนั้นก็จะผลัดกันมาอธิบาย

โครงการของตัวเองที่หนาชั้น โดยเปดโอกาสใหอาจารยและ

เพื่อนรวมชั้นซักถาม อภิปราย โตแยง ชี้แจงจุดออน จุดเดนของ

โครงการและลงทายดวยการยอมรับหรือไมยอมรับ ดร. สมเกียรติ

ชอบผล และ ดร. โกวิท วงศสุรวัฒน เรียกการกระทำเชนน้ีวา

“การข้ึนเขียง” ซึ่งความจริงแลวก็เปนการเรียกชื่อไดใกลเคียง

กับความเปนจริงมาก ขาพเจาในฐานะผูมีกีฬาอยูในหัวใจไดเสนอ

“โครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งเปนโครงการที่มี

จุดท่ีนาสนใจมากหรือจะเรียกวามีเสนหแรงก็ไดเพราะใคร ๆ ก็

ชอบซักถามและอภิปรายจนตองเสนอแลวเสนออีกถึง ๓ ครั้ง 

อาจารยและเพื่อนรวมชั้นจึงไดยอมรับ เมื่อโครงการกีฬาเพื่อ

การพัฒนาประเทศของขาพเจารอดพนการถูกสับบนเขียงมาไดแลว

สมเด็จพระเทพฯ ไดทรงมีรับสั่งกับพระสหายในช้ันเปนเชิงสัพยอก

วา การกีฬาน้ีเปนเร่ืองสำคัญนะ เพราะสามารถพัฒนาคนและ

พัฒนาประเทศได เพราะฉะน้ันเราควรจะจัดการแขงขันกีฬา

ระหวางนิสิตปริญญาเอกทั้งสองสาขานี้ขึ้น โดยมอบหมายให

ชาญชัยเปนผูจัดการ

 เมื่อขาวนี้แพรกระจายออกไปก็กอใหเกิดความตื่นเตน

ทางการกีฬาแบดมินตัน และบาสเกตบอลข้ึนในหมูนิสิตบัณฑิต

ศึกษาที่ มศว ประสานมิตรอยางเห็นไดชัด ทุกเชาและวันเสาร

จะมีนิสิตบัณฑิตศึกษาลงทำการซอมแบดมินตันและบาสเกตบอล

กันอยางคึกคัก ทีมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรน้ัน นอกจากกลุม
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นิสิตรุนป ๒๕๒๕ แลวยังมีนิสิตรุนพี่ คือ ดร. วัน เดชพิชัย

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี มาชวยซอมชวยเลนดวย

เลยสนุกใหญ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งใหพวกเราทราบ

เปนระยะ ๆ วา พระองคทานทรงเริ่มซอมแลวนะ ใหพวกเรา

ซอมกันเสียบาง ความจริงแลวพวกเราลงซอมกันแทบทุกเชา 

บางวันซอมหนักจนกระทั่งมานั่งหลับในชั้นเรียนก็มี ดร. อาคม 

จันทสุนทร ซึ่งแมจะไมคอยสัดทันเรื่องการกีฬาและขาแขงก็ไม

คอยจะอำนวยใหวิ่งมากนัก ก็ถูกพวกเราเคี่ยวเข็ญใหลงซอมดวย

คนที่เราตามหาตัวมาซอมไมคอยพบคือ ดร. สรรค วรอินทร์ 

จากวิทยาลัยครูพิษณุโลก เพราะเขาแอบไปอยูในท่ีซึ่งเราหาไม

คอยพบอยูเปนประจำ

 นอกจากปญหาการฝกซอม และการจัดทีมแลว

ปญหาตอไปก็คือ การจัดการแขงขันวาเราควรจะจัดการประการใด

จึงจะเปนการเหมาะสมที่สุด หลังจากไดเรียนปรึกษากับอาจารย

อรวรรณ ตัณฑเจริญรัตน อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมของ

นิสิตบัณฑิตศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในขณะนั้นคือ

ศ.ดร. กานดา ณ ถลาง (ถึงแกกรรม) ก็ไดรับขอเสนอแนะวา

ควรจะจัดเปนกิจกรรมรวมท้ังนิสิตปริญญาเอกและปริญญาโท

เพื่อใหเปนกิจกรรมที่ยิ่งใหญสมพระเกียรติ   ขาพเจาก็นำ

ขอเสนอแนะจากบัณฑิตวิทยาลัยไปปรึกษากับคณะกรรมการ

สโมสรนิติบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีอาจารยสาคร ผลกลวย เปนรองประธาน

ดร. สมเกีรยติ ชอบผล เปนเลขานุการ อาจารยกัลยาณี แคนยุกต

เปนเหรัญญิก และอาจารยสุรชัย โกศิยะกุล เปนประธานฝาย

กีฬา พรอมทั้งกรรมการอื่น ๆ  ท่ีไมไดเอยนามอีกจำนวนหนึ่ง 

คณะกรรมการเห็นชอบดวยท่ีจะจัดกิจกรรมกีฬานี้เปนกิจกรรมวัน 

“มหกรรมกีฬานิสิตบัณฑิตศึกษา” โดยกำหนดใหมีกิจกรรมตาง ๆ

ดังนี้

    ๑.แบดมินตันคูผสม ระหวางนิสิตปริญญาเอกทั้งสองสาขา

    ๒.บาสเกตบอลทีมผสมชาย-หญิง ระหวางนิสิตปริญญาเอก

ทั้งสองสาขา

    ๓.การแขงขันแชรบอลหญิง ระหวางนิสิตปริญญาโทชั้นปที่

หนึ่งกับชั้นปที่สอง

    ๔.การแขงขันบาสเกตบอลชาย ระหวางนิสิตปริญญาโทชั้นป

ที่หนึ่งกับชั้นปที่สอง

 โครงการน้ีไดรับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย

และไดนำเสนอตอฝายกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้น

ผศ.ดร. วิจิตร สินสิริ เปนรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตอยู และ

ทานก็ไดใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ทำใหการเตรียมการตางๆ

เปนไปโดยสะดวกในดานการบริหารสวนการจัดการแขงขันน้ัน

อาจารยสาคร ผลกลวย รับภาระไปประสานงานกับคณะพลศึกษา

มศว ประสานมิตร และการเตรียมการก็เปนไปโดยราบรื่น

ทุกประการ

เหตุการณในวันแขงขัน

 และแลววันท่ีทุกคนพากันต้ังตาคอยก็มาถึงเชาวันน้ันอากาศ

แจมใสและเย็นสบายภายในโรงพลศึกษา มศว ประสานมิตร ซ่ึงได

รับการตบแตงอยางสวยงาม โดยฝมือของอาจารยสังเขต นาคไพจิตร

จาก มศว มหาสารคามกับพรรคพวก มีนิสิตเขาไปจับจองท่ีกัน

อยางหนาแนน บริเวณหนาโรงพลศึกษามีแถวนิสิตปริญญาตรี

วิชาพลศึกษาในฐานะเจาของบานยืนเขาแถวรอรับเสด็จอยูสำหรับ

นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น ไดเขาแถวตามสาขาวิชาของ

ตนเอง รออยูแลวภายในโรงพลศึกษา แตละแถวก็มีปายบอกชื่อ

สาขาวิชาเอาไวอยางชัดเจนและสวยงามทุกอยางดูพรอมสำหรับ

การเสด็จมาของพระองคทานเปนอยางยิ่ง

 ครั้นไดเวลาสมเด็จพระเทพฯ ก็เสด็จพระราชดำเนิน

มาถึงพรอมดวย ศ.ดร. นิพนธ ศศิธร อธิการบดี ทานคณบดี-

บัณฑิตวิทยาลัย ทานรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต และคณาจารย

ตามเสด็จมาอยางใกลชิด วันน้ันพระองคทานทรงชุดวอรมสีเทา

ขลิบแดง    ซ่ึงเปนสีประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทรงถือแร็กเก็ตแบดมินตันมาดวย ตลอดทางเสด็จพระราชดำเนิน

สูโรงพลศึกษา ทรงถือแร็กเก็ตนั้นดวยพระองคเอง และแยมพระสรวล

กับการถวายความเคารพของเหลานิสิตที่เขาแถวรอรับเสด็จ

อยูตลอดเวลา  เมื่อเสด็จเขาถึงที่ประทับซึ่งคณะกรรมการ

จัดถวายแลว ดร. สุวัฒน เงินฉ่ำ หัวหนากลุมนิสิตปริญญาเอก

พัฒนศึกษาศาสตร เขาเฝากราบถวายบังคมทูลเชิญเสด็จเพื่อถือ

ปาย “พัฒนศึกษาศาสตร” ประทับยืนแถวรวมกับพระสหาย 

จากนั้นก็เปนพิธีเปดตามพิธีการที่เปนที่ทราบกันอยูทั่ว ๆ ไป 

โดยมีทานอธิการบดีเปนประธานในพิธีเปด

 เมื่อพิธีเปดผานพนไป พิธีกรสนามคือ  ผศ. พวา 

พันธุเมฆา ก็ประกาศวา

        “การแขงขันกีฬารายการท่ีหนึ่งเปนการแขงขันแบดมินตัน
คูผสม ระหวางทีมนิสิตปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร
กับนิสิตปริญญาเอกสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร”
 สิ้นเสียงประกาศก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นกึกกอง เมื่อ

เสียงปรบมือจางลง พิธีกรก็ประกาศรายนามนักกีฬาโดยประกาศ

พระนามของพระองคทานเปนพระองคแรกตามดวยช่ือของขาพเจา

ดร. กาญจนา รุงตรานนท และดร. สมศักดิ์ คำศรี พวกเรา

ทั้งสามคนถวายความเคารพพระองคทาน และทำความเคารพ

ทานประธานและคณาจารย แลวก็เริ่มลงมือตีลูกขนไกขามเน็ต

ไปมาเพ่ือเปนการยืดเสนยืดสาย คร้ันไดเวลาสมควร กรรมการ

(เปนอาจารย มศว พลศึกษา ชื่อ อาจารยเจียมศักดิ์ จำไดวาเปน
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อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย เรียนปริญญาโทพลศึกษา

ขณะนั้น) ก็เชิญนักกีฬามาทำการเส่ียงและเริ่มตนการแขงขัน

ซึ่งขาพเจาจะขอละเวนไมบรรยายรายละเอียดการแขงขัน เพราะ

จะเปนการยืดยาวจนเกินไป สำหรับทานที่สนใจรายละเอียด

นาจะไดติดตอขอชมเทปโทรทัศน ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

เปนผูบันทึกไว ก็จะไดชมรายละเอียดของการแขงขันอยาง

ครบถวน ในท่ีนี้ขอเลาแตเพียงวา ทีมพัฒนศึกษาศาสตรพยายาม

สูอยางสุดฝมือ สมเด็จพระเทพฯ ทรงทำแตมสวยๆ ไดหลายแตม

แตตัวขาพเจาเองไมคอยไดเรื่องไดราวมากนัก เพราะพื้นฐาน

เดิมทางแบดมินตันก็นอยอยูแลว เมื่อมาบวกกับความตื่นเตนเขา

ไปก็เลยไปกันใหญ สรุปแลวทีมพัฒนศึกษาศาสตรแพไปใน

เซ็ทแรกดวยคะแนนใกลเคียงกัน แตจำไมไดวาเทาไรแน (คนแพ

มักจะจำคะแนนไมคอยไดอยางนี้เสมอไปหรือเปลาก็ไมทราบได)

ในชวงพักกอนจะทำการแขงขันเซ็ทท่ีสองนั้น พระองคทานก็

ทรงมารวมกิจกรรมกับพระสหายทั้งหลายอยูตลอดเวลา การแขงขัน

ในเซ็ทท่ีสองนั้นรูปการณของทีมพัฒนศึกษาศาสตรไมดีขึ้นเลย 

ทีมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนำคะแนนหางออกไป ๆ เรื่อย ๆ 

จนขณะหนึ่ง พระองคทานหันมามีรับสั่งวา

 “เห็นทีจะไมไหวแลวมั้งเรา” 
ขาพเจาทูลพระองคทานไปวา

 “ก็คงจะเปนไปในทำนองนั้นแหละพระพุทธเจาขา”
 หลังจากพยายามฮึดสูตอไปไดอีกไมนาน ทีมวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรก็ทำคะแนนเกมไป โดยท่ีพัฒนศึกษาศาสตรเพิ่ง

จะทำคะแนนไดนิดเดียวเทานั้นเอง ก็เลยเปนอันวาพัฒนศึกษา-

ศาสตรไดเปนพระเพราะเปนผูแพ สวนวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

นั้นถึงจะเปนผูชนะก็คงจะไมยอมเปนมารแนนๆ 

 เมื่อการแขงขันแบดมินตันสิ้นสุดลง ก็มีการตระเตรียม

รื้อถอนอุปกรณสนามแบดมินตันออก เพื่อจะไดทำการแขงขัน

บาสเก็ตบอลทีมผสมตอไป

 พิธีกรสนามประกาศวา

 “ตอไปจะเปนการแขงขันรายการที่สอง ซ่ึงเปนการแขงขัน
บาสเกตบอลทีมผสม ระหวางทีมพัฒนศึกษาศาสตรกับทีมวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร”
 ผูชมปรบมือกันอีกอยางกึงกอง และเสียงปรบมือยิ่งดัง

ขึ้นอีกเปนสองเทาเมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำทีมพัฒนศึกษาศาสตร

ในชุดเสื้อสีบานเย็นมีตราภาพฝพระหัตถประทับกลางอกเสื้อและ

กางเกงวอรมขายาวสีเทาขลิบแดง ลงสูสนาม ทีมวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรก็ไมนอยหนา นำหนาลงสนามโดยหัวหนาช้ันแตไมใช

หัวหนาทีมคือ ดร. นายแพทยหญิง พันเอกพิเศษ มยุรี พลางกูร

ในชุดเสื้อสีเทากางเกงวอรมขายาวสีกรมทา โดยไดรับเสียงปรบมือ

ไมยิ่งหยอนไปกวาทีมพัฒนศึกษาศาสตรเลย พอลงสนามได 

นักกีฬาก็วอรมกันใหญ วิ่งชูด ยืดชูด ดูคึกคักไมใชเลนเลย ได

เวลาสมควรกรรมการผูตัดสินทานหน่ึงคือ อาจารยอรุณ วรทอง 

หัวหนาภาควิชาพลศึกษา อดีตนักบาสเกตบอลทีมชาติไทยชื่อดัง

ก็เปานกหวีดใหสัญญาณหยุดวอรมได เพราะคงจะเห็นวาขืนให

ทำการวอรมตอไป นอกจากไมทำใหชูดแมนขึ้นแลว ยังจะทำให

นักกีฬาหมดแรงกอนทำการแขงขันเสียเปนแนแท กติกาของเรา

มีงาย ๆ คือ เลนตามกติกาบาสเกตบอลสากลทุกประเภท

ยกเวนแตวาจะตองมีผูเลนสุภาพสตรีอยูในสนามอยางนอย ๒

ทานตลอดเวลา สมเด็จพระเทพฯ ทรงลงเลนเปนผูเลน ๕ คนแรก

ในทีมพัฒนศึกษาศาสตร ซึ่งประกอบไปดวยพระองคทาน 

ดร. สุวกิจ ศรีปดถา ดร. เนาวรัตน พลายนอย ดร. สมเกียรติ 

ชอบผล และ ดร. อรอนงค สุวรรณกูล แตวาผูเลาเหลานี้ได

มีการเปลี่ยนตัวอยูตลอดเวลา เนื่องจากเลนนาน ๆ ก็ไมไหว

สรุปแลวนักกีฬาทุกคนไดลงเลนกันอยางท่ัวถึง ไมมีใครบนเลย

วาไดเลนนอยไป มีแตบนวาไดนั่งนอยไปท้ังน้ัน

 ผลการแขงขันบาสเกตบอลคูผสมนี้ออกมาคลายคลึง

กับการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลในกีฬาโอลิมปกมาก กลาวคือ 

ทีมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทำคะแนนนำอยูตลอดเวลาแตครั้น

พอใกล ๆ จะจบเกมทีมพัฒนศึกษาศาสตรก็ตามมาทันและ

ชนะไปในท่ีสุดเพียงแตมเดียวเทาน้ัน พรอมกับเวลาการแขงขัน

ก็หมดลงพอดี ทามกลางความชอบอกชอบใจของทานผูชมที่

เอาใจชวยทีมพัฒนศึกษาศาสตร อยากจะใหชนะบาง ไมทราบวา

อาจารยอรุณ วรทอง ซึ่งเปนผูตัดสินเชียรทีมพัฒนศึกษาศาสตร

ดวยหรือเปลา ขาพเจาจำรายละเอียดไมไดมากนัก เพราะเหน่ือย

เลยความจำไมคอยดี จำไดอยางเดียววาชนะหนึ่งแตมและ

หมดเวลาพอดีเทานั้นเอง (รูสึกวาจะเขาใจเลือกจำเหตุการณ

ดไีมใชเลน)

 เมื่อการแขงขันบาสเกตบอลเสร็จส้ินลงแลว สมเด็จ-

พระเทพฯ ก็ยังคงประทับอยูในโรงพลศึกษาอีกระยะหนึ่ง และ

ทรงพระเกษมสำราญในการรับสั่งกับทานอธิการบดี ทานคณบดี

และพระอาจารยที่ไดเขาเฝาอยูอยางใกลชิด คร้ันไดเวลาสมควร 

พระองคทานก็เสด็จกลับทามกลางความชื่นชมยินดีของเหลานิสิต

และคณาจารยทุกคน เมื่อพระองคทานเสด็จกลับไปแลวกิจกรรม

อื่น ๆ ก็ดำเนินตอไปจนครบถวนบริบูรณทุกรายการ เมื่อเวลา

ประมาณ ๑๔.๐๐ น.

 วันน้ันทุกคนเหน่ือยไปตามๆ กัน แตเปนการเหนื่อย

ที่สนุกสนาน ปลาบปลื้ม ปติ ยินดี ภาคภูมิใจ ที่ทุกคนไดมีสวนรวม

ในการสรางประวัติศาสตรที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จะตองบันทึกไวในสวนหน่ึงของประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย
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ควันหลง

 รุงขึ้นอีกวันหนึ่ง เปนวันที่นิสิตปริญญาเอกพัฒนศึกษา-

ศาสตรมีตารางเรียน สมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาทรงพระอักษร

ตามปกติ พระสหายทั้งหลายพากันกราบบังคมทูลถามดวย

ความเปนหวงวา พระองคทรงพระเกษมสำราญดีหรือไม พระองค

ทานทรงมีรับสั่งตอบวาสบายดี ดร. อุไร แฉลม พระสหายหญิง

กราบบังคมทูลวา “ไมเหนื่อยหรอก สนุกดี” ดร. โกวิท วงศสุรวัฒน

ผูชวยผูอำนวยการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

กราบบังคมทูลถามถึงขาวที่หนังสือพิมพลงวา ทรงไดรับบาดเจ็บ

ที่พระชานุ (เขา) ในการทรงบาสเกตบอลเปนความจริงเพียงใด 

พระองคแยมพระสรวลรับสั่งตอบวา

 “ไมมีหรอก ไมไดเปนอะไรเลย”
ดร. อรอนงค สุวรรณกูล พระสหายหญิงอีกคนหนึ่งกราบบังคม

ทูลถามวา

 “เมื่อสักครูนี้   พระองคทรงมีรับสั่งเลาใหฟงวา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทอดพระเนตรขาวการแขงขัน
จากโทรทัศน ไมทราบเกลาวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
มีรับส่ังอยางไรบางเพคะ”
คราวนี้พระองคทานทรงพระสรวลและมีรับสั่งตอบวา

 “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งชมเชยวา 
เกงนี่ ขนาดเลนแบดมินตันไมเปน ก็ยังสามารถแขงกับเขาได”
แลวมีรับสั่งเพิ่มเติมวา

 “พอเวลาประมาณสองยาม พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวก็มีรับสั่งใหเขาเฝา  และไดทรงสอนใหเลนแบดมินตัน
อยูตั้งนาน”
 วันนั้นจนถึงวันนี้ หากเราชาวศรีนครินทรฯ ก็ยังปล้ืม

ปติในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลาลนกระหมอมท่ีไดทรงมี

พระราชดำริใหมีกิจกรรมกีฬานี้ขึ้น สิ่งที่ยังคงเหลืออยูจาก

กิจกรรมในวันน้ัน ก็มีภาพถายซึ่งยังคงติดอยูในหอสมุดกลาง

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตกลาง และเทปโทรทัศน

ซึ่งถูกเก็บรักษาไวที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา นอกจากนั้น

มหาวิทยาลัยยังไดรวบรวมภาพกิจกรรมเหลานั้นทำเปนปฏิทิน

ออกจำหนายรวบรวมเงินรายไดจำนวนหนึ่งจัดต้ังเปนกองทุน

สมเด็จพระเทพฯ เพื่อชวยเหลือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยตอไป

 ตองนับวาเปนบุญวาสนาของพวกเราทุกคน และ

มหาวิทยาลัย ที่พระองคทานเสด็จมาทรงพระอักษรที่มหาวิทยาลัย

ของเรา ตลอดเวลาที่ทรงเปนนิสิตอยูไดทรงเปนพระมิ่งขวัญของ

นิสิต อาจารย และผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกคน ทรงพระปรีชา

สามารถท้ังในดานการศึกษาวิชาการและแมแตการกีฬาซึ่งไดรับ

การยอมรับไมมากนัก ในแวดวงวิชาการ ก็ทรงสนพระทัยและ

ทรงรวมกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยดวย พระราชกรณียกิจ

ของพระองคทานครั้งน้ีคงจะเปนน้ำทิพยชโลมใจ นิสิต อาจารย 

ขาราชการท้ังหลายใหประกอบกิจกรรมในความรับผิดชอบ

ของตนเองใหสำเร็จลุลวงกาวหนาไปดวยดี เพ่ือความเจริญและ

ศักดิ์ศรีของศรีนครินทรวิโรฒตอไป


